Yêu Em Theo Cách Của Anh

Giới thiệu
Thể loại: Lưu manh công x yếu đuối,  ngốc manh thụ, Sủng, ấm áp, vườn trường, HE, sinh tử văn Couple chính: Khúc Chính Quân x Khang Mạnh NhiKhi mới vừa lên cao trung thì Khúc Chính Quân đã trở thành tâm điểm của cả trường,cũng chỉ vì cái máu lưu manh duy truyền đang chảy trong người hắn của nhà họ Khúc, tính cách thì lạnh lùng, nhưng một khi ai đã chạm vào máu điên của hắn thì liền bị đập cho thê thảm!! Nhà trường lại chẳng dám động vào con trai của giới hắc đạo!! thế là hắn liền làm trời làm đất ở cái trường này Bỗng nhiên có một ngày, cậu nhóc Khang Mạnh Nhi mới vừa chuyển vào học liền bị tên này nhắm trúng, nhìn nhóc con nhỏ tuổi hơn mình đã được nhảy lớp, cả người nhỏ nhắn lại mang chút trẻ con khiến lòng ai kia ngứa ngáy, luôn tìm cách bắt nạt để gần ở bên cậu, nhìn Mạnh Nhi cứ rụt rè sợ hãi nhưng luôn nghe lời hắn.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yeu-em-theo-cach-cua-anh

Mục lục

1. Chương 1: Đại Lưu Manh

2. Chương 2: Học Sinh Nhảy Lớp

3. Chương 3: Băng Cá Nhân Con Lợn

4. Chương 4: Điều Kiện

5. Chương 5: Hai Tâm Trạng

6. Chương 6: Tôi Phải Ở Trên Cùng

7. Chương 7: Tin Vui

8. Chương 8: Đi Về Chung

9. Chương 9: Hai Gia Đình!!

10. Chương 10: Vé Xem Phim

11. Chương 11: Tức Giận

12. Chương 12: Không Quen Biết

13. Chương 13: Em Sai Rồi

14. Chương 14: Sau Này Sẽ Ngoan Hơn

15. Chương 15: Khi Bạo Long Cười

16. Chương 16: Đánh Nhau Tập Thể

17. Chương 17: Hẹn Hò

18. Chương 18: Lễ Tốt Nghiệp

19. Chương 19: Em Đã Chuẩn Bị Đầy Đủ

20. Chương 20: Em Là Phần Thưởng

21. Chương 21: Sức Câu Dẫn Không Thể Cưỡng Lại

22. Chương 22: Đêm Ái Tình

23. Chương 23: Ngất Xỉu

24. Chương 24: Là Do Cháu Tự Nguyện

25. Chương 25: Chuyện Hỏi Cưới

26. Chương 26: Nhà Họ Khúc Bị Ăn Đòn

27. Chương 27: Quyết Định Cuối Cùng

28. Chương 28: Mái Ấm Nhỏ (hoàn)

29. Chương 29: Phiên Ngoại : Chuyện Chưa Kể

1. Chương 1: Đại Lưu Manh

Bốp! Bốp
Tiếng đánh nhau vang lên, sau đó ba bốn tên nam sinh người ôm bụng, kẻ ôm mặt nằm dưới đất rên hừ hừ!!

Chỉ có một cậu con trai cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống đám gà chết này, đoạn từ từ đi tới, dùng chân đạp lên bụng của một tên bị đánh cho trào cả máu miệng, giọng lạnh băng nói

- Lần sau nếu muốn thể hiện thì chọn người yếu hơn mình mà đánh. Những còn gà rù như chúng mày chưa đủ sức để chơi với tao đâu. Nếu còn muốn giữ cái mạng thì tốt nhất nên tránh xa tao ra có biết chưa??

Mặc kệ bọn kia có nghe hay không, Khúc Chính Quân liền nhặt áo đồng phục lên, một hai cao ngạo rời đi, vẫn là khí thế hiên ngang hai tay đút vài túi quần, đạp cửa lớp học rồi ung dung đi vào chỗ ngồi của mình

Mọi người tại lớp 10A vừa thấy hắn bước vào liền yên lặng vài phút, để xem tình hình con bạo long này có phát điên hay không? Nhìn hắn đã an an ổn ổn úp mặt xuống bàn mà ngủ, cả lớp dường như mới trở lại bầu không khí ban đầu

Đừng đùa chứ! Cả trường này ai không biết tên đại lưu manh họ Khúc này, bình thường mỗi lần đến trường đều ngủ, nhưng chỉ cần có kẻ nào đắc tội với hắn dù chỉ là một lỗi nhỏ, cũng bị tên đầu gấu này đánh cho cả cha mẹ lẫn ông bà đều nhận không ra. Ngay cả giáo viên cùng hiệu trưởng cũng kiên dè hắn, mặc cho Chính Quân có ngủ trong giờ thì giáo viên bộ môn cũng chẳng dám khiến trách, hoặc mỗi lần đánh bạn học bị thương, thì cùng lắm hiệu trưởng chỉ mời phụ huynh nhắc nhờ vài ba câu, sau đó liền đâu lại vào đấy.

Ai không biết hắn là con trai của người từng là xã hội đen thế giới đấy, nếu như muốn tìm đường chết nhanh nhất, thì hãy kí gởi mạng sống của bạn cho Khúc Chính Quân này

Còn nhớ vài tháng trước, khi thời gian nhập học vừa đến, hắn vì vẻ ngoài cao ngạo không để ai vào mắt mà bị các anh lớp mười hai nhìn trúng, lúc tan học,tại cổng trường Tu Vân đám người khối trên liền muốn vây quanh chặn đánh anh, nào ngờ bọn người ấy chỉ vừa tạo thành một tròn xung quanh Khúc Chính Quân thì lập tức liền có ba bốn chiếc xe màu đen phòng tới, cả tốp người tuy mặc quần áo sặc sỡ nhưng kẻ vác đao người vác kiếm đến, hùng hùng hùng hổ hổ nói

- Ông chủ cùng cậu hai ra lệnh, thằng oắt con nào chạm vào Đại thiếu gia liền đánh cho thịt nát xương tan. Là bọn mày muốn chết?

Trường học ở đây là dành cho giới quý tộc, tất nhiên cũng sẽ có con cái của nhà hắc đạo, hoặc ít nhiều gì cũng biết về chuyện kinh doanh. Nhìn hình xăm trên tay của đám người này liền nhận ra đây là băng đảng của ông trùm hắc đạo khi xưa mang tên Khúc Thừa Hạo, tuy bây giờ gia tộc họ Khúc đã yên hơi lặng tiếng từ lâu, nhưng sức nóng vẫn còn rất mạnh mẽ. Không cần đến cái đầu thông minh cũng đủ hiểu tình huống vừa nãy là gì, hóa ra đây chính là con trai của người ấy. Thế là cả đám học sinh được một phen hồn phách phi thẳng lên mây, bọn khối trên còn chưa kịp chạm vào người Chính Quân cũng bị đám người kia đánh cho thừa sống thiếu chết!! Cũng kể từ đó về sau, danh tiếng của anh được lan truyền khắp toàn trường

Khúc Chính Quân không thân với ai trong lớp, khắp cả ngôi trường này hắn duy nhất chỉ có hai người bạn hoặc nói đúng hơn là hai người anh em học trên hắn một khối tên là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi. Nghe đâu quan hệ rất tốt, bậc phụ huynh của ba người là anh em tốt của nhau, gia thế cũng không ai thua ai, cho nên ba người này dĩ nhiên đều cùng nhau lớn lên, trở thành anh em thân thiết nhất. Đi học cũng đi chung, ăm cơm trưa cũng chỉ ba người độc chiếm một cái bàn

Có một lần cậu trai tên Tĩnh Hi bị bạn học bắt nạt, Chính Quân cùng Nghiêm Khiết liền không nói nhiều, trực tiếp đánh bọn người kia đến dập cả lục phũ ngũ tạng, Nghiêm Khiết đánh đám người kia cũng đúng, vì dù sao toàn trường ai không biết vị soái ca này chính là người yêu của Tĩnh Hi, nhưng còn hắn thì khác, Chính Quân đánh người là vì anh em, nhiều người chứng kiến hắn đánh người khác một cách tàn bạo liền không khỏi rét run cả thân mình. Kể từ đó, cái tên Khúc Chính Quân càng được mọi người liệt vào danh sách người không dễ chọc trúng

Nhưng mà sau này, chẳng ai ngờ rằng có một người có thể cảm hóa được con bạo long này, khiến hắn cười còn khiến hắn sống chết để bảo vệ người ấy!!! Khiến hắn thay đổi một góc một trăm tám mươi độ luôn

-----------****-------

Chào sân truyện mới mọi người ơi!!

2. Chương 2: Học Sinh Nhảy Lớp

Tiếng chuông vào học vừa vang lên, các học sinh nô nức kéo nhau vào lớp để ổn định trật tự. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A là Giang Thanh ung dung cầm giáo án bước vào kiểm tra số lượng cùng nề nếp của học sinh , phía sau cô còn có một học sinh thân hình nhỏ nhắn, nhưng mặt lại toát lên vẻ thuần khiết còn có chút trẻ con khiến người ta vừa nhìn vào liền thích, Cô giáo vừa mở cửa vào, các nữ sinh cùng nam sinh liền nháo nhào về chỗ của mình, Giang Thu cười nói
- Cả lớp yên lặng nào!! Hôm nay chúng ta rất vinh dự vì đón một học sinh mới, các em hãy cho một trành vỗ tay nào!! Mạnh Nhi vào đi em!!

Nhóc con đứng ở cửa hít thật một hơi thật sâu, cả người hồi hộp chậm chậm bước đến bục giảng, ở phía dưới vừa nhìn cậu bước vào các nữ sinh liền nói

- Úi mẹ ơi!! Nhìn mặt cưng chưa kìa, này tớ chắc chắn là thụ, là tiểu mỹ thụ đó!!!

Những nam sinh vừa nhìn Mạnh Nhi có kẻ còn không ngừng cảm thán

- Mặt dễ thương thật nhỉ?? Nhìn chẳng khác gì còn nít cả!!

Cậu bị mọi người nhìn ngó đến bàn tay bắt đầu tiếc ra mồ hôi, Giang Thu nghiêm giọng chỉnh đốn lớp

- Các em im lặng, để trò ấy giới thiệu một chút nào. Trò Khang em mau làm quen với mọi người đi

Mạnh Nhi ngoan ngoãn nghe lời cô, khuôn mặt ngượng ngùng nói

- Chào các ca ca cùng tỷ tỷ..Em là Khang Mạnh Nhi, mới chuyển đến lớp chúng ta ạ!! Mong mọi người chiếu cố

Cô giáo tiếp lời.

- Được rồi, để cô giải thích về chỗ này một chút, Mạnh Nhi thật ra là học sinh nhảy lớp, em ấy nhỏ tuổi hơn các trò một tuổi, đáng lí năm nay chỉ mới học năm cuối cấp hai thôi. Nhưng mà vì em ấy hoàn thành chương trình học sớm hơn các bạn khác, và đuổi theo kịp các học sinh lớp mười, cho nên được đặt cách học ở đây. Dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất, mọi người xem Mạnh Nhi như em út mà bảo vệ nhé

Cả lớp lại được một phen bàn tán

- Ối trời!! Đã đẹp lại còn thông minh, quả là hàng hiếm đó

- Em trai ơi!!! Chia cho anh một nữa cái não có được không??

Trong khi cả lớp vẫn còn đang sôi nổi với học sinh mới thì chỉ có riêng Khúc Chính Quân là mặc kệ sự đời, tiếp tục vào việc ngủ của mình

Giang Thu đẩy gọng kính của mình quan sát lớp, ánh mắt lia đến bàn cuối cùng của tổ hai, sau đó lại hướng cậu cười cười nói

- Mạnh Nhi tạm thời em ngồi ở bàn cuối một chút nhé, ngày mai cô lại sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi cho em!!

Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu làm theo, nào đâu có hay, cậu lại có thể "may mắn" ngồi gần với kẻ có máu mặt nhất trường, mọi người nhìn mà không khỏi xót xa cho nhóc con đáng thương khi ngồi gần với bạo long, cũng may tính tình Chính Quân cũng không làm càn gì mấy, chỉ cần đừng chọc đến hắn thì có thể an an ổn ổn sống yên lành mà không bị đập, nhìn nhóc con nhút nhát này, chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ gì tiếp xúc với người khác đâu. Cho nên tạm thời có thể yên tâm rồi

Nhưng mà!! Chính cái suy nghĩ chủ quan đó của bọn họ,mà chưa đầy một phút sau nó đã quay sang vỗ thật đau vào mặt từng người một.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nếu như dây giày của cậu tuột vào phút cuối cùng, khoảng khắc chân mình tự giẫm lấy dây giày, cậu liền chảo đảo mất đà, thân thủ bây giờ chỉ hi vọng đừng ngã ụp mặt xuống đấy là may rồi, thế là con mắt lia đến cái bàn có một học sinh đang ngủ đó, một hai liền chụp ngay thân bàn bám xuống, nào có hay khoảng khắc cậu vừa an toàn giữ thăng bằng thì cái đầu của nhắm chuẩn mà quất một phát đập vào đầu người đang cúi xuống bàn kia, tạo ra một cái cốp vang dội

Cả lớp cùng giáo viên nhìn một loạt động tác đó mà nín thở, trong lòng thầm kêu

- Thôi chết rồi!! Bạo long sẽ nổi điên cho coi

Mạnh Nhi nào hay mọi người đang thương chiếc cho mình, cậu trực tiếp ngã uỵch xuống đất, hai tay ôm trá xoa xoa, nước mắt vì đau sắp trào ra ngoài nói

- Ai nha!!! Đau quá!! Đau chết con rồi cha ơi!!

Khúc Chính Quân đang ngủ thì bị một vật nặng đập vào đầu, thân hình từ từ đứng thân lên, con mắt cùng cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, giọng nói không nhanh không chậm hỏi

- Là kẻ nào thích chết??Mau bước ra cho tôi!!!

Cả lớp nhìn thấy anh đã trực tiếp bùng nổ, định bụng chạy đến xin lỗi cũng che chắn cho Mạnh Nhi, nào hay nhóc con ấy còn trả lời lại

- Là...em...ạ!!

---------*****--------

Viết được 10 bộ truyện rồi mà Cỏ quên giới thiệu bản thân một chút cho mọi người, nay hội chị em bạn fì chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự tí nhé!!

Cỏ giới thiệu một chút nè

Tên thật: Phạm Thị Kiều Nhã

Sinh năm: 2001

Sống ở Đà Nẵng, Facebook là Kiều Nhã, chị em nào đang muốn tâm sự về tình yêu, hay đang crush một chàng trai, cô gái, tiểu công tiểu thụ, thất tình..bala..bala nhưng chưa dám nói ra thì có thể tìm Cỏ để tâm sự nè:v tui đây rãnh rỗi lắm nên ai muốn thì có thể kết bạn!!

Rồi đến giờ các tình yêu giới thiệu một chút về bản thân mình cho tui biết nè:v

3. Chương 3: Băng Cá Nhân Con Lợn

Giang Thu cảm thấy hoa mắt chóng mặt vô cùng, đứa học sinh lưu manh của lớp thì giờ đã bắt đầu phát điên, lại con nhóc học trò thành thật vô cùng này nữa. Haiz!! Lần này nếu không đứng ra xin lỗi giúp em ấy, lỡ mà có chuyện gì không khéo hai gia tộc lớn họ Khúc và họ Khang lại chạm mặt nhau nữa
Cô giáo vừa mới bước xuống bục giảng được hai bước, Mạnh Nhi đã lồm cồm đứng lên, đi đến trước bàn của Khúc Chính Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét ngây thơ, cả người cúi gập xuống một góc chín mươi độ thật tâm xin lỗi hắn

- Mạnh Nhi xin lỗi... Là ban nãy em không cố ý đâu, tại vì em tự giẫm dây giày mình cho nên mới ngã vào anh. Nếu anh bị gì thì cứ tìm em, Mạnh Nhi sẽ chịu trách nhiệm với anh

Cả lớp tai vừa nghe được những lời thật tâm của cậu liền ngay lập tức muốn sùi bọt mép, mỗi người đều cùng một suy nghĩ

- Nhóc con ơi!! Em ngây thơ quá rồi. Con bạo chúa đó nó không lấy tiền đánh vào mặt em thì thôi, chứ cần gì ba cái tiền viện phí đó, cả gia tộc nhà nó có một cái bệnh viện lớn nhất thành phố này đấy!!

Khúc Chính Quân nhìn con người trước mắt, cậu nhóc này tỏa ra một khí tức khiến người ta muốn yêu chiều vô cùng, khoảng khắc nhìn thấy con mắt to tròn ngập nước vì đau đó, không hiểu sao hắn lại không thể tức giận được, nhưng mà cảm xúc muốn ăn hiếp con người cứ dấy lên trong lòng không thôi

Bốn ánh mắt nhìn nhau, cậu thấy hắn không nói gì lại sợ hắn không tin, liền loay hoay chỉ xuống đôi bàn chân đang mang giày của mình

- Nè!! Anh nhìn đi, em không có nói dối đâu, dây tuột thật mà!!

Hắn theo lời cậu nhìn xuống, thì ra nhóc con này nói thật, nhìn cậu cứ chìa chìa chân cho mình xem rõ, cõi lòng hắn cảm thấy nhóc này vừa đáng yêu lại vừa muốn làm người ta ăn hiếp vô cùng. Giang Thu thấy hắn vẫn không nói gì, liền đi xuống che chắn trước mặt Mạnh Nhi rồi ôn hòa nói

- Chính Quân!! Mạnh Nhi mới vào lớp mình ngày hôm nay, lại còn là nhảy lớp, thật ra em ấy nhỏ hơn em đến một tuổi, dù gì cũng xem như là ca ca của em ấy!! Em bỏ qua nhé!

Thì ra là nhỏ hơn một tuổi, thảo nào nhìn mặt còn búng ra sữa đến vậy, Chính Quân bây giờ mới mở miệng, giọng nói không có chút bực bội hay gì cả chỉ chầm chậm phát ra âm thanh

- Cột dây giày lại đi!! Lần sau đừng làm phiên tôi nữa

Sau đó liền không quản Mạnh Nhi còn đang đứng đó, trực tiếp úp mặt xuống ngủ luôn!!

Cả lớp lại được một phen sét đánh vào não luôn

- Cha mẹ ơi!! Chính Quân hôm nay mặc dù bị đập vào đầu một cú thật đau nhưng mà lại không nổi điên, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở người ta. Chắc chắn luôn, hôm nay trời nổi bão, chúng tôi chắc luôn!!!

Mọi người cùng nhau gật đầu vì cái dự đoán của mình, chỉ có Mạnh Nhi là cứ khó hiểu, tuy đã ngay ngắn đi vào chỗ ngồi nhưng ánh mắt không hiểu sao cứ nhìn qua con người úp mặt xuống bàn ngủ này!!!

---------******------

Giờ ăn trưa, khung cảnh ở căn tin thật hỗn loạn kẻ chen chúc người xô đẩy cũng chỉ vì miếng ăn... Tuy nói là trường dành cho quý tộc, nhưng luật lệ ở đây cấm các nhà đưa cơm đến cho con em của mình, để các học sinh tự lập hòa nhịp với xã hội được tốt hơn là cứ phải o bế trên tay

Mặc kệ ở chỗ quầy bàn thức ăn có nháo nhào ra sao, thì chỉ riêng một bàn của ba người Chính Quân, Nghiêm Khiết, cùng Tĩnh Hi đã tự an ổn bắt đầu ngồi ăn cơm từ khi nào

Chính Quân không phải là ít nói, nhưng chỉ là việc gì nên nói thì nói,không liên quan đến mình thì mặc kệ, cho nên ở bàn ăn hai người bạn hỏi gì thì hắn chỉ trả lời nấy, còn lại không lấy một tiếng hỏi thăm

Chỉ có Tĩnh Hi gần như là bám sát người vào tảng băng có tiếng tên là Nghiêm Khiết làn nũng

- Khiết!! Tớ muốn ăn cá nhưng không muốn ăn xương đâu

Tảng băng lạnh lùng vừa lấy phần thịt cá ngon nhất cho cậu, vừa nói

- Ăn hết thì lại nói, tớ sẽ gắp thêm cho cậu

Bàn ăn đang ở một bầu không khí hài hóa thì bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở bên cạnh Chính Quân, cậu nhóc rụt rè nói

- Anh ơi!!! Cho anh nè

Sau đó đặt lên trên bàn một miếng băng cá nhân màu trắng hồng, ở trên còn in vài hình con heo nhỏ nhỏ dễ thương vô cùng. Cả ba người đồng loạt ngước mắt lên nhìn cậu nhóc ấy, hòa sra là Mạnh Nhi, Chính Quân nhìn một cái liền nhớ ra đây là nhóc con khi sáng đập đầu với hắn

Mạnh Nhi thấy người kia đã chịu nhìn mình, liền cố gắng giải thích

- Anh Quân!! Ban nãy thật tình xin lỗi anh!! Đừng giận em nhé, em thật sự không có ý với anh đâu. Với lại bàn tay trái của anh bị xước một đường rồi kìa, em mang băng cá nhân đến cho anh đó!! Xem như là tỏ chút lòng thành nhé!!

Nói rồi cậu bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, Chính Quân nhìn miếng băng dán đó, đây là lần đầu tiên có kẻ không sợ hắn, thậm chí ngược lại còn để ý từng vết thương nhỏ trên người Chính Quân này đó!!! Xem ra nhóc con này thật thuần khiết nha!!

Ai kia đáp

- Được rồi!! Tôi không cần những thứ này đâu!!

Bỗng nhiên Tĩnh Hi vừa được Nghiêm Khiết lau miệng xong liền nhanh nhảu hỏi

- Này!! Em trai, em thích Chính Quân hả??

Bụp!!

Nụ cười trên khuôn mặt của Mạnh Nhi vụt tắt, mặt cậu đỏ hồng, tay thì xua xua nói

- Không phải!! Tại..tại ban nãy lúc anh ấy ngủ em thấy trên tay anh ấy có một vết xước chảy máu, cho nên mới muốn giúp một chút thôi mà!!

Tĩnh Hi bật ngon tay cái tán thưởng cậu

- A!! Thì ra là vậy!! Em thật ngoan nha!!

Khang Mạnh Nhi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó lại nói

- Vậy em đi trước!! Chào tạm biệt mọi người ạ!!

Nhìn bóng lưng nhóc con kia một mình bước chân vào cấp ba nhưng vẫn còn vẻ thuần khiết, Chính Quân không hiểu sao tâm lại ngứa ngáy đến kì lạ, nhìn đến miếng băng dán vết thương cậu vừa đặt trên bàn, ngoài mặt tuy tỏ ra ghét bỏ nhưng khi Tĩnh Hi cùng Nghiêm Khiết vừa cúi xuống ăn cơm, hắn liền nhanh tay cầm lấy miếng băng dính đó bỏ vài túi quần. Trong lòng tự hỏi, mình làm như vậy là vì cái gì chứ?? Ánh mắt lại vô tình cứ nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang xếp hàng mua cơm kia...

-------*****------

Thôi rồi!! Quân nó dính thính rồi!!

4. Chương 4: Điều Kiện

Qua giờ nghỉ trưa, các học sinh lại kéo nhau chạy ùa về lớp để học hai tiết cuối cùng trong ngày, chỉ cần qua một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi là họ có thể quang minh chính đại mà trở lại với cuộc sống ăn chơi sa đọa về đêm của mình
Trong khi mọi học sinh đang nói chuyện sôi nổi cùng với nhau, thì một lần nữa khoảnh khắc Khúc đại thiếu gia bước vào, cả lớp liền im như thóc, ánh mắt dõi theo con người lạnh lùng này, chờ đợi hắn khi nào úp mặt xuống bàn ngủ rồi mới dám tiếp tục làm chuyện riêng của mình

Nhưng mà lần này mọi người đã lầm, hắn kiêu ngạo đi về ghế ngồi của mình, nhưng lại không có úp mặt xuống bàn rồi ngủ mà là hai tay khoanh trước ngực, cái lưng thì ngã ra sau chỗ dựa, đầu trực tiếp quay sang trái tập trung nhìn con người đang chăm chú đọc sách kia

Cả lớp lại một lần nữa bị dọa có mất hồn

- Mạnh Nhi!! Nhóc đã làm gì khiến tên kia mắt nhìn em đến không nhắm vậy hả?? Tên này là chúa thù dai đó, có khi nào hắn bây giờ không đánh nhưng mà buổi tối sẽ phía người đến nhà nhóc ấy rồi giết người mất xác luôn không?? ( =￣ω￣=)

Nhưng mà ý tưởng đó liền bị bác bỏ ngay, bởi vì hình như là Chính Quân chỉ nhìn nhóc con ấy thôi, chứ khuôn mặt hắn lại không hề lộ ra sát khí nào giống như với những kẻ từng bị hắn cho ăn đập. Thâm tâm mọi người đều thầm cầu nguyện cho Tiểu Nhi Nhi của chúng ta không bị con bạo long này làm tổn hại gì

Khang Mạnh Nhi đang chăm chú đọc sách, nhận ra cảm nhận được hình như có ánh mắt hướng từ phía bên phải đang nhìn chăm chăm vào mình!! Nhịn không được liền quay qua, nào ngờ ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu dùng đôi mắt to tròn của mình, ngây thơ hỏi

- Anh Quân có chuyện gì muốn nói với em hả???

Khúc tiểu công không thèm trả lời lấy một câu, cũng chẳng quay đầu lẩn tránh, ánh mặt một mực chung thủy dán chặt trên người cậu, hàm ý giống như

- Sa!! Tôi thích thì nhìn, ai làm gì được tôi??

Mạnh Nhi cứ hỏi mà tên kia thì lại chẳng chịu trả lời, thành ra cậu cũng trong tâm tự niệm rằng đừng để ý đến anh ấy nữa nha!!! Nhưng mà suốt hai tiết học bị nhìn như vậy, thử hỏi tổ sư đứa nào có thể chịu được

Lắm lúc đang chăm chú nghe giảng bài, nhưng cứ bị hai con mắt của người khác tia đến đây, Mạnh Nhi bức bối quá liền chịu không nổi nữa, dùng cuốn sách che đi mặt mình, cúi thấp người xuống quay sang hắn cười ngây thơ nói

- Anh Quân!! Anh đừng nhìn em như vậy nữa, có thể nhìn lên bảng một chút không?? ~T_T

~Nhưng mà thật tâm của cậu lại đang gào thét

- Anh ơi!! Đừng nhìn em nữa, Mạnh Nhi hiện đang rất sợ đó!! Mau nhìn đi chỗ khác đi mà, năn nỉ luôn đó

Nhưng Khúc Chính Quân chỉ chớp mắt một cái, rồi đâu lại vào đó ánh mắt cứ phóng phầm phập vào cậu không ngừng!!!

Cuối cùng hai tiết cuối cùng chầm chạp trôi qua, mọi người ầm ầm kéo nhau ra về, kẻ xô người đẩy nhìn rất có khí thể của tuổi trẻ. Chỉ có riêng Mạnh Nhi là cứ bình thản thu dọn sách vở, đến khi cuốn sách cuối cùng được bỏ vào trong thì cả lớp đã về hết!!

Lúc cậu vừa xoay lưng đi, bỗng nhiên có cảm giác cặp mình bị kéo giật ngược lại, đi một bước nữa, vẫn là bị kéo nha!! Mạnh Nhi khó hiểu quay đầu, thì ra là Chính Quân vẫn dùng khuôn mặt ngàn năm không đổi nhìn mình

- Anh Quân!! Thả em ra, em còn phải đi về mà ~T_T

~Ai kia vẫn nắm cặp cậu nói

- Cậu nói chuyện với tôi một chút!!

- Nhưng mà anh phải thả cặp ra đã chứ!!

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Khang tiểu thụ của chúng ta hỏi

- Anh có chuyện gì cứ nói đi!! Em nghe nè

Bạo long của chúng ta hai tay đút vào túi quần đáp

- Sáng nay tôi nhớ rằng cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với thương thế của tôi??

- Đúng rồi!!! Anh muốn gì cứ nói em. Tiền hả?? Nè Nhi có đem, anh muốn bao nhiêu, để em lấy đưa cho anh

Khúc thiếu gia mặt thì đen, khóe miệng giật giật nhìn cậu nhóc ngây thơ này, sau một hồi thở dài thì mới nói

- Tôi.. Không thiếu tiền đâu, chỉ muốn cậu thực hiện với tôi một chuyện!!

Mạnh Nhi ánh mắt to tròn, cái miệng đỏ mọng phát tiếng nói

- Được được!! Cứ nói em sẽ giúp anh hết mình mà!!

Vừa nghe cậu đáp ứng lời mình, hắn liền nở nụ cười gian tà ra điều kiện

- Cậu làm tôi đau, tất nhiên người chịu thiệt thòi là bản thân tôi. Cho nên Mạnh Nhi cậu sau này phải làm đi theo sát tôi!! Tôi nói gì nghe nấy có hiểu chưa???

Nhóc con ngơ ngác hỏi

- Hả!!! Vì sao??

- Tại vì cậu đập vào đầu tôi, và đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm!! Sao tính rút lời hả!!

Ai kia đi sát lại gần cậu, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, dùng lời nói đe dọa

-Đồng ý hay không?? Đồng ý thì sẽ bình yên còn dám cãi lời sẽ bị ăn đòn!!! Mau chọn đi

Nhìn hắn bây giờ đã gần dính sát vào người mình, cậu liền bĩu bĩu môi, tủi thân mà cam chịu

- Được!! Em đồng ý mà!!! Anh lui một chút không được hả??

Khúc Chính Quân bây giờ mới hài lòng về câu trả của cậu, cả người liền đứng thẳng lên, hai tay đút vài túi quần nói

- Ngoan lắm nhóc con!! Ngày mai gặp lại!! Tạm biệt

Hắn trước khi rời đi còn không kìm được lòng của mình, một hai phải nhéo cái miệng đỏ hồng của cậu, khiến bầu không khí càng thêm ám muội, sau đó mới thỏa mãn ra khỏi lớp, để lại một mình Mạnh Nhi ủy khuất dùng tay xoa môi mình, đoạn thầm nghĩ

- Con người này thật hung dữ nha!! Cha và ba còn chưa dám mắng mình một câu, thế mà người này mới gặp lần đầu đã đòi đánh mình rồi!!

-------****-----

Cỏ: Này nó hù thôi, chứ nó có dám đánh đâu mà!! Thằng Quân có số thê nô đó nên con cứ yên tâm đi, nó không đội con lên đầu thì thôi,lấy đâu ra cho ăn đòn hả:v

Các chị em cứ bảo Cỏ keo kiệt, hổng cho chị em xíu xôi thịt để ăn, cứ yên tâm vào một ngày không xa, tui sẽ rãi từng lát thịt cho chị em thưởng thức!! ( Nhưng không phải bây giờ)

5. Chương 5: Hai Tâm Trạng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối hôm đó, không hiểu sao trong lòng của Mạnh Nhi cứ thấp thỏm không yên, ngâm mình trong bồn nước tắm, trí óc bỗng nhiên nhớ đến hành động áp sát người của Chính Quân, bàn tay cậu lại một lần nữa đặt lên cánh môi mình xoa xoa, trong lòng tự hỏi

- Anh Quân làm vậy là có nghĩa gì chứ??

Cốc! Cốc!! Cốc

Tiếng gõ dội vào phòng tắm, tiếp theo sau đó là một thanh ầm mềm nhẹ của Lục Tiểu Thiên vang lên

- Con trai!! Đã tắm xong chưa!! Cha con đang ở dưới phòng ăn chờ hai chúng ta đấy!!

Âm thanh của baba thành công kéo hồn của cậu đang quẳng ở chín tầng mây mau mau trở về, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, cậu đáp

-Ba Thiên!! Mạnh Nhi tắm xong rồi, người xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay!!!

Người ở ngoài cửa hài lòng gật đầu, đoạn căn dặn

- Cứ từ từ, không có gì phải vội, tính của con rất hậu đậu, phòng tắm lại có nước nên con cẩn thận đấy, ba xuống trước chờ con!

Khang Mạnh Nhi dùng khăn bông lau sạch nước trên cơ thể trắng mềm không tì vết của mình, đoạn lại vội vã mặc bộ đồ pijama hình con lợn màu hồng dễ thương, sau đó mới nhanh nhẹn hai ba bước xuống lầu

Tại bàn ăn của căn nhà, Cha Nghiêm và ba Thiên đã an tọa trên ghế từ lúc nào, vừa thấy cậu chậm chạp đi đến

Mạnh Nghiêm ôn nhu nói

- Tiểu Hạt Sen!! Mau đến ăn cơm!! Ba của con vì đợi nhóc mà đói sắp lã người rồi đấy

Mạnh Nhi rất ngưỡng mộ tình cảm của cha lớn dành cho ba nhỏ, nhìn hai người anh anh em trước mặt,trong lòng cậu thầm ước sau này cũng sẽ có một người yêu thương mình thật lòng như vậy!!

Lục Tiểu Thiên gắp một miếng thịt cá cho ông xã, rồi lại quay sáng gắp thêm một miếng nữa bỏ vào chén con trai, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi cậu

- Hôm nay đi học ngày đầu tiên, có quen được bạn mới hay có ai ăn hiếp con không??

Mạnh Nhi bất chợt dừng đũa, hình ảnh Chính Quân nhéo nhéo môi cậu lại ùa về, khuôn mặt hồng hồng đáp

-Đi học rất vui, mọi người trong lớp tuy con không thân với ai, nhưng họ vẫn luôn xem con như là em trai mà bảo vệ!!!

Mạnh Nghiêm chăm chú lắng nghe, lại nhìn đến biểu hiện của Tiểu Hạt Sen, lần đầu tiên anh nổi hứng trêu ghẹo con trai

- Hửm!! Thế có để ý được ai trong lớp không!! Nếu có thì cứ quen rồi dắt về đây nhé!!

- Cha à!!

Nhi tiểu thụ của chúng ta không hiểu vì sao mà như cá lên thớt, liền cứng họng không biết nói gì

Tiểu Thiên hướng Mạnh Nghiêm nói

- Anh đó!!! Con nó còn nhỏ, vả lại nhóc ấy đều thua những người trong trường một tuổi thì lấy đâu ra yêu ai!!

Mạnh Nghiêm nhướng mày chất vấn

- Có nhầm gì không vậy bà xã!! Em không nhớ là năm xưa chúng ta từ cấp hai đã biết thương thầm nhau, lên cấp ba thì ngủ chung luôn à!!

- Anh...anh mau ăn cơm cho em!!

Nhìn Tiểu Thiên cùng con trai đều ngại ngùng, anh cũng không làm quá nữa, bầu không khí lại trở về một không gian ấm áp gia đình hòa thuận như cũ

Về phía Chính Quân, lúc vừa ngồi lên xe ô tô về nhà, anh liền từ trong túi quần lấy ra miếng băng dán con lợn, sau đó lại chầm chậm đưa nó lên tay mình, bình thường hắn rất ghét dùng ba cái loại băng dán vô tích sự này, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhớ đến mặt nhóc con trắng hồng ấy thì liền không tránh khỏi thích thú, mặc dù đối với khí suất băng lạnh của hắn mà dán cái miếng màu hồng hồng này lên thì chẳng hợp chút nào, nhưng thôi kệ đi,xem như mình đang nhận tấm lòng của người ta vẫn hay!;

Vừa bước chân vào của nhà đã thấy hai người cha đáng kính của mình ngồi trên ghế, Chính Quân lên tiếng

- Chào hai người!! Xin về rồi

Dương Dạ Anh dựa đầu vào vai Khúc Thừa Hạo, bỗng nhiên ánh mắt liền phóng đền cái miếng màu hồng đính trên tay con trai, trong lòng thích thú nói

- Úi chà chà!! Nhóc thối, mấy lần trước đánh nhau có bị bao nhiêu vết xước thì còn cũng không chịu băng bó lại, hóa ra là tại vì những chiếc băng ấy nó quá đơn giản à!! Chồng!! Anh nhìn kìa, con trai mình nhìn vậy mà có tâm hồn thiếu nữ thật!! Khẩu vị nặng nhưng không sao, chỉ cần con thích là được!!

Khúc Thừa Hạo theo lời vợ mình nhìn xuống mu bàn tay con trai, sau một hồi cố nén cười, anh mới hỏi

- Có cần ta sai người đi mua thêm vài hộp về cho con không?? Nếu con thích màu hồng thì ta sẽ thiết kế lại phòng ngủ cho con!!

Khúc tiểu công khóe môi giật giật nhìn hai người tuy sắp sang tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn vẻ đẹp này mà không khỏi cứng họng, vội vàng đút tay vào túi quần, không thèm để ý đến hai người cha nữa, anh nói

- Hừ!! Mặc hai người nghĩ gì, con lên đi tắm trước!!!

Dương Dạ Anh vẫn tà ác cố ý nói chuyện thật to với chồng để Chính Quân có thể nghe

- Haha!! Không khéo chúng ta sắp phải gọi thằng bé thành Tiểu Bánh Đậu lại rồi!! Há há há!!!

Khúc Thừa Hạo nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, anh liền ôm vợ mình vào lòng mà hôn hôn, mặc cho Chính Quân mặt đã đen hơn đít nồi mà đi thẳng lên phòng

----------******-------

Chúng nó dính thính hết rồi

Tuần sau Cỏ sẽ đăng truyện mới lên nè, nhưng mà không phải chỉ một bộ Ngày Em Đến thôi đâu, mà còn thêm cả một bộ mới nữa nà!!

Sì boi trước cho cái bìa của bộ truyện khác:v

Nhìn cái bìa chắc chị em biết thể lại truyện rồi nhỉ:v tui nhớ không lầm ở đây cũng có nhiều người thích ngược lắm, cho nên tui thử sức với bộ mới đó:v

Hôm nay bộ này chỉ có một chap thôi nha

6. Chương 6: Tôi Phải Ở Trên Cùng

Sáng ngày hôm sau, Khang Mạnh Nhi đến trường học rất sớm, lúc vừa mở cửa thì vẫn chưa có học sinh nào ở lớp đến cả, cậu cũng chẳng để ý nhiều, chậm rãi đi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra học bài

Nhưng mà chưa đầy năm phút sau, cách cửa lại bị một lực thô bạo mở ra, người bước vào không ai khác chính là Khúc Chính Quân, ban đầu cậu còn giật mình khi vừa thấy hắn, nhưng mà nhìn những vết thương chỗ bầm chỗ chảy máu khiến cậu hốt hoảng không ngừng, vội vã hỏi

- Anh..Anh Quân mặt anh bị gì vậy?? sao lại có nhiều vết thương đến như thế???

Hắn liếc mắt nhìn cậu, bước chân không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, âm giọng đều đều,trầm thấp đáp

- Đánh nhau!! Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi!!

Mạnh Nhi nhìn vết thương chỗ miệng đang rỉ ra máu, kìm lòng không được ấp úng nói

- Em có mang theo băng cùng thuốc sát trung nè!!! Để em giúp anh nhé, vết thương mà được chăm sóc kĩ càng thì sẽ nhanh lành hơn đó!!

Hắn liếc mắt đến chỗ Mạnh Nhi, nhìn đến đôi mắt to tròn đang nghiêng đầu sang hỏi ý kiến mình, trong lòng lại khẽ động đậy, tuy ở ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng vẫn phát ra tiếng nói

- Dù sao cậu cũng là người của tôi!! Được rồi mau làm đi!!

Cậu thấy Chính Quân đã đồng ý thì liền từ trong cặp lôi ra một túi gồm băng dán, thuốc sát trùng, dầu gió những thứ trị vết thương cơ bản không có gì là không thiếu

Hắn nhìn cậu ôm túi, kéo ghế chạy sang chỗ mình, đoạn đổ một ít nước sáng trùng vào băng, nhẹ nhàng chấm lên chỗ vết thương ở miệng đang rỉ máu, cơn đau rát từ nước truyền đến khiến hắn bất giác nghiêng đầu né tránh, Mạnh Nhi dùng vẻ mặt quan tâm hỏi hắn

- Anh Quân ráng chịu đau một chút nhé!! Như vậy mới nhanh lành, hay là em thổi cho bớt đau có được không

Khúc tiểu công của chúng ta không nói gì, chỉ dùng mũi thở hắt một hơi. Cậu nghĩ là hắn đã đồng ý, liền trực tiếp vừa thổi vừa thổi vừa chấm chấm cho họ Khúc

- Này!! Đi học cậu mang theo những thứ này làm gì vậy??

Khang Mạnh Nhi dừng một chút đáp lời hắn

- Tính em hay hậu đậu, đi đứng thường bị ngã cho nên ba Thiên chuẩn bị cho em đó!! Hì hì

Nói xong cậu lại tiếp tục chăm chú thổi cho hắn. Tâm của Chính Quân thật sự ngứa không chịu được nữa rồi, mắt khẽ liếc đến cái miệng đỏ hồng đang chu chu ra thổi quanh mặt mình kia, thật sự khiến hắn chỉ muốn vừa thương vừa ăn hiếp nhóc con này!! Nhưng mà hắn sợ làm vậy sẽ hù dọa cậu, cho nên tâm phải tĩnh, nhẫn nhịn mới thành công nha!!!

Năm phút trôi qua, tất cả các vết thương đều được cậu xử lí sơ qua, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, tâm tính tốt bụng liền nảy lên, cậu rụt rè nói

- Anh Quân!! Sau này đừng đánh nhau nữa được không?? Lỡ anh có chuyện gì gia đình sẽ rất lo đấy!!

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm con bạo long như vậy, bảo sao hắn không để ý cậu cho được, cả người bật ngửa ra sau ghế, hắn nói

- Cậu có dùng điện thoại không??

- Có!! Em có dùng!!

- Mau đưa đây cho tôi!!

Mạnh Nhi không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến cho hắn, Khúc Chính Quân nhìn màn hình điện thoại chính là khuôn mặt của cậu đang cười rạng rỡ, không hiểu sao khóe môi tự giác cong lên, sau đó lại bấm bấm cái gì ở điện thoại cậu,rồi hỏi

- Trong danh bạ của cậu, ai là người nằm ở danh sách đầu tiên??

Cậu thành thật trả lời hắn

- Là cha Nghiêm!! Tại vì cha đã căn dặn nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cha trước!!

- Ừm!!

Không lâu sau điện thoại của hắn đổ chuông, Chính Quân tiếp theo tự lưu số của mình vào danh bạ của Mạnh Nhi, còn đặt tên mình đứng ở đầu tiên, lúc này mới trả điện thoại lại, còn không quên căn dặn cậu

- Sau này nhớ cho kĩ!! Tên tôi sẽ ở trên cùng danh sách của cậu, có chuyện gì cũng phải gọi báo tôi đầu tiên có nghe chưa???

Mạnh Nhi nhìn dãy số mới được cài với tên " Đại Quân" thì không khỏi ngây thơ hỏi

- Em với anh mới quen nhau được hai ngày à!! Tại sao lại phải gọi cho anh đầu tiên chứ??

Chính Quân liếc mắt nhìn cậu đáp

- Tôi đã nói từ ngày hôm qua rồi, cậu giờ đây phải nghe theo lời của tôi!! Tôi nói gì thì phải nghe nấy!! Muốn ăn đòn không???

Cậu thấy nhìn mình đầy sát khí liền gật đầu ngay không dám hỏi nhiều, hắn bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay nói với cậu

- Cậu đưa cái mắt lại gần đây!!

Mạnh Nhi khó hiểu nhưng vẫn áp mặt lại gần, hắn vương tay lên nhéo má cậu một cái cho thỏa mãn, sau đó mơi cười cười buông tay ra

- Anh.. Quân, đau chết người ta rồi

Hắn mặc kệ cậu đang bĩu bĩu môi lên án, im lặng bấm bấm cái gì đó trên điện thoại của chính mình

Bạn học trong lớp cũng đã bắt đầu tiến vào lớp, thế là cậu cũng không nói gì nữa, chỉ có thể ôm một bụng tâm tư về chỗ ngồi mà thôi

Cũng kể từ đây, danh bạ điện thoại của Chính Quân bạo long xuất hiện một số mới mang tên " Lợn con ngốc "

-------*****-----

Viết ngọt quen rồi, trưa nay soạn bản thảo cho bộ truyện mới về thể loại ngược mà lại thấy lạ lạ các cô ạ!! Này tui viết ngược ra có ai ủng hộ không vậy ˋε ˊ

7. Chương 7: Tin Vui

Hai tháng học đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua êm đềm, Mạnh Nhi vẫn thế, vẫn an an ổn ổn sống ở ngôi trường cấp ba này mà không có chút vấn đề gì xảy ra, cho dù có bị bạo long Chính Quân nhìn trúng thì cậu đây vẫn không hề bị tổn thất gì hết à nha!!

Nhiệm vụ chính của cậu khi phải nghe lời hắn rất dễ, đó là buổi sáng băng bó vết thương, buổi trưa gia nhập hội của Chính Quân cùng với hai người kia ăn cơm. Và buổi tối thì phải chúc hắn ngủ ngon, thế là xong!!

Mà kể cũng lạ, ngay tối ngày đầu tiên khi hắn có số điện thoại của cậu, thì liền có một tin nhắn giữa đêm khuya đùng đùng xuất hiện, chỉ với vỏn vẹn hai câu

- Bắt đầu từ tối hôm nay, phải nhắn tin chúc tôi ngủ ngon!!

Khang Mạnh Nhi đơ người ba giây, sau đó mới từ từ trả lời tin nhắn

- Vì sao em phải làm vậy Q_Q

Tin nhắn vừa gởi đi thì rất nhanh liền có phản hồi

- Tôi đã nói cậu phải nghe lời tôi, đây là cái cơ bản, muốn chết không??

- Vâng!! Vâng!! Em sai rồi!! Đại Quân chúc anh ngủ ngon O(∩_∩)O

- Tốt lắm!! Cậu cũng ngủ đi

Và cứ thế là,không hiểu tự bao giờ hai người liền có thói quen chúc nhau ngủ ngon vào mỗi tối!!

Hôm nay, như thường lệ, Mạnh Nhi và Chính Quân sau khi ăn trưa xong thì lại cùng nhau vai song song về lớp.

Tuy nói hắn hung ác là thế, nhưng mà lại không biết bao nhiêu cô gái cứ thích lao đầu vào con bạo long này mới khổ chứ!! Chậc chậc!! Thiệt tình mà!

Chính Quân có vẻ ngoài lạnh lùng cùng khuôn mặt đẹp trai đến khí suất ngời ngợi, khiến các học tỷ ở lớp trên mê đắm hắn không ngừng, đoạn đường đi từ căn tin đến lớp học, nếu như không có hắn nắm tay Mạnh Nhi kéo cậu đi, thì có lẽ bây giờ chính bản thân cậu đã bị các vị học tỷ cuồng nhiệt này chèn ép đến thở không nổi

Lúc cậu mới ngồi vào bàn an tọa chưa được bao lâu thì bỗng nhiên Chính Quân vỗ cái bốp xuống bàn

- Ối mẹ ơi trời sập!!!

Cậu vì tiếng đập làm cho giật mình, ngước khuôn mặt vẫn còn kinh hoảng nhìn hắn

- Anh...Quân sao..sao vậy???

Khúc thiếu gia mặt không đổi biểu cảm nói

- Gọi điện báo cho gia đình cậu hôm nay không cần đưa xe đến đón, tôi tự đưa cậu về!!!

Mạnh Nhi mở mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn

-Vì sao vậy??

Ai kia trợn mắt hỏi

- Có gọi hay không??

- Dạ...có

Khang Mạnh Nhi không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy sợ cùng có một chút cam chịu nhìn Chính Quân, sau đó mới chầm chậm rút điện thoại ra gọi về nhà!!

Lục Tiểu Thiên nhìn dãy số của con trai gọi đến, không hiểu chuyện gì liền bắt máy

- Tiểu Hạt Sen!! Con sao vậy??

Mạnh Nhi liếc mắt nhìn Chính Quân, thấy hắn cũng đang theo dõi mình, liền ấp úng mở lời

- Ba!! Hôm nay...con có thể đi về chung với bạn học được không ạ??

Lục Tiểu Thiên nhớ rằng con trai mình rất ít khi tiếp xúc với ai, thế mà bây giờ lại có hẳn một bạn học đưa về đến nhà, trong lòng cảm thấy tò mò vô cùng, nhưng rồi cũng đồng ý

- Được!! Có bạn là tốt.. Người đó là con trai hay con gái vậy??

- Là...nam ạ!!

- Hửm!! Tốt tốt, được rồi vậy thì hôm nay con cứ về với bạn đi nhé!! Chúc con vui vẻ nha Tiểu Hạt Sen!! Ba phải mang hồ sơ đến cho cha con rồi!! Tạm biệt!!

Mạnh Nhi thở phào nhẹ nhõm tắt máy, đoạn nắm gấu áo Chính Quân nói

-Anh..gia đình em đã đồng ý rồi!! Vậy hôm nay làm phiền anh nhé!!

Bạo long đưa tay đến, thô bạo nhéo thịt má của cậu, sau đó thốt ra một từ

- Ừm!!

Lúc quay người đi về bàn, không hiểu sao trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười hiếm có vô cùng, mọi người trong lớp nhìn một mảng hường phấn do hai người rải ra liền ai oán nói

- Con mẹ nó!!! Hai người chọc mù mắt cẩu của bọn này đi cho vừa lòng!! Lớp học chứ có phải chỗ tán tỉnh nhau đâu hả??

------********-------

Buổi chiều tan học, nhìn đám người vệ sĩ do cha và chú Nguy chuẩn bị cho mình, Khúc Chính Quân bỗng nhiên bảo Mạnh Nhi đứng đợi mình một lát, sau đó lại tiến đến chỗ đám người kia, nói to nói nhỏ gì với bọn họ, bỗng nhiên đoàn người xếp hàng lại, đồng loạt hô to

- Rõ!! Chúc thiếu gia thành công trong lần hẹn hò đầu tiên!!!

Khúc Chính Quân chẳng nói gì, tiếp tục về lại chỗ của Mạnh Nhi hỏi

- Theo thông tin tôi biết được!! Nhà cậu cũng cách trường không tính là xa, đi bộ chừng khoảng hai mươi phút là đến!! Sao muốn đi bộ không??

Miệng thì tuy hỏi vậy, nhưng khuôn mặt của hắn lộ vẻ như " Dám không đi, ông đây liền sút cậu một cái" khiến Mạnh Nhi của chúng ta chỉ biết bĩu bĩu môi đáp

- Dạ được..đi bộ thì đi bộ!!

Khúc Chính Quân hài lòng mà nắm tay cậu, trực tiếp kéo đi!!

Đám người tuy của nhà họ Khúc vừa thấy thiếu gia nhà họ tình tình tứ tứ tay trong tay với nhóc khác chậm rời rời đi, liền cấp tốc nhắn cho mọi người trong nhà gồm vợ chồng Hạo- Anh, vợ chồng Nguy - Vũ và bà nội Lam Oanh với một dòng tin nhắn

- Tin cấp báo!!

Cậu chủ biết yêu rồi!!

Chỉ chừng đó chữ thôi, cũng khiến những người nhận được tin sốc giật mình, Uy Vũ vì quá vui mừng cho cháu mà trực tiếp bỏ làm chạy thẳng về nhà Thừa Hạo tập trung luôn

--------*****------

Thú dzị nhỉ v: này mới nhà họ Khúc thôi, chời má để nhà họ Khang biết chuyện này thì ông cố Khang Đông sẽ phản ứng kiểu gì nhỉ:v

8. Chương 8: Đi Về Chung

Khang Mạnh Nhi bị hắn nắm tay ngay trước cổng trường học thì vội vàng đỏ mặt, cậu muốn rút tay ra thì bị hắn liếc mắt hỏi

- Định làm gì??

Khang Mạnh Nhi rụt rè đáp

- Anh!! Buông tay em ra được không?? Như vậy kì lắm à!!

- Cậu không thích??

Ánh mắt dường như phát ra nộ khí khiến Mạnh Nhi co rụt người lại, lắp bắp trả lời

- Chỉ..chỉ là có chút không quen..tại em ngượng!!! Chúng ta đều là con trai mà nắm vậy...

Chính Quân thở hừ hừ thẳng thừng cắt ngang lời cậu

- Không quen thì cũng phải quen, ngượng lúc đầu nhưng sau này bị nắm riết cũng phải mặt dày. Cấm nói nhiều, đi về ngay!!!

Cậu bĩu bĩu môi, tay thì vẫn mặc cho hắn nắm nhưng miệng thì lên án

- Chính Quân!! Anh dữ quá à. Ba và cha chưa bao giờ mắng em lấy một câu đó!!!

Họ Khúc cũng không vừa mà gân cổ lên nói lại

- Vậy thì tôi là người đầu tiên mắng cậu!! Không ai dám dữ với cậu thì tôi dám!!

Khang Mạnh Nhi triệt để cứng họng với tên độc tài này, mặt hắn một tay đút vào túi quần còn một tay thì dắt cậu đi, đây có lẽ là lần đầu tiên Khúc Chính Quân cảm thấy yêu thích việc đi bộ đến thế

Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai một câu nhưng không khí hài hòa cứ bao bọc xung quanh khiến ai cũng phải ganh tỵ. Lúc đi ngang qua dãy quầy ăn vặt, bỗng nhiên bước chân Mạnh Nhi khựng lại, khiến Chính Quân cũng khó hiểu, nhìn ánh mắt của nhóc con đang nhìn đến cây kẹo bông được làm từ đường, hắn hỏi

- Cậu thích món này??

Nhóc con nuốt nước bọt xuống, gật đầu đáp

- Đúng vậy!! Em chưa bao giờ được ăn những món này, món này và cả món này nữa

Ở trên khu phố này, chỉ cần có món gì là đồ ăn vặt đều bị cậu chỉ hết không thiếu một. Hắn khó hiểu chất vấn cậu

- Nhà cậu giàu như vậy, không lẽ chỉ vài tệ cũng tiếc à??

Mạnh Nhi mắt to tròn nhìn sang hắn, môi bĩu ra giải thích

- Không phải là tiếc, bánh kẹo cao cấp em đều nếm qua, thậm chí có món giá cả bằng chiếc xe đua mô tô cũng có rồi. Nhưng cha Nghiêm lại không cho em ăn những món này

Mày Chính Quân nhíu lại, tâm tư càng khó hiểu hơn

- Vì sao lại như vậy??

- Tại vì nếu em ăn thì ba Thiên sẽ thèm. Nhưng mà cha Nghiêm không cho, dạo trước em nghe nhà nội kể rằng, ba em suýt chút nữa thì mất mạng nhưng may sao cứu về lại được, từ đó chỉ cần ai làm tổn hại đến ba dù chỉ một chút thôi, cha em liền không tha cho kẻ đó. Cha Nghiêm rất cưng chiều ba Thiên, ba em cũng rất thích những món ăn vặt này, nhưng mà cha nói mấy món này có chất hóa học, lại không tốt nên không cho ăn. Có lần ba Thiên dắt em đi ăn món kem lạnh ở ngoài lề đường thôi, cha liền nổi giận mà phạt hai ba con em ăn liền mấy suất cơm. Buổi tối vì sợ hai người bọn em đau bụng nên tự xuống nấu cháo nữa. Nói chung muốn ăn quà vặt, đều phải do một tay cha Nghiêm chọn lựa hết đó!!!

Chính Quân khóe môi giật giật liên hồi, cảm thán gia đình này thật ngộ nghĩnh không thôi, tuy là nhà họ Khúc cũng giàu, nhưng mà mấy món này ba Anh của hắn không những cấm mà còn lâu lâu sai hắn cùng chồng mình đi mua nữa kìa

Nhìn Mạnh Nhi cứ liếc đằng đông rồi nhìn sang đằng tây, họ Khúc nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng. Nắm tay cậu kéo đi, mua một cây kẹo bông đến trước mặt Mạnh Nhi nói.

- Thích món nào thì cứ ăn, tôi trả tiền, yên tâm không bị sao đâu, tôi từ nhỏ đến lớn đều xách tiền đi nuôi những quán này nên biết. Cậu có chuyện gì cứ đến bệnh viện lớn nhất thành phố, nói bạn của Chính Quân là người ta sẽ chữa miễn phí cho cậu. Mau ăn đi!!

- Em được ăn thật sao??

Cậu kéo gấu áo hắn, nghi hoặc hỏi

- Cứ ăn!! Tôi sẽ giấu giúp cậu

Mạnh Nhi vui mừng, kéo tay hắn hết ăn thử món này rồi đến món kia, lắm lúc miệng còn dính đầy nước sốt mà đưa qua kẹo hồ lô đến đút cho Chính Quân nữa, hắn cũng không ngừng ngại mà vừa ăn vừa giúp cậu lau miệng, nhìn không khác gì cặp tình nhân cả

Bỗng nhiên tin nhắn ở điện thoại hắn reo lên, nhìn vào hóa ra là của đoàn người vệ sĩ gởi cho mình

- Cậu chủ mua cho chúng tôi ăn với có được không?? Chúng tôi cũng muốn ăn ￣０￣

Hắn không nhanh không chậm nhắn trả lời lại

- Tối về sẽ đưa các người đi!!

Hai người cứ chầm chậm vừa đi vừa ăn vậy cuối cùng cũng về đến nhà của cậu, Mạnh Nhi dừng lại cười cười với hắn nói

- Cảm ơn anh!! Hôm nay rất vui đó!! Khúc Chính Quân anh thật tốt!! ●▽●

Hắn lại một lần nữa nhéo miệng cậu đáp

- Được rồi!! Vào nhà nhanh đi, tôi phải về!! Nếu cậu thích cứ gọi vào số của tôi. Dù ở đâu họ Khúc này cũng sẽ lái xe đến đưa cậu đi

- Oaaa!! Anh thật đúng là tuyệt vời nhất đó. Chính Quân tạm biệt anh nha, mai gặp lại

Hắn xoa đầu cậu một cái nữa, sau đó xoay người đi luôn, để lại một Mạnh Nhi đứng đó cười khúc khích không thôi!!

Mạnh Nhi không hay biết rằng, tất cả những hành động của cậu đều bị Lục Tiểu Thiên đứng ở trong nhà thu hết vào mắt, đoạn Tiểu Thiên thầm nghĩ

- Sao nhóc đi chung với Tiểu Hạt Sen lại trông quen quen vậy nhỉ??

-------****------

Thông báo là ngày mai chắc viết lần bốn chương Nuôi Vợ Ngốc luôn nha!! Để mai chính thức hoàn truyện đó ấy mà!!

Mai truyện này không có chap mới đâu, để tập trung vào truyện Nuôi Vợ Ngốc!!! Thỉnh mọi người đọc kĩ thông báo!!

9. Chương 9: Hai Gia Đình!!

Khang Mạnh Nhi ôm tâm tình vui vẻ đi vào nhà, nhưng khi vừa bước đến đại sảnh liền bị ba Thiên chặn lại, vẻ mặt tò mò hỏi con trai

- Tiểu Hạt Sen!! Cậu trai ấy là người yêu của con??? Đẹp trai ghê nha!!!

Mạnh Nghiêm đang ngồi uống trà nghe vậy cũng liền đặt tách xuống luôn, hướng hai ba con nhà họ đáp

- Tiểu Thiên mau quay lại đây ngồi, không được chạy chân trần, qua đây anh mang tất cho em !! Hạt Sen cũng ngồi xuống luôn, kể cho cha nghe về người đưa con về nào!!

Mạnh Nhi mặt mũi đỏ bừng, biết chắc rằng một trong hai người để thấy hết hành động ban nãy, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, âm giọng rụt rè đáp

- Người ban nãy chỉ là bạn bình thường thôi ạ, cậu ấy tính tình rất tốt, hay chăm sóc cho người khác cho nên mới làm ra vài hành động như vậy!!

Mạnh Nhi mắt không chớp mà khai xạo về Chính Quân, con bạo long đó biết quan tâm người khác à?? Tính hắn tốt từ khi nào vậy?? Nếu như lời này để lọt vào tai của bạn học trong lớp mà không bị cười thối mặt thối mũi mới là lạ ấy!!

Mạnh Nghiêm nhìn con trai mình khi nhắc đến người khác lộ ra vẻ lúng túng, cũng xấu hổ giống như vợ mình năm xưa. Bàn tay không kìm được liền ôm Tiểu Thiên vào lòng mà hôn trước mặt con trai, sau đó nói

- Cứ yêu đi con trai!! Cha không cấm đâu, miễn đừng sao lãng việc học là được

- Đúng đúng!! Con cứ theo sở thích của mình, cha và ba không cấm đâu!! Mai ba dắt con đi mua thêm quần áo để chuẩn bị cho việc hẹn hò nhé!!

Cậu mặt mũi đỏ bừng gãi đầu, đang không biết nói sao cho phải thì bỗng nhiên Tiểu Thiên tiến sát người đến ngửi ngửi trên mặt Mạnh Nhi một cái

- Tiểu Hạt Sen!! Sao con ăn kẹo hồ lô mà không mua cho ba!!

Cậu thấy đã có cơ hội đánh bài chuồn liền đáp

- Ba à!!! Sau lưng ba còn ai kìa!! Chắc là ba Nghiêm cho người ăn đó

Cậu nói xong vội vã cáo lui chào hai người rồi ôm cặp chạy lên phòng mình thay đồ, để lại cho hai vợ chồng họ Khang một không gian riêng tư

Tiểu Thiên kéo gấu áo chồng mình năn nỉ

- Nghiêm!! Cho em đi ăn vặt nha!!

Ai đó ôm cậu vào lòng nói

- Ăn hết năm chén cơm thì anh đưa em đi!! Còn không thì miễn!!

- Em...em sẽ cố gắng ăn hết mà!!

---------****-------

Bên phía Khúc thiếu gia, Chính Quân vừa bước vào cửa liền được cả đám người vệ sĩ bắt tay, ai nấy cũng mặt mày hớn hở hướng cậu nói

- Thiếu gia!! Chúc mừng chúc mừng!!

Anh không hiểu chuyện gì cũng mặt kệ họ nói nhảm,sau đó đút hai tay đi thẳng vào trong nhà, nhưng mà còn chưa được năm giây sau, Uy Vũ liền phóng ra kẹp cổ anh nói

- Ối giời ơi!! Cháu trai tôi giỏi quá!! Khi nào đưa người ra mắt về cho chú xem đây hả??? Đưa người ta về đến tận nhà luôn nhá!!! Ô la la cháu trai ta giỏi quá!!

Tuấn Nguy mặt lạnh hướng vợ mình hắn giọng

- Một là em tự ngồi xuống!! Hai là tôi cho em liệt giường!!

Họ Uy trực tiếp câm miệng mà quay về lại chỗ ngồi, để lại một Chính Quân mặt như cục than hỏi

- Sao mọi người biết??

Dạ Anh một chân gác lên đùi Khúc Thừa Hạo, đợi anh đút miếng táo cho mình, vừa nhai vừa nói

- Đám người đi bảo vệ con thông báo về đây đấy!!!

Khúc bạo long nhìn ra ngoài cửa, đã thấy đám vệ sĩ của mình đã cúi đầu xin lỗi như gà mổ thóc cả, âm giọng bực mìn gần gừ

- Tối nay khỏi dẫn các người đi ăn!!

Đám người kia gào thét

-Cậu chủ à!! Chúng tôi biết sai rồi mà!!

Dương Dạ Anh phẩy tay tiếp tục nói

- Đứa nào xui phước mà cắm đầu còn thằng nhóc thối con thế!! Liệu mà đối xử với người ta cho tốt,nếu con dám làm người kia khóc, chưa cần đến nhà bên đó qua cáo trạng thì ta cũng cho con ăn đòn trước có nghe chưa??

Tuấn Nghi cũng không quên dặn cháu trai mình

- Ở tuổi này nếu có quen hệ thì nhớ dùng bao nghe không?? Đừng làm quá sức!! Không tốt cho sau này

Bốp!!

Uy Vũ đạp cho chồng mình một cước mắng

- Anh bị điên à?? Sao xử dại cháu như vậy hả?? Cháu đó!! không được nghe lời tên tinh trùng thượng não này nha!! Hãy giữ được vẻ thiếu niên trong người mình!!

Thừa Hạo bình thường rất ít nói, nhưng vẫn lần này lại phá lệ mà xen vào cuộc vui

- Con trai của ta lớn rồi!! Sao?? có thiếu tiền để yêu đương không?? Hay ta chuyển thêm khoảng nhé!!

Khóe miệng giật giật Chính Quân nhìn những con người này, đoạn đáp

- Mọi người không cần lo quá!! Chuyện con tự con biết!! Mọi người chỉ cần ngồi im là con biết ơn rồi!! Con mệt rồi!! Lên phòng trước đây!!

Sau đó cũng liền sải bước đi lên phòng mặc cho đám người phía dưới bàn tán sôi nổi về chuyện của mình!!

Lúc đóng cửa phòng lại, anh rút điện thoại ra nhắn cho cậu một tin, lúc gửi đi còn cười cười mà đợi phản hồi

- Mai lại đi về chung với tôi nghe chưa??

Khang Mạnh Nhi nhìn những chữ hắn gởi qua, ôm điện thoại cười khúc khích, một lúc sau cậu mới trả lời lại

- Em biết rồi!! Vậy mai làm phiền anh nha!!! *^O^*

--------*****------

Chúc chị user23374134 đi du học mạnh khỏe nhé, qua bên đó đừng quên Cỏ nha :v học hành chăm chỉ để sau này thành công hơn nữa nè!! Yêu chị

Chị em ơi!! Tui up bộ Ngày Em Đến lên rồi đó, chị en đọc xong nhớ phóng qua ủng hộ nha!!

10. Chương 10: Vé Xem Phim

Ba tiết học buổi sáng vừa chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo lên thì tất cả các học sinh đều đổ xô nhau ra khỏi hành lang lớp học. Mạnh Nhi ngồi im trong lớp học thì Chính Quân nói

- Đi mua cho tôi một lon nước ngọt!!

Cậu quay người sang nhìn hắn đang biến nhác ngã người ra sau ghế, đoạn hỏi

- Tại sao phải là em chứ??

- Dám cãi lời tôi???

Nhìn hắn gầm giọng như vậy, cậu tự khắc rụt cổ nghe lời

- Không!! Không em đi ngay đây!!

Mặc dù Mạnh Nhi rất không cam lòng, nhưng mà nhìn ánh mắt hắn cứu liếc liếc khiến cậu đâm ra sợ hãi, cho nên chỉ đành ôm ví tiền mà chạy xuống căn tin mua nước cho bạo long

Mạnh Nhi mất một lúc sau mới bắt đầu quay lại trên con đường đi về lớp học của mình, lúc đi được nữa quãng bỗng nhiên có một người con trai cao to, khuôn mặt tuấn tú chặn ngang đường đi của cậu, khuôn miệng người này nở ra một nụ cười ôn hòa nói

- Chào em!! Anh là Vũ Huy học lớp 11A

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn người đang cố bắt chuyện với mình nay.Chỉ đành cười cười đáp lại

- Chào đàn anh!! Em là Khang Mạnh Nhi, học dưới anh một lớp, anh Huy có chuyện gì sao???

Vũ Huy gãi đầu cười ôn hòa, từ trong túi lấy ra một vé xem phim, đoạn nhét vào tay cậu

- Tiểu Nhi!! Anh có thể mời em đi xem phim chung với mình chứ??

Khang Mạnh Nhi vội vàng muốn đẩy vé xem phim về lại tay Vũ Huy nhưng bị hắn ngăn chặn lại

- Nhi!!! Coi như là Vũ Huy này năn nỉ em, đi xem phim với anh một lần để tiện làm quen với nhau hơn. Địa chỉ nhà em anh đã biết cả rồi, tối nay anh sẽ lái xe qua đón. Tạm biệt!!

Hắn nói xong lời mình, cũng liền không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp quay người chạy thẳng về khu lớp mình. Mạnh Nhi nhớ ra là còn phải đem nước về cho Chính Quân, thế là chẳng nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy càng nhanh càng tốt, chỉ vì sợ ai kia đợi lâu mà nổi điên lên mất!!

Lúc cậu thở hồng hộc mà đặt lon nước xuống bàn hắn, Chính Quân khó chịu hỏi

- Đi đâu mà lâu quá vậy??

Mạnh Nhi sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, mới chậm rãi trả lời hắn

- Chỉ là căn tin đông quá nên em mua có chút chậm chạp, anh uống đi còn lạnh mà!!

Chính Quân thở hắt hai tiếng, nhấc người lên khui lon nước, nào ngờ ánh mắt liếc đến tấm vé Mạnh Nhi đang nắm trong tay

- Trên tay cậu..đang nắm cái gì đó

Cậu ngây thơ nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, thế là đưa tấm vé đến trước mặt hắn, thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện

- Ban nãy có anh Vũ Huy cho em tấm vé xem phim này, nói rằng tối nay sẽ qua đón em đi cùng anh ấy xem phim

- Thế là cậu giấu không thèm nói tôi biết chuyện này??

Mọi người trong lớp cảm nhận rõ sát khí từ người bạo long họ Khúc phát ra liền không khỏi rét run, trong lòng thầm cầu nguyện cho Mạnh Nhi tai qua nạn khỏi một trăm lần, về phần cậu bị hắn hỏi một câu như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vội xua tay giải thích

- Tại anh ấy mời riêng em mà không có mời anh, cho nên em mới không nói, anh đừng giận nhé!!

Cả lớp mồ hôi đổ như suối

- Tiểu Nhi!! Lần này em chết chắc rồi!! Ai không biết tên này để ý đến nhóc. Mà em dám nói như vậy, bảo đảm cái mạng cũng không còn rồi!!

Chính Quân ánh mắt âm trầm hỏi

- Vậy tối nay cậu định đi với hắn??

-Em còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đi mất rồi...cho nên chắc là tối nay phải đi thôi!!

Ầm!!

Chính Quân như nổi điên mà dùng chân đá luôn cái bằng bàn học, khiến Mạnh Nhi không hiểu chuyện gì liền bị dọa sợ, miệng lắp bắp nói

- Anh...Quân anh bị sao vậy??

- Con mẹ nó!! Thằng Vũ Huy đó học lớp nào??

Cả lớp sợ hắn một lát nữa mà bùng phát thật sự liền vạ lây đến bản thân mình, cho nên vài nữ sinh biết thông tin của Vũ Huy liền khai ra

- 11A anh ấy học lớp 11A đó Chính Quân!!

Nghe đến đây, hắn liền không quản nhiều nữa, trực tiếp gầm gừ lôi kéo Mạnh Nhi

- Cậu đi theo tôi... Nhanh lên.. Rõ là chán sống khi chạm đến người của tôi mà

Đám người nhìn theo bóng dáng hai người họ đi xa, trong lòng xin lỗi Vũ Huy rất nhiều

- Anh trai!! Chúng em cũng vì muốn bảo vệ bản thân thôi, thật tình xin lỗi anh nhiều lắm

Ở dãy hành lang khối 11 vừa nhìn thấy tên đại lưu manh của trường xuất hiện tại đây, còn nắm tay một cậu nhóc con đi thì liền tò mò vô cùng, nhưng chẳng ai dám lại gần khu vực của con người ấy cả. Bỗng nhiên nhìn hai người họ đứng tại cửa lớp 11A thì lòng hiểu kỳ lại dâng cao, còn chưa kịp liếc mắt thì đã nghe tiếng động từ lớp đó phát ra

Chính Quân bước lớp, tiện chân đạp một cái bàn khiến nó chạy một đường lên phía trước, va chạm với những bàn ghế khác phát ra tiếng động mạnh, đảo đôi mắt phượng của mình nhìn toàn thể đám người trong này, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên

-Thằng chó nào tên Vũ Huy, mau bước ra đây!!!

-----*****----

Lát nữa sẽ có chap mới của Ngày Em Đến, tối thì có chap mới của Người Đặc Biệt nhé

11. Chương 11: Tức Giận

Vũ Huy vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa cùng thân thiện đi đến chỗ của Chính Quân, liếc nhìn Mạnh Nhi đang được anh nắm tay, liền trực tiếp bỏ qua một bạo long nào đó, không sợ chết mà hỏi

- Tiểu Nhi, em tìm anh có chuyện gì sao??

Bốp!!

Chính Quân vẫn là Chính Quân, một khi mà đã nổi điên thì chẳng nể nan ai, hắn vừa nghe tên kia gọi nhóc con là Tiểu Nhi liền giận sôi gan, không thủ hạ lưu tình mà tặng cho hắn một đấm ngay má

Mọi người trong lớp cùng Khang Mạnh Nhi nhìn cảnh tượng đó liền chết lặng, không biết làm gì hơn. Vũ Huy bị đấm một cái thật đau, phải mất hơn một lúc sau mới có thể đứng vẫn lại,hắn hỏi

- Tôi đã chọc gì cậu mà cậu lại đánh tôi??

Bạo long sung huyết như muốn gầm ra lửa đáp lại

- Mày không làm gì tao nhưng mày dám chạm vào người của tao!!

- Ai là người của cậu??

Anh cười lạnh mà kéo Mạnh Nhi đến gần, âm thanh vốn đã thấp bây giờ vì tức giận mà còn thấp hơn hướng hắn nói.

- Là nhóc con mày vừa tặng vé xem phim đó!!

- Tiểu Nhi, em là người của cậu ấy từ khi nào vậy??

Ánh mắt Vũ Huy chứa đầy thất vọng trong đó, hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là ở căn tin mua cơm, vì dáng dấp rụt rè đó mà khiến hắn say mê rồi điên cuồng tìm kiến về những gì liên quan đến cậu, hôm nay mới đủ can đảm để có thể ngỏ lời đi chơi cùng với nhóc con này, ngờ đâu chưa được một tiếng mà lại còn nghe được tin sốc hơn!!

Mạnh Nhi không nói gì, chỉ lắp bắp nhìn hắn trả lời.

- Em..em..em

- Tiểu Nhi!! Em nói rõ cho anh biết có được không??

Bốp!! Bốp!! Bốp

Khúc Chính Quân không hiểu sao lại lao vào đánh Vũ Huy tới tấp, Họ Khúc được sinh ra trong nhà là giới hắc đạo, còn họ Vũ thì chỉ là con trai của một khu thương mại lớn nhất thành phố này, cho nên so về chuyện đánh nhau thì anh thắng chắc

Nhìn tên đáng ghét bị đánh bầm dập nằm dưới đất, Chính Quân lúc này còn giật luôn cả tấm vé Mạnh Nhi nắm trên tay rồi vứt xuống cho hắn

- Mày nghe cho kĩ, nhóc con này mà người của tao!! Nếu mày còn dám bén mảng đến gần một lần nữa thì đất ở Trung Quốc này không thiếu chỗ để tao chôn xác mày đâu!!

Mạnh Nhi bị hắn lôi đi cùng không hề mở miệng nói một lời hay có một hành động gì, nhưng trong lòng cậu khó chịu lắm, nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn, Mạnh Nhi không rõ tư vị trong lòng của mình

Suốt mấy tiết học trôi qua, Chính Quân cùng cậu không có để ý gì đến nhau, tâm của nhóc con họ Khang tự dưng bức bối vô cùng!!

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên,lúc ra về khi Chính Quân vừa nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên Mạnh Nhi dừng lại không chịu đi nữa!!

Anh quay đầu khó hiểu nhìn cậu

- Sao vậy?? Cậu không vui chuyện gì hả??từ lúc ra tôi đánh thằng đó xong cậu kì lạ hẳn ra!!

Mạnh Nhi cúi đầu mặc hắn nắm tay, giọng nói khe khẽ

- Quân..Anh Huy không làm gì sai, tại sao anh lại đánh anh ấy??

Họ Khúc nghe đến đây liền cười lạnh rồi buông tay cậu ra, giọng nói như muốn đâm xuyên nhóc con hỏi

- Sao??thích thằng đó rồi, cảm thấy thương xót cho nên mới buồn rầu cả ngày hôm nay??

Cậu lắc đầu phủ nhận

- Không phải?? Em không thích anh ấy

Anh dường như không muốn nghe cậu giải thích, tiếp tục châm chọc

- Muốn thì quay lại tìm thằng đó đi!! Tôi chẳng quan tâm

Mạnh Nhi vừa nghe hắn chẳng quan tâm nữa thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm ức lắm, trong lúc tức giận liền hét lên

- Khúc Chính Quân!! Em ghét anh lắm. Anh chỉ toàn biết nghĩ cho mình, chỉ thích đánh nhau không thôi. Rõ ràng anh Huy không sai, em cũng không sai, tại sao anh lại cứ thích gán ghép em với anh ấy như vậy. Còn nữa, lúc nào cũng nói em là người của anh, nhưng toàn sai khiến bắt nạt em mãi thôi, anh có biết em buồn lắm không hả??suốt gần một năm qua rõ ràng đầu anh đã hết đau rồi mà tại sao anh cứ dùng nó ép buộc em thế. Em ghét anh, em chán nhìn anh đánh nhau rồi!! Anh là đồ đại lưu manh khó ưa!!!

Chính Quân thấy lần đầu có người dám mắng mình, còn là nhóc con này nữa, đồng tử anh chợt co rút lại, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bả cùng nụ cười tự giễu đáp

- Nếu cậu đã chán ghét tôi vậy thì từ nay về sau không cần làm người của tôi nữa. Xem như cậu đền bù như vậy là đủ rồi đi, bắt đầu từ ngày mai về sau tôi và cậu sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Muốn làm gì thì làm!!

Mạnh Nhi bây giờ nhận ra mình nói gì cũng đã muộn rồi, Chính Quân lách người sang đi về phía xe ô tô nhà mình đang đậu ở đó, chưa đầy ba phút sau, chiếc xe liền phóng đi nhanh trên đường để lại một mình cậu đứng ngơ ngác mãi không thôi, ngay cả lúc Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên đến đón thì cậu cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì hết!!

Hai người hai tâm trạng khác nhau, Khang Mạnh và Chính Quân chẳng ai tốt hơn ai, thậm chí đám vệ sĩ đi theo anh nhận ra sát khí trên người cậu chủ đang tăng nhanh đến chóng mặt thì cũng chẳng dám làm ra hành động quá phận luôn

-------***------

Mai chắc Cỏ ra tất cả truyện hơi trễ nha. Bởi vì sao?? Bởi vì ngày mai là ngày Kỉ Niệm 5 Năm của ba ông chồng TFBOYS nhà tui đó!! Vì thế tui bận hóng FM ấy mà!! Sắp thấy lại được ba anh trên cùng một sân khấu rồi tui mừng rơi nước mắt. Nên chị em thông cảm chút nhé!!

12. Chương 12: Không Quen Biết

Mạnh Nhi cả đêm hôm đó hầu như là không ngủ được, cậu nằm hết trở mình bên trái, rồi lại lật người sang bên phải, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng khi nói ra những lời đó với Chính Quân!! Trong đầu suy nghĩ chắc là anh giận lắm đây!!

Sang đến sáng ngày hôm sau, hai tiết đầu không hề thấy anh bước vào lớp, ánh mắt của cậu cứ liếc nhìn đến cái bàn bên cạnh không người ngồi đó, tâm trạng đều lơ lửng trên mây không thể nhét thêm được một chữ nào vô đầu cả!! Trong lòng tự hỏi

- Anh ấy đâu rồi?? Sao không chịu đi học vậy??

Thế mà lúc tiếng chuông báo hiệu vừa reo lên, Khúc Chính Quân đã bước vào lớp, cả khuôn mặt và khóe miệng đều bầm dập cùng nhiều chỗ bị rỉ máu, xem ra lần này anh đánh nhau còn nghiêm trọng hơn lần trước, lúc Mạnh Nhi thấy tình cảnh như vậy liền khiếp cả vía, vội vã xán lại gần anh nói

- Quân!! Anh chảy nhiều máu quá, để em giúp anh một chút nhé!!

Khúc Chính Quân bây giờ cả người đau nhức đến không chịu được, nhưng mà nhìn Khang Mạnh Nhi ở ngay trước mắt, những lời nói hôm qua cậu đối với mình, ánh mắt anh càng tối sầm lại, giật cánh tay mình đang bị cậu cầm lấy kia, anh lạnh lùng nói

- Mau biến khỏi mắt tôi!!

Thịch!!

Mạnh Nhi biết lần này anh làm thật, sẽ đối xử với cậu như là không quen biết nữa rồi!! Nhưng mà khi nghe anh nói vậy, không hiểu sao tim cậu nó cứ nhói lên khó chịu lắm, ba Thiên từng dặn dò, nếu mình làm sai thì phải xin lỗi người ta, cậu biết hôm qua mình vô duyên vô cớ nói ghét anh, cho nên thành ra mới khiến anh có thái độ như vậy, Mạnh Nhi nhẹ giọng quyết tâm xin lỗi!!

- Anh Quân!! Anh đừng giận Mạnh Nhi nữa có được không?? Em biết hôm qua là mình sai rồi, em không nên nói những lời đó với anh!! Em.. Xin lỗi!!

Chính Quân liếc mắt nhìn đến nhóc con đang cúi đầu này, tâm vẫn không thay đổi nói

- Một là tự cút xa khỏi tầm mắt tôi, hai là tôi sẽ cho cậu ăn đòn!! Khang Mạnh Nhi, nên nhớ rằng tôi và cậu bây giờ không ai dính líu đến ai cả!!

- Em...

Cậu định nói gì đó thì bỗng nhiên cửa lớp học lại mở ra, hai người vào không ai khác chính là Nghiêm Khiết cũng Tĩnh Hi, vừa nhìn thấy thảm trạng của tên bạn thân, Tĩnh Hi liền chạy vụt tới hỏi thăm

- A Quân!! Tớ nghe nói ban nãy cậu bị một đám người bao vây, nhưng mà không ngờ lại bị tập kích nặng như vậy đó!! Khiết phải làm sao đây, Quân chảy máu nhiều quá, tay và chân cũng toàn vết bầm không này

Tiểu Hi kéo một góc áo của Chính Quân lên, sau đó đưa cho Nghiêm Khiết nhìn rõ, Nghiêm Khiết hỏi

- Là đám người nào??

Chính Quân thở dài đáp

- Bọn người của bang Hắc Long, hắn vì cay cú với cha tôi nên hôm nay phái đến hơn năm mươi người tập kích đoàn xe vệ sĩ đưa tôi đi học, hiện giờ vệ sĩ của tôi một nữa thì đang cầm chân bọn chúng, một nữa thì bảo vệ tôi đến đây để chờ ba và chú Vũ đến

Tĩnh Hi nắm lấy bàn tay Nghiêm Khiết, mặc kệ mọi người trong lớp đang nhìn lấy bọn họ mà lắc lắc tay người yêu, A Hi nói

- Quân!! Cậu yên tâm ba tớ cùng chú Phong sẽ trả thù cho cậu!! Giờ thì đợi chú Dạ Anh đến đón cậu nhé!! Khiết khăn ướt đâu?? Đưa chi tớ để tớ lâu vết bẩn cho Quân

Chính Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả người ngửa ra sau mà biến nhác đáp

- Cha tớ cũng chú Nguy đã đi tìm người hỏi tội rồi, các cậu không cần lo lắng đâu!!

Dạ Anh cùng Uy Vũ xuất hiện ở cửa lúc nào không hay,nhìn cháu trai mình cả người tơi tả như vậy, máu nóng trong người vị bác sĩ của chúng ta liền sôi lên, trực tiếp ra lệnh cho đám người đi ở đằng sau

- Mau đến đỡ thiếu gia về nhà cho tôi trị thương!! Cháu cưng, cứ yên tâm, Tuấn Nguy cùng Thừa Hạo sẽ không để cháu thiệt thòi đâu, chúng ta về nhà nào!!

Dương Dạ Anh bên trái đỡ con trai mình dậy, trong lòng không khỏi xót xa đáp

- Nhóc thối!! Lần sau ba sẽ tăng thêm người bảo vệ con

Đoàn người của nhà họ Khúc cùng với Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết đến nhanh như vũ bão mà đi thì lại càng nhanh hơn, suốt quá trình chẳng ai để ý đến một Mạnh Nhi đang sững sờ cả

Cậu bị lời nói của anh gây đã kích, Chính Quân giờ không thèm quan tâm cậu nữa rồi, hai người thật sự không còn dính líu đến nhau nữa sao?? Không!! Cậu không muốn như vậy, cậu hối hận lắm, nhìn những vết thương của hắn, vị trí cậu từng băng bó cho người kia giờ lại bị vứt sang một bên, khiến tim Mạnh Nhi đau lắm đó, anh như vậy thật xa lạ, thật khiến cậu không quen chút nào hết!! Bây giờ cậu phải làm sao để cả hai trở lại như trước đây??

Giờ tan học, sau khi ngồi vào trong xe của gia đình, Tiểu Thiên cùng chồng nhận ra cậu không ổn liền hỏi

- Hạt Sen!! Con sao vậy?? Mặt mũi sao buồn thế!!!

Mạnh Nhi lắc đầu nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay, Tiểu Thiên thấy vậy liền bảo Mạnh Nghiêm chạy nhanh về nhà, còn mình thì ôm con trai vào lòng an ủi

- Ngoan!! Chúng ta cùng về nhà nói rõ ràng!! Đừng khóc nữa!!

--------*****------

Mắng chồng để chồng giận rồi giờ khóc:v

13. Chương 13: Em Sai Rồi

Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Nhi khóa cửa phòng lại khóc lớn, hết khóc rồi thì lại nằm dài trên giường thở hai ra. Mặc cho hai vợ chồng họ Khang có dụ dỗ kiểu gì cậu cũng cuộn mình trong chăn quyết không ra mở cửa

Đến lúc đồng hồ đã điểm 7h tối, Tiểu Thiên sợ con trai mình đói bụng liền mang một mâm cơm đến, Khang Mạnh Nghiêm thì dùng luôn chìa khóa để mở cửa phòng, nhìn con trai buồn rầu ngồi ở trên giường, cả hai cùng tiến đến, Tiểu Thiên nhẹ vuốt tóc con trai hỏi

- Tiểu Hạt Sen, con nói cho ba và cha nghe có chuyện gì xảy ra, ở lớp ai bắt nạt con sao???

Mạnh Nhi cả cái đầu lắc lắc,giọng buồn buồn nói

- Cha!! Ba không ai bắt nạt Tiểu Hạt Sen, mà là con làm người ta giận rồi!!

- Hửm?? Con đã làm gì??

Mạnh Nhi nhìn hai vị thân sinh của mình, sau đó bắt đầu thành thật khai báo

- Người con trai lúc trước đưa con về, không hiểu sao hôm kia nổi điên đánh anh Vũ Huy, chỉ vì anh ấy tặng vé xem phim cho con. Nhưng mà con nhìn những vết thương trên người anh ấy tim cảm thấy khó chịu lắm, nó cứ xót xa làm sao vậy, đã thế anh ấy còn bảo sau này không thèm quan tâm đến con nữa, còn..còn đuổi con đi tìm anh Huy kia đi!! Con giận quá nên nói ghét anh ấy.. Thế là anh ấy thật sự không thèm quan tâm con nữa luôn!! Hôm nay nhìn anh ấy lạnh lùng chẳng để ý đến Mạnh Nhi nữa, khiến con tủi thân muốn khóc!!

Tiểu Thiên nhìn Mạnh Nghiêm, Mạnh Nghiêm lại mỉm cười với bà xã mình, sau đó cậu lấy tay chỉ vào trán Mạnh Nhi nói

- Con đó!! Rõ ràng hai đứa đều thích nhau mà tại sao lại tự tạo ra khoảng cách thế, Tiểu Hạt Sen con vì không muốn ai kia bị thương nên mới khó chịu như vậy. Nhưng mà con nói ghét người ta khiến cậu ấy giận sến nổi không thèm qua tâm với con thì chứng tỏ cậu nhóc ấy cũng đang bị tổn thương đó!!

-Vậy con phải làm gì bây giờ??

Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình khuyên nhủ

- Còn làm gì nữa, đến nói rõ tâm tư với cậu nhóc ấy, nói rằng con không ghét cậu ấy, con chỉ đang quan tâm sợ cậu ấy bị thương nên mơi nói vậy thôi!! Cha tin nhóc đó sẽ hiểu cho con

Mạnh Nhi bây giờ như hiểu ra điều mình thiếu sót, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, sức sống lại trổi dậy trong cậu, bụng đã bắt đầu đánh trống kêu vang, thế là cậu vớ đến mâm cơm Tiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu ăn, lòng thầm nhủ

- Mai sẽ nói rõ cho anh ấy biết!!

-----------*****--------

Sang đến ngày hôm sau, Chính Quân vẫn là một học sinh ngạo mạn, xách cặp lên lớp.....ngủ. Cả một đường anh không hề chú ý đến Mạnh Nhi, thậm chí còn xem cậu như không khí mà chẳng mảy may tặng cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt!!

Giờ tan học cuối cùng cũng đến, sau khi tất cả các học sinh trong lớp ra về gần hết, Chính Quân cũng mang cặp trên vai đi ra khỏi cửa, nào ngờ mới đi gần đến cầu thang thì tay mình bị kéo ra đằng sau, quay đầu lại thì thấy Mạnh Nhi đang cúi đầu nắm áo mình rất chặt, giọng nói của anh lạnh lùng vang lên

-Bỏ tay ra khỏi người tôi!!

Mạnh Nhi lắc đầu, kịch liệt nắm chặt áo hơn, đoạn cậu rụt rè đáp

-Anh nghe em nói một chút có được không?? Chỉ một thôi cũng được mà

- Tôi và cậu không có gì để nói cả, đừng để tôi cho cậu ăn đòn thì lúc đó mới biết sợ!! Cút ngay

Họ Khúc nói xong liền giật tay mình ra khỏi tay cậu, vừa chuẩn bị bước đi thì Mạnh Nhi hét lên

- Chính Quân!!em sai rồi, là em không nên nói ghét anh, là em không nên mắng anh là đồ khó ưa. Em thật tâm xin lỗi, nhưng mà nhìn anh cứ bị thương vì đánh nhau khiến tâm em xót lắm, bản thân Mạnh Nhi cũng càng không thích anh gán ghép em thích người khác, như vậy khiến tim em khó chịu mà... Hức!! Chính Quân anh đừng không quan tâm em, đừng xem em là người ngoài, bởi vì..bởi vì em thích anh nhất!! Mạnh Nhi rất rất thích anh đó!! Hu hu hu

Nhìn cậu sau khi nói xong liền đứng tại chỗ khóc nức nở, không hiểu sao tâm Chính Quân vừa vui vừa đau lòng, vui vì cậu cuối cùng cũng nói thích anh, đau là vì nhìn thấy cậu vì chính mình mà khóc, bàn chân anh xoay lại bước đến bên cậu, nâng cầm Mạnh Nhi lên, sau đó dùng môi mình áp lên môi cậu, Khang Mạnh Nhi tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc anh hôn, vài phút qua đi, Chính Quân sau khi hôn thỏa mãn đôi môi ngọt ngào ấy liền ôm nhóc con vào lòng nói

- Cái đứa ngốc này thật khiến anh không thể giận lâu mà!!

--------***------

Hai đứa tỏ tình rồi chị em ơi:v

14. Chương 14: Sau Này Sẽ Ngoan Hơn

Mạnh Nhi vòng tay qua sau lưng Chính Quân, vốn dĩ anh đã cao đến 1m85 thì cả người cậu chỉ mới đạt được 1m7 cho nên bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi của nhóc con đều dùng sức cọ hết vào lòng ngực anh, miệng oa oa nói to

- Anh đừng mặc kệ Nhi nữa, tha lỗi cho em đi mà. Sau này hứa sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời anh hơn mà.. Hic hic...

Mạnh Nhi dùng hết sức mình ôm chặt giống như sợ rằng khi mình buông ra thì Chính Quân sẽ bỏ đi ngay tức khắc, cả người chỉ hận không thể trèo lên bám dính trên người ai kia luôn vậy. Nhìn nhóc con cứ dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực khiến anh cảm thấy buồn cười vô cùng, vỗ vỗ nhẹ đầu của nhóc con này, anh hỏi

- Sau này còn dám cãi lại anh nữa hay không??

Mạnh Nhi mặt vẫn không rời khỏi ngực anh đáp

- Em sẽ không cãi lại nữa, sẽ nghe lời anh Quân

- Còn nói anh đáng ghét, đại lưu manh khó ưa nữa chứ gì

- Không..không có, anh là người tốt..là người Nhi thích nhất

Câu cuối cùng cậu vì ngượng ngùng mà đỏ mặt lí nhí trong miệng. Chính Quân đẩy người ở trong lòng ra, sau đó nâng cầm Mạnh Nhi

- Em nhỏ hơn anh một tuổi, vậy anh hỏi em, em biết thích là gì không?? Có biết hành động ban nãy anh hôn em có nghĩa gì không?? Nếu như không biết thì cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn...

Cậu gật đầu đáp

- Em biết....em biết mà, Nhi cảm nhận được trong lòng mình thích anh, chỉ cần được Quân ôn nhu nắm tay, dẫn đi chơi, bảo vệ thì rất vui thấy anh không quan tâm đến em sẽ khiến em buồn muốn khóc. Em cũng biết anh hôn em là vì thích tình yêu. Em nhỏ hơn anh chứ không có nghĩa là em ngốc

Nhìn cậu bĩu bĩu môi nói ra lời của mình, Chính Quân lại kìm lòng không được mà nhéo nhéo miệng nhóc con này, sau đó anh lau đi nước mắt trên má cậu, giọng nói đầy cưng chiều!!

- Được rồi...Mạnh Nhi ngoan lắm, đừng buồn nữa, đi anh đưa em về

Mạnh Nhi hít hít cái mũi của mình, sau đó vui vẻ nắm tay anh đi ra khỏi cổng trường, trong lòng nhẹ hẳn đi

- Thật tốt quá. Mọi chuyện lại trở về như cũ rồi

Khang Mạnh Nghiêm cùng Lục Tiểu Thiên nhìn con trai mình được một cậu nhóc trông thật tuấn tú cùng thân hình cao ráo nắm tay dắt đi, cậu liền cười cười hướng chồng mình nói

- Chắc nhóc ấy chính người làm con trai chúng ta khóc đấy anh nhỉ. Nhìn kia, hai đứa mang đồ học sinh nắm tay nhau đi giữa sân trường thật dễ thương làm sao

Trong mắt Mạnh Nghiêm hoàn toàn nhu hòa khi nhìn thấy bà xã mình cười, đoạn đáp lại

- Thật giống với chúng ta lúc đó, mỗi lần nắm tay em trước đám đông em đều ngại ngùng! Thôi được rồi, chúng ta không nên phá đi khung cảnh của con trai. Anh đưa em đi ăn nhé??

Tiểu Thiên nghe vậy liền kéo gấu áo anh năn nỉ

- Buổi chiều mà được đi ăn vặt là tuyệt nhất đó. Cũng lâu rồi em chưa nếm thử mấy món ngoài lề đường, anh dắt em đi có được không?? Ông xã!! Cầu xin anh đáp ứng em mà

- Được rồi, Dạo gần đây em ăn nhiều cơm, hôm nay thưởng cho em

Tiểu Thiên sau bao nhiêu lần đọc diễn văn cầu xin thì cuối cùng cũng thành công, cả người nảy lên hoan hô khen Mạnh Nghiêm là tuyệt vời nhất

Quay lại với hai đứa nhóc của chúng ta, Tiểu Nhi vì đang chìm đắm trong ngọt ngào nên quên luôn chuyện có hai vị thân sinh mình đến đón, trực tiếp nắm tay bạo long đi bộ về

Hai người đã có một bước tiến mới hơn, cho nên cậu cũng chẳng ngài ngùng mà ôm luôn cánh tay Chính Quân

- Anh..Mua kẹo hồ lô cho em đi, ban nãy khóc quá giờ em đói rồi. Mua đi mua đi mà

Họ Khúc tiện tay nhéo mà nhóc con đã mặc cậu bám riết lấy người mình, đoạn đáp

- Được rồi..Đi nhanh lên, anh mua cho em

Một lát sau khi có được cây kẹo trong tay, Mạnh Nhi ăn đến thỏa mãn, cậu chẳng hề hay biết trên miệng mình có dính chút nước đường do kẹo bám lấy

Nhìn đôi môi đỏ ửng bóng nhẩy của người yêu, Chính Quân cầm lòng không được mà lại kéo cậu đến hôn tới tấp, Mạnh Nhi nhìn anh hôn mình vậy cũng rất phối hợp, ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt, ánh nắng của hoàng hôn chầm chậm chiếu xuống hai người, tạo nên khung cảnh thật đẹp

Tách! Tách

Đám vệ sĩ đi theo rình trộm nãy giờ rốt cuộc cũng chụp được tấm ảnh quan trọng,bọn họ nói với nhau

- Nhanh lên. Mau gởi về cho những người trong nhà. Khẩn trương lên nào

Lúc hai vợ chồng Thừa Hạo và Tuấn Nguy nhìn thấy tấm ảnh, bên phía Dạ Anh liền nằm trên đùi chồng mình nói

- Nhóc con nhà chúng ta nhìn thế mà được việc anh nhỉ

Thừa Hạo cười cười cùng vợ mình cố gắng phóng to hình ra để nhìn rõ mặt con dâu hơn, nhưng vì góc chụp quá xa nên đành chịu thua

Bên Uy Vũ vàTuấn Nguy đang làm tình vui vẻ thì tin nhắn gởi đến, bác sĩ sau khi thấy cháu trai mình hôn nhóc khác thì còn vui mừng hơn trúng số, ôm lấy Tuấn Nguy mà chỉ trỏ

- Anh...a..nhìn xem...chậm.....thôi......ư..cháu...em giỏi quá...thật sướng..ông xã mau tiếp tục đâm vào chỗ đó

Tuấn Nguy vỗ mông cậu đáp

- Tập trung chuyên môn đi bà xã. Sau này nhìn cũng không muộn

Cứ như vậy, chuyện Khúc Chính Quân hôn người yêu liền trở thành đề tài nóng hổi cho người nhà họ Khúc suốt mấy ngày liên tục

15. Chương 15: Khi Bạo Long Cười

Mọi học sinh trong lớp 11A cảm thấy bầu không khí trong lớp sáng hôm nay không ổn, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cũng cảm thấy mùi kì lạ, đến cả con ruồi vừa sải đôi cánh nhỏ vo ve cũng thấy điều khác biệt!!!

Toàn thể mọi người hiện đang tồn tại ở cái lớp này đều hướng ánh mắt xuống hết bàn cuối, mồ trên trán từng người cứ lăn dài, làm như là có kì quan thứ sáu diễn ra ngay tại cái phòng học nhỏ bé này thật vậy

Vì nguyên nhân gì mà lại có một tình cảnh hết sức lạ lùng như vậy hả hả?? Vậy thì hãy để lớp trưởng giải đáp giúp cho chúng ta, câu trả lời chỉ có một

- Bạo...bạo long của lớp bọn họ hôm nay biết cười!!! Là Khúc Chính Quân ngàn năm một khuôn mặt bây giờ lại đổi biểu cảm đó!! Kinh ngạc chưa!!

Khuôn mặt của anh vốn đã lạnh như tờ tiền mới được in ra, từng góc nghiêng sống mũi, khí chất băng sơn kết hợp với nhau khiến Khúc Chính Quân dù có nóng tính, tàn bạo,lưu manh đến thế nào thì vẫn có hàng tá người bất kể là nam hay nữ đều thương thầm trộm nhớ!! Bây giờ mà đã cho đám người đó thấy nét cười xuất hiện ở khuôn mặt này,bảo đảm các hội chị em sẽ ngã lăn ra đất vì mất máu ngay!!! Chậc chậc

Nhưng mà nụ cười đó mọi người đều biết Khúc Chính Quân chỉ dành riêng cho nhóc con Khang Mạnh Nhi, chỉ một mình cậu ấy có thể tận hưởng được điều kỳ diệu đó thôi!! Hừ hừ

Kể từ ngày hai người chính thức trở thành một cặp, ở cái lớp này ai mà không bị cẩu lương của hai người đó vã ba ba vào mặt chứ. Nhưng mà dù sao như thế vẫn đỡ hơn là để con bạo long đó nỗi điên lên đánh người. Cho nên cả lớp liền sống trong cảnh bình yên!!!

Hai người ở dưới lớp cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn người kia là mấy, dù sao vẫn chưa đến giờ vào lớp cho nên anh anh em em một chút cũng chẳng chết ai, Chính Quân chống một tay lên cạnh bàn, tay còn lại thì sửa sang lại mái tóc của Mạnh Nhi, đoạn hỏi

- Tối nay mấy giờ, để anh qua đón em??

Cậu nghiêng đầu theo hướng tay để anh dễ chỉnh sửa hơn, giọng nói đầy phần vui vẻ đáp

- 6h có được không?? Hôm nay cha và ba em cũng đi dự tiệc, một mình ở nhà chán lắm, anh qua giờ đó có tiện không??

Thì ra hôm nay hai người đang bàn luận chuyện hẹn hò tối nay đây mà, Chính Quân nhìn nhóc con này mở đôi mắt to tròn trả lời câu hỏi của mình thì khuôn miệng lại kéo giãn ra một chút nữa, dùng tay còn lại bóp bóp má cậu rồi gật đầu

- Đều nghe theo lời em, chúng ta cùng đi ăn!!

- Chính Quân!! Em muốn ăn vặt, anh đưa em đi ăn lẩu cay đi, nghe đâu món đó rất ngon!!! Nha anh!!!

Anh gật đầu, tay xoa xoa má cậu đáp ứng lời làm nũng đó

-Được!! Muốn gì anh cũng chiều en

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vừa vang lên, mọi người trong lớp cùng cô giáo đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp" người vô hình "

Nói thì nói vậy, nhưng mà suốt mấy tiết học trôi qua, bầu không khí ngọt ngào khi hai người lâu lâu lại quay sang nhìn nhau cũng đủ nhấn chìm bọn họ trong một bể đường ngập mặt

Thấm thoát bốn môn học trôi qua, học sinh lạ nháo nhào kéo nhau ra khỏi phòng nghỉ giải lao, Chính Quân ban nãy đã bị anh Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi kéo xuống căn tin nói chuyện riêng, cho nên Mạnh Nhi đành ngoan ngoãn ở lớp lấy sách vở ra ôn bài cho tiết sau, nào ngờ đầu Vũ Huy từ đâu xuất hiện, tiến lại gần bàn học cậu nói

- Tiểu Nhi!! Anh và em nói chuyện một chút có được không??

Cậu bị bóng người thình lình này dọa cho giật mình, đợi đến lúc tinh thần ổn định lại thì mới nhận ra người đứng trước mặt này là ai, trong lòng nghĩ thầm

- Cũng may anh Quân đã đi rồi, chứ không lại có đánh nhau trong lớp mất

Tuy là nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn rất lễ phép hướng Huy Vũ cười nói

- Anh tìm em có chuyện gì sao?? Anh cứ nói đi, Nhi nghe nè!!

Họ Vũ vẻ mặt nhu hòa lắc đầu, đoạn hỏi

- Lên sân thượng đi?? Ở đây không tiện!! Chỉ một chút thôi, anh không nói gì nhiều!! chỉ muốn hỏi rõ em một số chuyện thôi mà!!

Nhìn trong ánh mắt nhu hòa đó thoáng qua một chút buồn buồn, Mạnh Nhi cũng chỉ đành gật đầu đáp

-Cũng được ạ!!

Cậu theo gót Vũ Huy rời khỏi lớp, để lại những học sinh còn ngồi đây suy nghĩ

- Vũ Huy lại tiếp tục chán sống à?? Hắn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao vậy?? Kiểu này mà nhóc kia không về trước Chính Quân thì tên kia đến mảnh xương nhỏ cũng chẳng còn nguyên vẹn!!

Nhưng mà thật không may, điều họ cầu mong không xảy ra lại trở thành sự thật, Khúc Chính Quân thấy sắp hết giờ nghỉ giải lao liền về lớp, nhưng mà tại bàn học lại không thấy Mạnh Nhi đâu, ánh mắt liền quét qua phòng học hỏi

- Tôi hỏi nhóc con đi đâu rồi??

Cả lớp vài người run bần bật, lại sợ chọc đến máu điên của hắn,lập tức đáp

- Vừa này em ấy đi theo Vũ Huy lên sân thượng rồi!! Chính Quân có cần tụi tớ đi theo đánh ghen không?? Dù sao em ấy cũng là em út của lớp này!!

Anh mặt lạnh lùng, quay bước hướng đường lên sân thượng, đoạn phun ra vài chữ

- Có thể!!

Thế là cả một lớp nam có nữ có đều nhốn nháo kéo nhau đi theo chân anh, không khác gì một đoàn quân xung trận cả!!

---------*****------

Spoil trước là không có cảnh hiểu lầm gì đâu nha!! Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, có đánh nhau nhưng là theo tập thể

Tâm sự riêng của Cỏ là Nuôi Vợ Ngốc view với lượt vote tăng mạnh kinh khủng:v À mà chị em, có ai thích thể loại cha kế con riêng không, chứ tui là tui khoái thể loại đó kinh khủng, định viết một bộ về thể loại ấy đó!!! Nhưng mà chắc phải đợi hoàn xong mấy bộ này đã rồi mới có bộ đó:v chị em có thích thể loại này không nà

16. Chương 16: Đánh Nhau Tập Thể

Tại sân thượng, Vũ Huy và Mạnh Nhi đứng song song với nhau, bình thường chỉ cần ai nhìn vào đôi mắt nhu hòa như nước của vị đàn anh này thì sẽ trở nên siêu lòng mà mê mệt anh, nhưng mà đối với nhóc con họ Khang thì ngoại trừ người thân và người yêu của mình ra, thì ai trong mắt cậu cũng trở nên lu mờ, cho nên Vũ công tử của chúng ta không thể tránh khỏi trường hợp này

Vũ Huy nhìn nhóc con dễ thương một lúc lâu, sau đó mới cất giọng hỏi

- Em nói cho anh biết những điều Chính Quân nói khi trước đều là nói dối đi

Gì?? Dối cái gì nhỉ?? Anh Quân có nói gì sao ta?? Mạnh Nhi ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi, cậu hỏi lại hắn

- Hả?? Anh Quân nói gì nhỉ?? Anh ấy tính tình rất ghét nói dối, người ta dám nói sai sự thật liền bị anh ấy đánh thê thảm, thì bản thân anh ấy làm sao có thể làm gương xấu được??

Vũ Huy tâm tình đã nặng bây giờ lại sầu hơn, đối với nhóc con vừa gặp liền yêu này, tình cảm của anh dành cho cậu mỗi ngày đều tăng lên chứ không hề giảm đi, từ một công tử đào hoa phong nhã lại trở thành một kẻ si tình vì ai kia, nhưng mà khi nghe tên họ Khúc kia nói em ấy là người của hắn, tâm anh liền lạnh thấu đi, nhìn những ngày sau đó hai người tự tại nắm tay nhau cười nói ra về, ai biết được Vũ Huy bây giờ buồn đến thế nào không??

-Tiểu Nhi!!có phải là tên kia ép buộc em đi với hắn không?? Cứ nói đi!! Hắn nếu thật sự làm vậy thì cho dù thế lực nhà anh không bằng nhà hắn, nhưng Vũ Huy anh vẫn sẽ bảo vệ em mà!!

Mạnh Nhi cuối cùng cũng hiểu lời hắn nói, cậu trực tiếp lắc đầu rồi hướng hắn cười nhẹ nhàng, đoạn đáp

- Thật xin lỗi anh Huy!! Nhưng mà những điều anh ấy nói là sự thật, người em thương là Chính Quân!! Điều này không sai đâu ạ

- Hắn ta tính tình nóng nảy, hơi chút là đánh người, em quen hắn lỡ có chuyện gì làm phật lòng họ Khúc kia, chỉ sợ em chịu thiệt mà thôi!!

- Chính Quân rất tốt!! Anh ấy tuy có nóng tính thật, nhưng là đối với em luôn bảo vệ từ phía sau, Quân rất tốt!! Anh Huy đừng nói như vậy!!

Vũ Huy tim đập thình thịch mà tiến đến gần, vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ của Mạnh Nhi, định nói thêm gì đó thì cả một đoàn người lớp 10A xuất hiện, Chính Quân thấy viễn cảnh như vậy liền nổi điên

- Tao đã từng nói, nếu mày còn dám chạm vào A Nhi của tao, thì ở cái Trung Quốc này không thiếu đất chôn mày mà?? Này là mày tự chuốc họa vào thân đó!!

Cả một lớp nghe bạo long mở miệng, cũng liền nhốn nháo cả lớp

- Buông em út của chúng tôi ra!!

- Anh trai buông nhóc ấy ra đi, cậu nhóc đó là con của nhà họ Khang đó!!

- Vũ Huy!!! Tốt nhất chúng ta nên giữ tình hữu nghị, mọi người ở đây đều nằm ở giới kinh doanh, anh chắc cũng biết cách ứng xử mà!!

Trong khi Vũ Huy vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi con cua gì thì lại một tốp người kéo lên, phi thẳng lên đạp vào lưng của lớp trưởng 10A khiến cậu ấy ngã lăn ra đất, tốp người đó hét lên

- Huy bọn tớ đến bảo vệ cậu đây, đừng sợ tập thể này luôn ở bên cậu!!

Đám nam sinh của lớp Chính Quân cũng không vừa, vội vàng bẻ cổ tay xoa cái cổ mình,đáp lại

- Á à đừng nghĩ đàn anh, đàn chị lớp trên thì chúng tôi không dám đụng nhé!! Xin lỗi đây phải thất lễ rồi

Thế rồi cả hai bên liền xông vào đánh nhau một trận khói lửa, kẻ mắng người chửi, khung cảnh hoảng loạn vô cùng

- Mẹ mày thằng con nhà bán xe ô tô, mày chết với tao

- Đồ cái thứ buông kim cương có ngày bị cướp vào nhà

- Cái con nhỏ này mày dám cào mặt bổn tiểu thư à??

- Thế lớp bà có quyền đánh lớp tôi hả??

- Chết này!! Chết này, chúng mày chết đi, hôm nay lớp tao không đánh lại lớp mày thì nhà hàng của ba tao sẽ đóng cửa một ngày

- Mẹ kiếp, bộ móng tay tao mới làm xong, hôm nay sẽ hy sinh vì bản mặt dày của mày

- Thằng khốn con ông chủ quán bar, hôm nay tao đánh cho ba mày nhận không ra luôn

- Mày đừng tưởng cha mày kinh doanh bất động sản thì tao không dám làm gì nghe thằng tai to bụng bự, lần sau dám đến quán bar tao liền tính tiền mày lên gấp mười nhé!!!

Cả một sân thượng liền giữa ra trận chiến của hai lớp 10A và lớp học sinh ưu tú 11A, nhìn cái đám người không khác gì tổ ong vỡ này, Chính Quân xoa bóp thái dương rồi hét lên

- Một là các người dừng lại hết, còn hai là hội Tín Phong ngày mai sẽ đến từng nhà người một rồi san bằng cả thảy, mau chọn đi!!

Một lời uy hiếp trực tiếp làm kẻ đang đấm, người chuẩn bị ăn đạp, người nắm tóc nắm áo dừng lại hết, cả một đoàn người liền tản ra ai trở về lớp nấy, ánh mắt hậm hực nhìn đối phương. Chính Quân hướng sang Huy Vũ hỏi

- Người yêu của tao mày còn dám chạm vào, rõ là không muốn sống nữa hả??

Mạnh Nhi thấy anh đã bừng bừng nộ khí liền khiếp đảm không thôi, vội vàng rút tay ra khỏi Vũ Huy, chạy đến chỗ Chính Quân vuốt vuốt ngực anh!!

- Quân!! Đừng giận, anh Huy chỉ muốn nói chuyện với em thôi, anh ấy không làm gì cả, chỉ là hiểu lầm là hiểu lầm mà!!

Anh nhìn nhóc con mang về mặt kinh sợ hướng mình xoa bóp, cơn giận cũng liền tiêu tan, chỉ nhẹ nắm tay cậu vào tay mình, đoạn định kéo đi, nào ngờ Mạnh Nhi lại dừng chân, hướng Vũ công tử vẫn còn trong trạng thái mê man cúi người xin lỗi!!

- Huy!! Em biết anh là người tốt, thật xin lỗi vì phụ tình cảm của anh, chỉ mong sau này anh tìm một người tốt hơn nhé!!!

- Được rồi!! Em không cần nói nhiều, đi với anh

Chính Quân rất không vừa lòng khi để cậu ở nơi đây, lời Mạnh Nhi vừa dứt thì anh liền kéo cậu đi, đoàn học sinh lớp 10A thấy vậy cũng liền rút quân, tuy bộ dang của ai cũng thê thảm, nhưng những vị công tử tiểu thư lần đầu đi học được đánh nhau như thế này, trong lòng ai cũng đều vui vẻ mà khoát vai nhau về lớp, để lại lớp 11A đi đến kéo Vũ Huy đang thất tình về lại phòng học mà an ủi!!

Mọi học sinh trong lớp 10A vừa đi vừa cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tuy Chính Quân không thích tiếp xúc với người khác, nhưng sau vụ việc này, anh liền vừa nắm tay bảo bối của mình vừa hướng mọi người nói

- Tối chủ nhật này sang nhà tôi làm tiệc!! Ai vắng mặt liền bị ăn đòn

Cả một đám học sinh nghe vậy tuy có giật mình thật, nhưng mà nhìn bạo long dù sao đã hòa nhập với lớp hơn, các vị công tử tiểu thư đều nhiệt liệt hưởng ứng

Mạnh Nhi cũng chẳng ngại chỗ đông người mà đưa ngón tay cái lên khen thưởng bạn trai của mình!!!

---------****------

Thông báo là sắp hết hè, Cỏ 1/9 này tựu trường rồi, huhu

17. Chương 17: Hẹn Hò

- Tiểu Hạt Sen!! Đi chơi nhớ phải theo sát bạn con, tính con dễ quên đường. Cố gắng đừng để bị lạc có biết chưa??

Mạnh Nhi được ba Thiên hết sửa soạn từ đầu đến chân, còn được nghe những lời dặn dò, quan tâm của vị thân sinh nhà mình thì liền cười cười ngoan ngoãn lắng nghe

Theo như lời ban sáng Chính Quân cùng nhóc con Mạnh Nhi này bàn luận thì đích xác tối hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi, Lục Tiểu Thiên biết con trai mình nói " đi chơi với bạn" chỉ là nói giảm nói tránh,ai không biết nhóc này đã có người yêu rồi chứ, chẳng qua là vì ngại nên mới không phun ra được hai chữ hẹn hò mà thôi!!

Mạnh Nghiêm bận một thân áo vest đi xuống lầu, nhìn bà xã cứ hí hoáy chăm chút cho con trai, anh liền cất giọng nói

- Tiểu Thiên em mau vào mặc áo khoát cho anh, lát nữa đi dự tiệc ở ngoài trời,không mặc kĩ sẽ bị cảm lạnh đó

Đoạn tiến đến gần Khang Mạnh Nhi, giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị gấp khúc, ôn nhu cưng chiều dặn dò

-Có chuyện gì không ổn, cứ gọi cho cha có biết chưa??

Nói rồi, Nghiêm từ trong ví rút ra một xấp tiền mệnh giá lớn, đưa đến trước mặt con trai

- Cầm thêm tiền mà phòng thân nhé!! Được rồi cha với ba con phải đi trước!!! Hạt Sen đi chơi vui vẻ !!

Mạnh Nhi ý cười trong mắt càng sâu hơn, đoạn gật đầu đáp

- Tạm biệt hai người!! Cha và ba đi thoải mái nhé !!

Nhìn ba Thiên khoác tay với cha Nghiêm, cậu cảm thấy nhiều khi hạnh phúc chỉ cần như hai người bọn họ là đủ rồi. Chiếc xe hơi BMW vừa phóng ra khỏi biệt thự thì tiếng động cơ xe mô tô liền rít gào trước cửa nhà cậu, Chính Quân mặc một thân đồ đen, áo sơ mi mở hai cúc, quần jean rách gối, cùng đôi giày hàng hiệu, tóc đều vuốt ngược ra sau, khiến Tiểu Nhi của chúng ta vừa bước ra liền nhìn anh ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ

- Anh có cần phải đẹp trai đến như vậy không hả??

- Nhóc con!! Em nhìn gì vậy?? Bộ chưa thấy người yêu của em đẹp trai hả?

Bây giờ, cậu mới để rõ hình dáng chiếc xe này, chính là loại xe đua mô tô phân khối lớn đắt tiền đó, miệng cậu như không khép lại được, trầm trồ khen ngợi

- Chính Quân, anh giỏi thật nha!! Mới lớp mười mà đã biết đi xe máy, bộ không sợ bị bắt hả??

Khúc bạo long nghe câu đầu tiên cậu khen ngợi mình thì hài lòng lắm, nhưng đến câu sau thì khóe môi anh liền giật giật liên hồi, đoạn đáp

- Đừng có nói nhảm nữa!! Nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi!!

- Quân!! Khi nào dạy em đi xe này với, nhìn nó thật ngầu!!

Khúc mặt liệt béo má cậu một cái, sau đó cười ha ha đáp

- Em nhìn em đi, chân thì có một khúc, liệu có chống nỗi không?? Còn nữa, nếu dám đi xe khi chưa đủ tuổi, anh liền cho em một sút!!

- Vậy tại sao anh lại được đi hả?? Anh cũng chưa đủ tuổi mà!!

- Bởi vì anh là bạn trai em!! Được rồi, chúng ta mà nói thêm thì một lát nữa đến khuya cũng chưa hết chuyện đâu!!

Chính Quân đội mũ bảo hiểm cho cậu, sau đó đợi khi Mạnh Nhi đã an tọa trên xe thì liền rú ga phóng đi, chiếc xe lao nhanh trên đường phố, cậu vì sợ ngã mà ôm chặt lấy eo của anh, cả hai cứ như vậy một lái một ôm cuối cùng cũng đến nơi

Trước rạp chiếu phim tụ tập không ít nhóm người, những cô gái ăn mặc sang trọng, những cậu trai phong cách cá tính, không có thiếu thể lại gì, nhưng mà tất cả đều bị lu mờ khi Khúc Chính Quân vừa xuất hiện

Anh thừa hưởng hết khí chất của hai vị thân sinh nhà mình, cho nên lúc cần ôn nhu thì sẽ có ôn nhu,lúc lạnh lùng thì núi băng sẽ tự nhiên tập hợp lại, không có gì là không thiếu, ở trước cửa rạp, một nhóm các cô gái vừa nhìn thấy anh liền chết sững người vì độ soái toát ra, nhưng mà vừa nhìn đến Mạnh Nhi tay trong tay với Chính Quân, một cô gái không kiềm lòng nói to

- Hai người bọn họ là đồng tính à?? Sao dị hợm thế??

Chỉ vì một câu nói, liền trực tiếp được thu vào tai Mạnh Nhi,khiến cậu chết sững lại, bước chân liền dừng hẳn. Chính Quân không có bị điếc, cho nên nhưng lời nói thối nát của con ả kia anh nào không nghe, ánh mắt sắc bén một hai liền phóng thẳng đến chỗ cô ta, hàm ý như muốn nói

- Muốn chết thì thử mở miệng một lần nữa xem nào??

Các cô gái đứng đó vừa nhìn thấy sát khí bức ra từ người Chính Quân thì khiếp sợ, chỉ biết ngậm miệng lui đi qua góc khác. Bấy giờ nhìn nhóc con đang lủi thủi trốn sau lưng anh, Khúc mặt liệt liền quay ra đằng sau, chỉnh đốn mái tóc đang phủ trước mặt của Mạnh Nhi, đoạn an ủi

- Không cần để ý những người đó, bọn họ có não nhưng không biết dùng,em đừng bận tâm, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu!!

Cậu nắm một tay anh áp lên má mình, thở dài rồi mang chút giọng buồn buồn đáp!!

- Tự dưng em lại nhớ đến cha và ba, cảm thấy hai người họ thật giỏi. Chính Quân thật xin lỗi vì đã kéo anh theo con đường này!!

- Đồ ngốc!! Việc gì phải xin lỗi anh, ở xã hội này họ nói gì mặc kệ họ, chỉ cần anh và em yêu nhau là được rồi. Thiên hạ đâu có sinh ra chúng ta đâu mà mình phải sống cho họ, nghiệp ai tạo thì người nấy chịu, anh và em cũng chẳng làm hại ai cả, đừng buồn nữa!! Ngoan!! Nghe lời anh

Khúc Chính Quân nhìn nhóc con tuy đã gật đầu đáp ứng mình, nhưng anh biết trong lòng cậu vẫn buồn, không nói hai lời, trực tiếp ở chốn đông người nhéo căng má cậu

- Không hết buồn thì sẽ không dẫn em đi chơi nữa, anh cũng sẽ không đưa em về nhà luôn!! Mau chọn đi!! Vui hay không??

-Ái!! Ái đau em mà!! Hì hì, không buồn nữa, thả em ra đau quá!

Anh lúc này mới vừa lòng tạm tha cho hai cái má phúng phính kia, xem tình hình có vẻ nhóc con này bị cơn đau làm giảm lực chú ý, thế là Chính Quân liền nắm tay cậu đi mua vé!!

Buổi hẹn hò cứ như vậy êm ả trôi qua, Mạnh Nhi hết xem phin rồi lại đi ăn, nhìn cậu vì món lẩu cay làm cho đổ nước mắt, không hiểu sao tâm Chính Quân cũng nhộn nhạo theo, anh biết rằng tâm mình bây giờ đều trao hết cho nhóc con này rồi!!

Đến 10h tối, Mạnh Nhi lại được Chính Quân đưa về nhà, nhìn người yêu mình lúc cởi mũ bảo hiểm liền đẹp trai, tuấn lãng, cậu kìm không được chủ động hôn lên môi ai kia, khiến anh ngẩn ngơ, sau một hồi say đắm, Mạnh Nhi ngượng ngùng nói

- Em...em vào nhà đây!! Anh về cẩn thận nhé!!

Nhóc con này ban nãy còn chiếm tiện nghi của mình, bây giờ lại còn định đánh bài chuồn, Chính Quân trực tiếp nắm chặt tay cậu kéo đến gần mình, đoạn nói

- Bảo bối ngủ ngon!! Anh yêu em!!

Mạnh Nhi nghe được lời đường mật này thì khuôn miệng kéo dãn ra ngay tức khắc, sau đó cũng hướng anh đáp

- Chính Quân!! Em cũng yêu anh!!

Lục Tiểu Thiên được Mạnh Nghiêm ôm eo đứng ở gần cửa sổ phòng ngủ, mọi hành động của con trai mình đều được hai người bọn họ thu vào mắt, thuận tiện đưa tay gãi gãi cằm chồng mình, cậu cười cười tâm sự

- Không khéo!! Thằng bé còn cưới sớm hơn cả em và anh lúc trước nữa

Nhưng mà thật không ngờ, chỉ một lời nói đùa, hai nhà họ Khúc cùng họ Khang hai năm sau liền chào đón đứa cháu trai đầu lòng

---------***--------

Thông báo cho chị em một tin là truyện này

SẼ CÓ THỊT!! SẼ CÓ H

SẼ CÓ THỊT!! SẼ CÓ H

SẼ CÓ THỊT!! SẼ CÓ H

Và một tin quan trọng nữa là bộ này là

SINH TỬ VĂN!! SẼ CÓ BÁNH BAO

SINH TỬ VĂN!! SẼ CÓ BÁNH BAO

SINH TỬ VĂN!! SẼ CÓ BÁNH BAO

thỉnh chị em nhớ rõ dùm Cỏ nha!! Tính theo vận tốc thì lớp mười sắp qua, hai đứa nhỏ này mần thịt nhau có lẽ là sau khi tốt nghiệp lớp mười hai đó chị em:v

18. Chương 18: Lễ Tốt Nghiệp

Những năm tháng ở cao trung trôi qua rất nhanh, mới ngày nào Khúc Chính Quân và Khang Mạnh Nhi gặp nhau lần đầu vào năm lớp mười, thế mà bây giờ họ lại nắm tay cùng nhau bước qua buổi lễ tốt nghiệp, chỉ cần qua ngày hôm nay nữa thôi, Chính Quân có thể được xem là một thanh niên trưởng thành rồi, về phía Mạnh Nhi tuy nhỏ hơn một tuổi, nhưng là người nhảy lớp, giờ đã tốt nghiệp cao trung, cho nên cũng miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ với người con bạo long kia

Suốt ba năm học ở trường Vân Tu này, Mạnh Nhi rất được lòng những nam sinh khối trên, lẫn khối dưới, kể từ sau việc của Vũ Huy đến giờ, số lượng người tỏ tình chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. Làm cho Chính Quân ngày nào đi học cũng phải kề kề sát bên cậu, cả người anh còn tỏa ra sát khí nồng đậm, như muốn cảnh cáo rằng

- Em ấy là của tôi!! Thằng nào ngon chạm vào, bảo đảm sẽ có một lỗ ngay trên đầu!!

Cho nên việc Mạnh Nhi đã có người yêu tàn bạo nhất trường cũng trở thành đề tài nóng hổi suốt những năm tháng đi học!! Về phần Khúc Chính Quân, bởi vì một thân mình cao lớn, rắn chắc. Cộng với khuôn mặt nam tính góc cạnh, cũng giúp anh rất được lòng các nữ sinh, nhưng mà họ Khúc này có một tính xấu, chỉ cần không thích cái gì, liền trực tiếp bóp nát nó. Những cô gái dù có xinh đẹp đến bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần rục rịch muốn ve vãn,tán tỉnh anh một chút thôi, ngày hôm sau liền có vài vị sư tỷ của Tín Phong hội đến hỏi thăm từng người, sau đó những con người kia vừa thấy Chính Quân liền như thấy ma, co chân chạy không kịp!!

Nhưng mà tại cái buổi lễ này,lòng của bạo long tức như muốn nổ tung, những con người kia lợi dụng đây là lần cuối cùng mà nhào qua ôm Tiểu Nhi tới tấp, khiến Chính Quân hết dẹp loạn bên này liền có một đám bên kia xông vào, lại khổ cái nữa bởi vì hôm nay là ngày trọng đại của con trai, thế nên Dương Dạ Anh quyết định cho tất cả vệ sĩ ở nhà, để cậu cùng bạn bè có một thời gian quý bên nhau. Nhưng mà thật sự đó là một sai lầm, một sai lầm rất lớn đó, Chính Quân thầm nghĩ

- Ba à!!! Nếu cho con mang theo vệ sĩ, thì bây giờ có phải đỡ hơn rất nhiều hay không, người nhìn đi cả một đám như kiến cứ ập hết vào bảo bối của con này!!

Bạo long một khi đã bùng nổ thì tính sẽ nóng hơn bao giờ hết, anh chịu hết nổi liền hét to

- Đứa nào bước đến đây một chút nữa, giết không tha!!!

Ai không biết Chính Quân xuất thân từ đâu?? Lại cộng thêm cái lớp này nổi tiếng bảo vệ Khang Mạnh Nhi, bây giờ khi hắn vừa hét lên, nam lẫn nữ tại cái lớp 12A này liền tập hợp lại, cho nên mọi người đành rút lui

Chính Quân thở hừ hừ bằng giọng mũi, hướng Mạnh Nhi nói

- Em đó!!! Muốn ăn đòn luôn không, tại sao bị ôm mà không kháng cự hả??

Cậu bị mắng oan liền ủy khuất bĩu bĩu môi, đưa một đống hoa cùng bằng khen đến trước mặt anh đáp

- Tay đâu mà kháng cự!! Anh nhìn nè, ôm bằng khen của anh và em thì hết chỗ luôn

Một hành động, hai câu nói của cậu khiến ai kia trực tiếp cứng họng, nhìn anh có vẻ rất tức giận, cậu liền chạy đến trước mặt Khúc lưu manh, cười cười nói

- Chúc mừng anh nha!! Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi!! Người yêu em là giỏi nhất!!

Mạnh Nhi đặt những thứ vướng víu trên tay xuống, sau đó vỗ tay chúc mừng hắn!! Chính Quân nhìn hành động ngốc nghếch của cậu liền cười gian tà,đầu cúi sát đến lỗ tai cậu thì thầm

- Anh không cần nhiều, chỉ chờ tối nay thôi bảo bối!!

Nhóc con họ Khang vừa nghe đến đây lỗ tai cùng mặt mũi liền hồng lên, ngập ngùng đáp

- Em...biết...rồi!!

Tối nay có làm sao?? Sẽ xảy ra chuyện gì?? Có lẽ cũng chỉ có hai người biết mà thôi

Chẳng là một năm trước khi còn học lớp mười một, Chính Quân cũng đã bắt đầu phát dục, mỗi lần anh nhìn người yêu mình liền có ham muốn làm tình đến điên dại, nhưng vì nghĩ cậu còn nhỏ, và thật tâm anh cũng không muốn làm hại đến cậu!! Vì muốn bảo bối an toàn,cho nên một đoạn thời gian đó, anh liền nói lời chia tay với Mạnh Nhi. Bởi lẽ chính bản thân anh sợ rằng, mình không kìm nỗi liền phát ra thú tính mà cưỡng hiếp em ấy mất!!

Chính Quân đột ngột chia tay khiến Mạnh Nhi dù có khóc lóc, làm nũng gọi điện hãy ở trên lớp hồ nháo thế nào vẫn không biết được nguyên nhân đằng sau, muốn chia tay mà không có lí do đâu phải dễ, cậu không cam lòng mà tìm đến tận lớp Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết hỏi

Sau một hồi năn nỉ cầu xin ra sao, cuối cùng cậu cũng biết được sự thật từ hai người kia, ngay chiều ngày hôm cậu kéo giữ Chính Quân ở lại lớp với mình, chưa đợi anh nói gì, Mạnh Nhi liền lao đến hôn lên môi anh thật sâu, một lúc sau liền thở hổn hển nói

- Chính Quân!! Em hiện tại thì không thể cho anh được, nhưng chỉ cần anh hứa với em, học hành thật chăm chỉ, có thành tích tốt. Thì đúng vào ngày chúng ta tốt nghiệp, tối hôm đó em sẽ cùng anh làm tình

Chỉ vì một câu nói đó thôi, Chính Quân không những học hành có tiến bộ, mà còn trở thành người đứng đầu toàn trường, lực học từ tạm được vọt lên thành xuất sắc, vượt mặt cả Khang Mạnh Nhi, và đậu tốt nghiệp một cách dễ dàng!!

Mạnh Nhi tuy ngại ngùng nhưng thật ra tâm chính bản thân cũng rất mong chờ, bởi vì chỉ cần qua tối nay thôi, cậu liền trở thành người của Chính Quân!! Điều này làm nhóc con cảm thấy vừa vui vừa ngại!! Riêng Chính Quân sau khi được người yêu đáp ứng, tâm tình ban nãy còn bực bội thì nay lại trở nên vui vẻ không ngờ!! Lắm lúc còn hướng bảo bối cười cười cười, ôm luôn cả đống đồ linh tinh giúp cậu

Có vẻ tối nay sẽ là một đêm xuân tuyệt vời của hai người bọn họ!!

-------*****------

Cỏ cắt H là cắt H:v ăn bớt ăn xén chút thịt!!! Là lá la:v

À quên nói luôn hôm nay Cỏ chỉ ra một chap này thôi, còn lại thì hôm nay không ra nữa!! kể cả bộ Người Đặc Biệt cũng sẽ không có chương mới luôn, tại hôm nay Cỏ bận nhé!!

19. Chương 19: Em Đã Chuẩn Bị Đầy Đủ

Buổi tối ngày tốt nghiệp, sau khi hai tiểu thiếu gia của nhà họ Khúc và nhà họ Khang ăn mừng với gia đình mình xong thì cũng đã 7h tối, Khang Mạnh Nhi như thường lệ liền xin phép hai vị thân sinhđến nhà "người bạn thân" ở một ngày, Lục Tiểu Thiên lại chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao đã tốt nghiệp rồi, cho con tự do chút cũng chẳng mất mác gì!! thế là lập tức gật đầu đồng ý ngay

Tiếng động cơ xe mô tô vừa xuất hiện ở ngoài cổng thì Mạnh Nhi liền vác theo một chiếc cặp, chào hai người rồi phóng ra ngay!!

Khúc Chính Quân nhìn bảo bối của mình manh theo một chiếc balo sau lưng, nghiêng đầu qua một bên hỏi

- Làm gì mà mang theo cặp thế?? Định bỏ nhà theo anh luôn hả??

Cậu ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, xác định rằng không có ai gần đây đang theo dõi hay nghe lén họ, mới ngượng ngùng, đỏ mặt, giọng lí nhí đáp

- Tại em sợ một lát nữa anh...anh kìm không được mà xé đồ.. Cho nên mang theo một bộ đồ nữa để phòng trường hợp đó xảy ra!!

Phụt!!! Ha ha ha ha

Anh như một kẻ dở hơi mà đứng ôm bụng cười lớn, để cho một Mạnh Nhi ngơ ngác vì mình nói gì sai!! Anh đặt một tay lên vai cậu hỏi

- Tiểu tổ tông của anh ơi!! Em nghĩ anh là cái loại thú tính chuyên hãm hiếp con cái nhà lành hả? Cho dù anh có muốn em thật thì cũng đâu có máu điên mà làm những thứ biến thái đó!! Rõ là ngốc mà!! Ha ha ha

Cuộc đời của Khúc Chính Quân có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười lớn như vậy, vừa dứt lời với cậu xong thì lại chống tay lên xe cười ra nước mắt. Để cho một Mạnh Nhi lắp bắp nói

- Anh à!! Nhỏ tiếng thôi...cha và ba nghe được thì chúng ta chết chắc đó!!

- Được!! Khụ khụ...vậy Tiểu Nhi em còn chuẩn bị thứ gì nữa không??

Cậu nhẩm nhẩm trong miệng mình một lúc, sau khi khẳng định được số đồ mình mang theo, thì hướng anh khẽ nói

- Em còn chuẩn bị bao nè, dầu bôi trơn, thuốc để sau khi làm xong thoa vào cho khỏi rát, áo quần, và.... còn.. còn thuốc tránh thai nữa

- Phụt!! Há há há!! Ôi thần linh ơi, cười chết tôi rồi...khặc khặc khặc.... Bảo bối à!! Em mang theo thuốc tránh thai làm gì hả?? Chúng ta là nam là nam đó!! Sợ gì chuyện có con??

Khang Mạnh Nhi bị hắn cười cho đến quê độ, tay chân lúng túng không biết làm sao, thẹn quá hóa giận cậu xoay người như muốn đi vào nhà!!

- Không..không cho anh làm nữa!! Em...em vào nhà!!

-Ấy!! Anh nói đùa mà, đừng giận, đừng giận nữa!! Anh sai rồi!! Nào!!!lên xe anh đưa em đi!!

Mạnh Nhi được hắn vuốt nhẹ lông nên mới hỏa trong người mới lần lần tiêu tan, an an ổn ổn ngồi phía sau ôm eo, mặc hắn chở đi!!

Nhưng mà Khúc Chính Quân đã hoàn toàn sai lầm!! Bản thân anh bỗng dưng quên mất rằng mình là do một người song tính sinh ra, chỉ vì chủ quan mà một tháng sau hai người liền " trúng thưởng" khi nào không hay

( Cỏ: Tui còn uốn éo thì chuyện gì cũng có thể xảy ra (*¯︶¯*)

Nhưng mà tạm gác chuyện đó sang một tháng sau đi, việc hai người bọn họ đang hướng tới chính là lần đầu tiên của mình, Chính Quân phóng xe lao vun vút trên con đường lớn, nhìn từng chiếc xe khác cứ lướt nhanh qua mặt mình, thoáng chốc nữa khoảnh khắc ấy sẽ đến, không hiểu sao Mạnh Nhi vừa hồi hộp pha trộn chút mong chờ vậy nè!!

Chưa đầy mười lăm phút sau, con xe mô tô đắt tiền đã đậu sẵn tại một khách sạn lớn nhất thành phố này, nếu Mạnh Nhi nhớ không lầm..Chính Quân từng nói đây là sản nghiệp của gia đình anh Nghiêm Khiết, cho nên lúc họ đặt chân vào, dáng vẻ của bạo long vừa lạnh lùng lại vừa ung dung thong thả đến không thể tưởng

Đón đầu hai người chính là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi, vừa nhìn thấy anh em chí cốt, anh liền đi đến mở lời

- Lần này lại làm phiền các cậu rồi!!

Nghiêm Khiết ném cho hắn một chiếc chìa khóa mạ vàng, hai tảng băng lớn nếu gặp nhau thì sẽ đồng đều vô cùng, Khiết giống Chính Quân, hai người tính tình cũng lời nói đều như một khuôn đúc ra, họ Nghiêm hướng anh đáp lại

- Cứ yên tâm đi, chuyện này người lớn không một ai biết đâu!! Bây giờ tôi là người tiếp quản công việc nên không cần phải sợ. A Quân..Tiểu Nhi nhỏ hơn chúng ta một tuổi, lại là lần đầu, cậu nhớ cẩn thận một chút!!

Tĩnh Hi được Nghiêm Khiết dùng cánh tay bao bọc trong lòng, con người hoạt bát này cũng không quên dăn dò bạn thân

- Đừng như Khiết năm trước, làm tớ phát sốt luôn, cái gì cũng có giới hạn nhé!! Chúc hai người buổi lễ tốt nghiệp vui vẻ!!! Hẹn hôm sau chúng ta cùng đi ăn!!

Chính Quân gật đầu, khuôn mặt tuy đã thu liễm lại bộ dáng lúc trước, nhưng giọng nói tràn đầy phấn khởi

- Tôi cũng là lần đầu tiên, yên tâm đi tôi biết chừng mực ở đâu,không cần lo!!

Nhìn bóng dáng Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi đã ngồi vào xe ô tô rồi phóng đi, Mạnh Nhi hỏi

- Sao..sao anh lại nói chuyện này với họ... Thật ngại mà

Anh nhéo nhéo cằm cậu, bình thản đối đáp

- Em mới mười bảy tuổi, khách sạn dù lớn dù nhỏ gì cũng cần phải giấy chứng minh, em nghĩ em chưa đủ tuổi mà ai chưa cho vào?? Khách sạn Nghiêm Tống xếp hạng cao nhất ở thành phố này đó, an ninh rất chặt chẽ. Anh phải nhờ chút ô dù đó, có hiểu chưa??

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó lại gật đầu như tán thành. Chính Quân nở nụ cười thỏa mãn, nắm tay cậu kéo vào thang máy, thẳng tiến đến căn phòng hai người bạn chí cốt đã chuẩn bị cho mình!!

Đêm còn dài, cảnh xuân trong phòng hai người cứ thử từ hưởng thụ

--------------*******---------

Từ ngày hôm nay, mỗi ngày hai chap thôi nha chị em, tức là mỗi truyện một chap. Tại Cỏ cũng bận đi cày truyện ý mà v:

20. Chương 20: Em Là Phần Thưởng

Căn phòng Nghiêm Khiết bố trí cho hai người là loại phòng loại King, thiết kế vô cùng sang trọng, vừa bước vào liền biết những căn phòng dành cho giới nhà giàu!! Mạnh Nhi mắt đảo như rang lạc khi nhìn đến chiếc giường có được rải cánh hoa hồng, mà miệng thì liên tục nuốt nước bọt xuống cổ họng, Chính Quân thì không ngại gì nữa, hai tay vô bôm bốp vào nhau tán thưởng

- Quả nhiên là anh em tốt!! Rất biết làm gợi thêm hứng thú!!

Đoạn anh quay lại, áp sát cậu vào cánh cửa đã đóng từ lâu, chống hai tay ra phía sau gáy cậu, âm giọng khàn đặc bắt đầu phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm, khiến Mạnh Nhi rụt người lại

- Anh chờ ngày này cũng được một năm rồi!! Em nghĩ xem liệu mà làm cho tốt với anh đó bảo bối!!

Hít một hơi thật sâu, bao nhiêu dũng khí dùng cho hôm nay là cậu phải tích góp suốt mười bảy năm trời mới đủ, nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp xuống khỏi vai, bất chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn, dùng răng khẽ cắn lên yết hầu nhấp nhô kia, dùng âm giọng câu dẫn đáp lại

- Một năm qua anh đã rất cố gắng, hôm nay em là phần thưởng của anh, cứ để em hầu hạ cho anh

Trong đầu Khúc Chính Quân bây giờ có hàng ngàn chữ "phải kìm nẽn được thay phiên nhau xuất hiện, Kháo!! Thiệt là yêu nghiệt mà, không ngờ em ấy cũng có bộ mặt câu dẫn này!! Đây có phải gọi là trời sinh dâm đãng như mọi người nói không??

Tuy là đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh cũng lấy lại phong độ rất nhanh, khuôn miệng kéo ra nụ cười gian tà, hướng mông cậu xoa nắn thủ thỉ

- Vậy hãy biểu hiện ra đi nào, tiểu bảo bối của anh

Mạnh Nhi một khi đã quyết định làm gì thì tim sẽ không đập, tay chân không còn run rẩy nữa, lột bỏ đi lớp mặt nạ ngây thơ, cậu chính là một tiểu yêu tinh trên giường mà nhiều người thầm mơ ước, nhẹ nhàng đẩy anh lên chiếc giường đủ để hai người lăn lộn đó, rồi lại nhanh nhẹn ngồi lên phần eo anh, hai chân gấp ra sau, bàn tay nhẹ nhàng vươn đến lột bỏ chiếc áo thun của Chính Quân, thân hình rắn chắc của người yêu liền được thu vào mắt, những múi cơ rắn chắc khiến nhóc con mê mẫn, bàn tay không an phận liền ở trên ngực anh xoa bóp vài cái, mà Khúc tiểu công của chúng ta khuôn mặt ngoài hai chữ hưởng thụ thì vẫn là hưởng thụ kia cứ nhìn cậu cười cười, vô cùng sảng khoái thưởng thức sự phục vụ của Mạnh Nhi

Ngón tay cậu khẽ gãy lên đầu nhũ của anh, cảm xúc cưng cứng khiến cậu thích thú không ngừng, chỉ muốn dừng lại nghịch ngợm nó mãi thôi, nhìn anh không tỏ vẻ khó chịu gì, gan cậu lại lớn thêm một vòng nữa, trực tiếp đi xuống, kéo mở khóa chiếc quần jean ra, quần lót màu trắng bó sát một côn thịt to lớn cứ đập thẳng vào mắt nhóc con này, Chính Quân cũng ngồi dậy,nhìn cậu đang nuốt nước bọt liền vuốt đầu an ủi

- Không cần phải cố gắng làm gì!! Nếu cảm thấy không ổn thì em cứ nằm lên đây, để anh làm cho!!

Mạnh Nhi lắc lắc đầu, cậu đứng hẳn người dậy, vừa hướng anh nói vừa tự động cởi đồ ra

- Anh cứ nằm yên đó cho em!! Suốt một năm qua anh đã phải nhẫn nhịn nhiều rồi, bây giờ là lúc em phát phần thưởng!! Đừng nhúc nhích!!

Cơ thể nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết cứ lộ ra trước mặt tiểu công, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn đến những địa vị nhạy cảm như đầu nhũ hồng hồng dễ thương kia, hay là một tiểu kê kêccủa người yêu đang e thẹn cúi đầu, những sợi lông thưa thớt làm điểm nhấn để cậu càng thêm quyến rũ hơn, Khúc Chính Quân không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mũi mình, xem thử nó có chảy máu vì bộ dáng này không?? Xác định rằng mình vẫn rất ổn, anh hỏi

- Tiếp theo em định làm gì với anh đây hả cục cưng??

Cậu như có như không mà nở nụ cười tà mị, cũng không còn bộ dáng rụt rè đáp lại lời anh như trước, mà ngay tại lúc này đây, Mạnh Nhi không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống một lần nữa, mặt áp sát nơi địa vị riêng tư kia, dùng tay mình cởi phăng quần jean lẫn quần lót của anh một lượt, dương vật thô dài ngay tức khắc bắn ra trước mặt cậu, đầu khấc cùng những đường gân nổi lên như điểm tô thêm phần hùng mạnh của vẻ đàn ông trong Chính Quân, bụi cỏ đen nhiều và dày khiến nó càng thêm đẹp hơn trong mắt Nhi tiểu thụ, túi tinh hoàn to và nặng lại càng phù hợp với côn thịt hùng vĩ này

Liếc nhìn đến tiểu kê kê của chính bản thân, Tiểu Nhi thở dài ngước mặt hỏi hắn

- Tại sao cùng là nam giới như nhau, mà em lại không bằng anh nhỉ??

Chính Quân bật cười, cúi cuống nhéo nhéo miệng cậu, từ từ tốn nói vài câu hợp tình hợp lí

- Ông trời đã định cho em làm thụ, thì côn thịt to cũng chẳng có ích gì, chỉ cần một cúc huyệt sạch đẹp, khít chặt để anh đâm vào, đó mới là thế mạnh của em!! Đã hiểu chưa??

Mạnh Nhi trợn đôi mắt to tròn nai tơ của mình, ra sức gật đầu như đã hiểu vấn đề, sau đó cậu dùng bàn tay bé nhỏ thon dài của mình để cầm lấy thịt heo bổng đó, mặt áp sát vào nó, miệng từ từ ngậm đầu khấc vào rồi liếm mút

Tiểu huynh đệ được khoan miệng ấm nóng hầu hạ liền lớn thêm một vòng, Chính Quân thở một hơi dài thỏa mãn nói

- Em là tiểu yêu tinh.. Ha...không ngày nào là ngừng yêu em dù chỉ một chút mà!!

---------****------

Có hai tin mừng và một tin buồn cho các chị em

Tin mừng là

-Từ ngày mai lại bắt đầu mỗi ngày ba chap

- Cuối cũng Cỏ cũng đã viết H cho mọi người thưởng thức

Tin buồn là

- Đây sẽ là bộ truyện cuối cùng Cỏ viết H, còn lại từ đây về sau sẽ không có bất kì bộ nào thêm H nữa, kể cả những bộ hiện đang viết và những bộ sắp ra. SẼ KHÔNG CÓ BẤT KÌ MỘT BỘ NÀO CÓ H!! Cho nên bộ này là bộ cuối cùng đó chị em ạ!!

21. Chương 21: Sức Câu Dẫn Không Thể Cưỡng Lại

Dương vật của Chính Quân rất to, Mạnh Nhi vừa ngậm quy đầu vào miệng thì liền cảm giác như hai bên khóe môi bị kéo căng ra, mùi xạ hương nam tính cứ xông thẳng vào mũi, dùng mũi thở hừ hừ một chút, sau đó cậu lại nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình, sử dụng đầu lưỡi mà đâm nhẹ nhẹ vào lỗ đi tiểu, chất nhờn từ lỗ tiết ra, hương vị mặn mặn của nó đều được cậu từ từ thưởng thức!!

Chính Quân tuy được người yêu khẩu giao cho thì rất sung sướng, nhưng anh vẫn không quên lo lắng cho cậu, nhìn Mạnh Nhi nhắm mắt nhăn mặt cố gắng giúp mình, trong lòng anh xót xa, vuốt nhẹ mặt cậu, anh nói

- Được rồi!! Em làm vậy là giỏi lắm rồi, nếu khó chịu thì cứ nhả nó ra, để anh hầu hạ em!!

Cậu lắc lắc cái đầu nhất quyết không chịu buông ra, đầu khấc đã bị mình ngậm cho ướt nhẹp của, Mạnh Nhi một tay nâng côn thịt của anh lên, dùng chiếc lưỡi đỏ hồng tiếp tục liếm nhẹ nhàng lên những đường gân guốc trên phần thân nó, tay còn lại thì sờ lên phía bụi cỏ đen dày kia đùa nghịch, lắm lúc, cậu còn rướn cổ lên một chút, hút nhẹ đám lông đó vào khiến nó ướt như mới được người ta dội nước!!

- Đồ yêu tinh này!! Có ngày anh cũng chết vì em!!

Chính Quân tuy miệng thì mắng vậy, nhưng tay lại không kìm được xoa xoa cái đầu nhỏ bé kia, Mạnh Nhi bỗng nhiên ngước lên nói

- Dương vật của anh rất ngon, nước nhờn trong này cũng rất ngọt. Em... Rất thích nó

Nhìn con mắt người yêu ngập tràn nước vì sắc tình kia, anh không chịu nỗi nữa, trực tiếp kéo cậu nằm lên giường, sau đó đưa vùng háng đến trước mặt cậu, dùng dương vật vỗ vỗ lên mặt nhóc con nói

- Anh chịu hết nỗi với em rồi!! Bây giờ đến phiên anh!!

Chính Quân dứt lời liền tiếp dùng đưa lỗ niệu đạo đến bờ môi cậu, chất nhờn rỉ ra được anh cà nhẹ lên cái môi nhỏ nhắn kia, ánh mắt Mạnh Nhi bỗng nhiên kéo xuống hai túi tinh hoàn to tròn, nặng trịch, miệng lưỡi lại thèm thuồng thứ đó, dùng âm giọng dâm đãng của mình, cậu nói

- Anh!!! Nhích đến đây một chút nữa!! Một chút nữa đi mà!!

Tuy họ Khúc không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn rất chiều theo ý bải bối,đưa hạ bộ đến gần mặt cậu hơn, Mạnh Nhi rướn cổ lên, trực tiếp há to miệng ngậm một lúc hai viên bi vào trong miệng, cậu say sưa mà hết mút rồi đến liếm nó, những nếp nhăn của túi tinh khiến cậu thích thú mà dùng lưỡi cạ qua cạ lại, Chính Quân bị hút đến sướng tê người, vì là lần đầu tiên hai người ăn trái cấm, anh liền nổi máu chửi bậy

- Con mẹ nó!! Không ngờ em lại có thể làm ra những chuyện này, nếu để mọi người biết được một Tiểu Nhi ngây thơ mà khi ở trên giường lại dâm đãng như vậy, thì mặt mũi của em biết giấu vào đâu?? Kháo!!

Mạnh Nhi miệng vừa buông tha cho hai viên bi ra thì cũng không rãnh rỗi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai túi thịt heo đang lủng lẳng mà xoa nắn, đoạn đáp

- Chỉ dâm đãng với anh!! Những kẻ khác Nhi không cần!!

Chính Quân hít một hơi thật sâu, dùng giọng giang tà hỏi

- Anh là của ai??

Mạnh Nhi thành thật trả lời

- Là của em!!

- Dương vật này dành cho ai??

- Cho em!! Nó giành cho em!! Cái gì liên quan đến anh đều là của em, của em hết!!

Cậu theo vô thức trả lời, Chính Quân nghe vậy thì hài lòng lắm, anh kéo lê thân mình xuống, nâng côn thịt thô to lên, nhẹ nhàng dùng lỗ tiểu ở đầu khấc mà chà xát lấy núm vú nhỏ

Mạnh Nhi bị kích thích liền chẳng ngại ngùng nữa, cậu nâng ngực mình lên để hắn tiện chơi đùa, miệng ú ớ

- Ha.. Không ngờ nó lại kích thích như vậy!! Sướng...chết Nhi rồi...

Khúc Tiểu công vừa chà sát ngực cậu vừa nói

- Đây là lần đầu tiên của chúng ta nên anh sẽ không dùng bao, tất cả đều bắn vào cho em gìn giữ có được không??

Cậu không phản kháng gì cả, chỉ gật đầu thay cho cậu trả lời, xem ra cái cặp cậu mang theo đều là vô ích rồi

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn môi cậu, hai người miên man trao lưỡi cho nhau một lúc thật lâu, Chính Quân lại nói

- Xoay người lại, dạng chân ra, nâng mông cao lên cho anh

Mạnh Nhi cả người vì sắc tình mà đỏ như tôm luộc, một hai nghe theo lời hắn mà quay người qua, mông nâng cao khiến cúc huyệt nhỏ nhắn hồng hồng cứ đập ba ba vào con mắt ai kia

Anh nhẹ nhàng liếm môi mình, sau đó cúi người xuống, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên những nếp nhăn đó một cái

- A!! Quân chỗ đó bẩn... Đừng liềm

Chính Quân vừa đánh mông cậu vừa trả lời

- Không bẩn!! Cứ nằm yên hưởng thụ mới là bez ngoan!!

Khúc tiểu công nói xong liền chồm người lên, ngắt nhéo núm vú cậu cho đã tay, sau đó lại cúi người xuống, tiếp tục bú liếm nơi riêng tư kia

Hậu huyệt vì được người kia kích thúc nên bắt đầu co rút kịch liệt, dịch ruột non theo tiết tấu mà chảy ra ngoài, Chính Quân chỉ chờ có vậy, anh mừng như điên mà vùi cả đầu mình hút lấy hút để

Tiếng sì sụp vang lên làm Mạnh Nhi còn vểnh mông cao hơn nữa, miệng không ngừng kêu a a biểu lộ cảm xúc, Chính Quân nhẹ dùng răng nanh cạp những vết nhăn đó một chút, sau đó liền trực tiếp đâm lưỡi của mình vào bên trong luôn!!

Cậu cảm nhận được cái lưỡi hư hỏng của đang ở trong huyệt mình làm loạn, lúc thì khuẩy đảo, lúc thì lại đâm ra rút vào không ngừng, cậu không nhịn nổi nữa liền hét lên

- Quân!! Em hết chịu nỗi rồi....a..ha em...muốn ra!!

- Vậy thì ra đi!!

Anh vừa nói xong thì liền luồn đầu nằm xuống hai bên chân cậu, mặt đối diện với tiểu kê kê,cổ ngước lên rồi ngậm thẳng tiểu kê kê vào miệng mút mút như đang bú sữa bình!!

Mạnh Nhi bị anh bú kịch liệt như vậy thì chẳng kìm chế nữa, miệng hét thảm a..a. Sau đó là một dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng ai kia

Anh không có nhổ ra ngay, mà là ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt cậu rồi nuốt hương vị của bảo bối vào bụng, sau đó lại đứng lên đi đến chiếc balo rơi vãi trên sàn lục lọi, cầm lấy bình keo bôi trơn, khi quay lại giường nằm thì dùng tay sờ xuống hậu huyệt cậu nói

- Tinh dịch lần đầu tiên của em đều bị anh ăn vào bụng rồi!! Nào bây giờ đến lượt anh thỏa mái!! nằm ngửa lại, mở rộng hai chân gác lên vai anh đi!!!

-------*****----

Viết H mà đổ mồ hôi hột⊙﹏⊙

Còn một chap nữa là hết HHH

22. Chương 22: Đêm Ái Tình

Đổ một ít gel bôi trơn lên miệng huyệt non mềm, Chính Quân nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa tròn hậu huyệt, giọng mềm mại dỗ dành

- Lúc đầu đều rất khó chịu và đau, em ráng chịu đựng một chút nhé, cảm thấy không ổn thì cứ nói, anh sẽ nhẹ nhàng với em!!

Hai chân trắng nõn, non mềm của cậu đã gác lên vai anh vừa nãy, cúc hoa cứ phơi phới trước mặt Khúc tiểu công khiến anh hận không thể ngửa cổ lên trời gào thét để thõa mãn nỗi niềm bấy lâu nay, ba ngón tay được Chính Quân chậm rãi đưa vào bên trong, cảm nhận được độ trướng ở bên dưới, cậu bất chợt dùng sức gồng mình biểu thị thay cho sự đau đớn kia

- Quân...ha...thật trướng!!

- Ngoan!! Nghe lời anh thả lỏng ra nào, em cần phải tập thích ứng dần có biết chưa??

Tuy là miệng dỗ dành tiểu bảo bối của mình, nhưng mà thật sự anh nhịn cũng đến bức điên cả người, dương vật đã trướng đau đến chịu không nỗi, nhưng lí trí lại nhắc nhở rằng Mạnh Nhi vẫn là nhất, cho nên anh cố gắng kìm nén sự bức bách này, ba ngón tay bất đầu ở phía bên trong khuấy động, cậu theo động tác của từng ngón tay mà miệng kêu rên

- Ha... Cảm giác thật kì quái...a..đau.... Úi...bây giờ ngứa quá....Quân...bên trong..tự dưng.. Rất khó chịu!!

Chính Quân biết cậu đã bị tình dục xâm lấn, liền cười tà mị mà rút tay ra, đưa đại côn thịt sát tới gần miệng huyệt, dùng nó vỗ lên cúc hoa phấn nộn đã được khuếch trương kia, đoạn ân cần dặn dò

- Anh vào đây!! Anh sẽ cố gắng làm em nhẹ nhàng, có chịu không??

Mạnh Nhi biết cuối cùng bước quan trọng đã đến, đôi môi đỏ mọng mấp máy theo từng tiếng đáp

- Được..em...đã chuẩn bị sẵn rồi!!!

Họ Khúc miệng thì cười tà tà, nhưng mà lòng thì chẳng hơi đâu cười nói, thậm chí là còn lúng túng vô cùng

Đừng đùa chứ!! Tuy anh đây đẹp trai, nhà giàu, có máu lưu manh nổi tiếng khắp trường, nhưng mà dù gì thì cũng là trai tân, đây là lần đầu tiên của anh đó, thử hỏi sao không bối rối cho được?? Mặc dù đã xem rất nhiều GV, nhưng xem là một chuyện, còn thực hành là một chuyện nữa!!. Trong đầu tự niệm rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn bất kì ai trên đời này, côn thịt liền nhẹ nhàng đâm vào từng chút, quy đầu vừa được đưa vào thì Mạnh Nhi dùng hai chân bao lấy cổ anh, ô ô kêu

- Đau... Đau...a...chậm thôi!!

Chính Quân vừa đi vào một chút thì đã bị hoa huyệt kẹp chặt sướng đến nỗi suýt thì bắn ra, nhìn nhóc con phía dưới thân đau đến cong người, anh liền vội dùng tay xoa xoa tiểu kê kê của cậu, an ủi

- Ngoan!! Anh sẽ vào chậm lại, em đừng lo!! Không đau..là tại anh không tốt!!

Quả đúng như lời Chính Quân nói, sau khi an ủi xong, anh rất từ tốn đưa dương vật vào sâu bên trong cậu, lúc phần cỏ đen ma sát với hậu huyệt, anh cũng không lập tức động đậy, chỉ để im đó cho cậu thích ứng, hai bàn tay cũng không rãnh rỗi mà đi lên phía trên xoa bóp đầu nhũ nhỏ!!

Mạnh Nhi sau khi đã quen dần thì cảm giác ngứa lại kéo đến, cậu thúc dục

- Anh.. Làm đi..aaa..ngứa quá!!

Anh chỉ chờ có vậy, nghe theo lệnh của người yêu mà bắt đầu đâm ra rút vào, ban đầu thì còn làm chậm chậm, lúc sau khi nghe cậu ở bên dưới kêu dâm, liền không kìm được nữa mà đẩy nhanh tốc độ. Còn tà ác đưa dương vật ra thật sâu, rồi đâm nó trở về lại thật mạnh, những sợ lông đen theo nhịp điệu mà cứ cọ sát vài cửa huyệt khiến Mạnh Nhi vừa chảy nước bọt vừa kêu lên

- Thật...ha sướng... Chính Quân...ư..ô...nhanh nữa lên...a... Những..sợi lông..của anh...aaa cứ...đâm..vào.. Ưm..thật sướng chết!!

Chính Quân nghe người yêu không ngớt lời khen ngợi mình thì càng ra sức hầu hạ hơn, hai người làm từ tư thế này đến tư thế khác, phải mất gần một tiếng sau họ Khúc đã bắt đầu chịu không nỗi, vận tốc làm càng nhanh hơn

Khang Mạnh Nhi bị lật qua lật, hết bên dưới được chơi sướng, phía trên núm vú thì được miệng người yêu hầu hạ, hét liếm rồi cắn, lại cộng thêm bị đâm rút một lúc lâu, cậu liền hét lên một tiếng, sau đó dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng cậu. Anh vì bị hậu huyệt sau khi bắn xong kẹp chặt cũng không nhẫn nhịn nữa, đâm theo vài cái sau đó gầm gừ

-Bảo bối!! Anh bắn đây!! Em mau đón nhận này!!

- A....a.... Được...chỉ cần là anh...thì em đều nhận!!

Chính Quân ưỡn người đâm vào tận bên trong, sau đó từng luồn tinh dịch ấm nắm bắn liên tục đi vào bên trong người cậu

- Quân... Tich dịch của anh nóng chết em luôn!!

Ái tình qua đi, anh thở hổn hển rồi cuối xuống hôn lấy môi cậu, sau khi thỏa mãn cả rồi cũng chẳng rút người anh em của mình ra, cứ thế nằm sang bên phải cạnh cậu, Mạnh Nhi khó hiểu hỏi

- Sao anh còn chưa đi ra??

Chính Quân tay vòng qua eo,hôn lên gáy bảo bối đáp

- Đây là lần đầu tiên của anh và em, cho nên anh không muốn nó chảy ra ngoài, muốn em phải giữ chặt nó, cho nên ngoan cứ để anh dùng anh em tốt giữ chặt nó lại, Tiểu bảo bối mệt rồi thì ngủ đi nhé!! Đừng bận tậm

Thật sự là cậu và hắn cũng mệt đến bở hơi tai rồi, Mạnh Nhi nghe lời hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế bàn tay khẽ đặt lên tay của Khúc Chính Quân hai người từ từ chìm vào giấc ngủ sau một lúc ân ái, mặc kệ phía dưới cậu vẫn còn bị thứ kia cắm vào, nhưng chẳng ai qua tâm cả, cứ thế mà thong thả nhắm mắt!!

Cảnh xuân qua đi, bình yên quay về, họ bây giờ lại vượt qua thêm một rào cản nữa, chính thức sát nhập thành một với nhau!!

------*****------

Chính thức hết H, quay lại thời kì ăn chay:v

Chuẩn bị đón Tiểu Hạt Mầm nào chị em ơi

23. Chương 23: Ngất Xỉu

Lần ái tình đó qua đi cũng gần một tháng, Chính Quân càng ngày càng cưng chiều Mạnh Nhi đến vô cùng, thậm chí còn thiếu điều muốn thu nhỏ cậu vào túi để cất giữ bên trong trái tim, không cho một ai có thể nhìn thấy con người khả ái này!! Chỉ muốn em ấy là của riêng mình thôi!!

Về phía Mạnh Nhi, từ sau vụ việc đó, cậu cũng càng bu bám, và làm nũng với anh hơn, chỉ cần anh nói vài lời khó nghe với nghe mình một chút thôi thì cậu liền sẽ bất đầu oan ức rồi khóc lóc, khiến Chính Quân bây giờ một tiếng nói lớn cũng không dám động chạm gì đến nhóc con họ Khang này

Sau lễ tốt nghiệp thì sẽ đến kì thi đại học, Chính Quân tuyên bố, em đi nơi đâu anh theo đến đó, cho nên việc hai người chọn chung một trường đại học, chung một ngành là điều dĩ nhiên. Việc ôn tập bắt đầu tăng lên, khiến thời gian bên nhau của hai người bị rút ngắn đi, lâu lâu mới có thể gặp nhau một lần, còn lại thời gian để giữ liên lạc với nhau đều chọn cách nhắn tin hoặc gọi video cho đỡ nhớ!!

Hôm nay, sắp xếp thời gian rãnh rỗi một chút, Chính Quân cùng Mạnh Nhi liền đưa nhau đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp, vẫn là ngồi trên chiếc mô tô, hai tay ôm lấy eo, ở phía sau dựa đầu vào vai anh, nhưng mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy cả người khó chịu đến vô cùng, nhưng nghĩ rằng lâu lắm rồi mới có dịp riêng của hai người, cho nên Mạnh Nhi cũng không dám nói cho anh biết!!

Nào ngờ lúc Chính Quân vừa nắm tay cậu đi vào cửa, bỗng nhiên phía trước đều quay tròn, sau đó cả một trời tối đen đổ ập vào mắt nhóc con, cậu bất chợt ngã bịch xuống đất. Họ Khúc thấy bảo bối của mình đang yên đang lành thì lại ngất xỉu, trong lòng không khỏi lo lắng, miệng cũng chỉ lầm bầm

- Nhi!! Em bị sao vậy?? Để anh đưa em đến bệnh viện

Rồi liền trực tiếp bế cậu lên, bắt một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện của nhà mình!!

--------*****------

- Mẹ nó!! Cháu điên rồi!! Nhóc con này nhỏ hơn cháu một tuổi đó!!

- Chú Vũ à!! Người bình tĩnh đi, em ấy đang nằm nghỉ mà!!! Ngài nhỏ tiếng một chút!!

- Bình tĩnh em gái nhà ngươi!! Chú hỏi cháu còn có nhân tính con người không hả?? Sao lại làm ra cái loại chuyện này!! Trời ơi là trời!! Chắc tôi có ngày chết vì ba con các người, năm đó thì là Dạ Anh, bây giờ thì lại đến con. Không cho chú sống yên được hả??

Mạnh Nhi bị tiếng người mắng chửi lay tỉnh, ánh mắt chầm chậm mở ra, nhìn không cảnh xung quang hoàn toàn xa lạ, miệng theo vô thức gọi

- Anh Quân!!!

Khúc Chính Quân đang ngồi bên cạnh nghe gọi kêu tên liền bỏ mặc chú mình mắng chửi, trực tiếp phóng qua nắm tay cậu hỏi

- Em cảm thấy thế nào?? Còn khó chịu không??

Mạnh Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, hướng anh cười cười nói

- Em không sao, nhưng mà anh à!!Đây là đâu?? Ban nãy em nhớ rằng mình vừa đi vào nhà hàng thì ngất xỉu, có chuyện gì vậy anh??

Họ Khúc cùng Uy Vũ cả người sững sỡ chốc lát, sau đó anh nhẹ nắm bàn tay cậu hôn lên, dùng giọng ôn nhu nói

-Tiểu Nhi!! Em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói điều này!!

Cậu nhìn anh cả người thần thần bí bí như có chuyện gì sất nghiêm trọng, liền ngoan ngoãn gật đầu, còn tốt bụng trấn an anh

- Được!! Anh nói đi, em bị gì??

Chính Quân thở một hơi thật dài, chậm rãi thốt ra từng chữ

- Em có thai rồi!! Được gần bốn tuần tuổi!! Và nó là con anh!!

Ầm!! Ầm!!

Mạnh Nhi như nghe bên tai mình có tiếng sấm đánh giữa trời quang, cả khuôn mặt liền ngẩn ngơ một lúc lâu. Uy Vũ thấy vậy cũng chỉ có thể bóp bóp thái dương

Ban nãy nghe cuộc gọi điện của bác sĩ khác, nói rằng cháu trai mình bế theo nhóc con nào đó trên tay, sau khi kiểm tra thì phát hiện nhóc ấy vì mang thai nên ngất xỉu, khiến anh đang chuẩn bị đi khám cho những bệnh nhân khác đều vứt hết sau đầu, chạy đến chỗ Chính Quân

Nghe vị bác sĩ kia giải thích rằng nhóc con đang nằm trên giường này là người đặc biệt, tuy là nam nhân nhưng lại có tử cung, còn có thể mang thai được, Uy Vũ suýt chút nữa sùi bọt mép

Anh đợi bác sĩ kia ra ngoài, liền nổi điên lôi Chính Quân ra hỏi mọi việc. Tất nhiên nếu đơn giản là quan hệ tình dục sẽ không khiến hắn phát hỏa như vậy!! Nhưng cái chính khi là nhóc con này là tâm can bảo bối của nhà họ Khang và còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thế mà cháu trai mình dám làm ra loại chuyện đồi bại này, cho nên mới bùng nổ mà mắng cho nó một trận nên thân

Bây giờ nhìn nhóc con này như chết đứng, Uy Vũ nghĩ rằng chuyện này sẽ rắc rối lắm đây, nào ngờ chưa kịp nói đỡ cho Chính Quân thì Mạnh Nhi đã bắt đầu ô ô khóc to!!

Nhìn bảo bối tự dưng khóc lớn, anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng an ủi

-Bảo bối!!! Đừng khóc!! Đừng khóc mà!! Là anh không tốt, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng đừng khóc!!

Mạnh Nhi nắm chặt vạt áo anh, nức nở nói

- Anh...hức không được bỏ em.. Huhu... Không được chê em là quái vật... Huhu.... Phải cùng em chăm sóc đứa bé.... Hức hức... Anh mà không chịu trách nhiệm..hic hic.. Em sẽ méc ba và cha...huhu...làm ơn đừng bỏ rơi em và con

Ban đầu hai người còn tưởng cậu khóc vì chuyện mình là nam nhân mà bị làm cho lớn bụng, đang suy tính nên dỗ dành thế nào thì nhóc con này lại nói ra những lời làm họ vỡ lẽ ra nổi sợ của cậu, họ Khúc bỗng nhiên thấy hạnh phúc trong lòng, khuôn miệng kéo giãn ra,nhẹ vỗ vỗ lưng cậu trấn an

- Không bỏ..anh sẽ không bỏ em đâu, con anh anh nuôi, vợ anh anh thương, dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa em!! Đừng khóc nào, sẽ khiến con nó sợ!!

Mạnh Nhi nghe vậy thì không còn khóc nữa, chỉ là vẫn thút thít sống chết nhào vào lòng anh dụi dụi không rời

Uy Vũ thấy cảnh hường phần này càng đau đầu hơn, tiếp tục dùng tay xoa thái dương rồi thì thầm!!

- Hai đứa này không cần lo nữa đi!! Về phía Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên thì chỉ cần chọn lựa vài câu thuận lợi rồi nói ra thì vẫn sẽ rất ổn, chỉ sợ là lần này Dạ Anh cùng Thừa Hạo sắp phải ăn gậy của Khang Đông lão gia mất thôi, nghe đâu ông ấy tuy đã gần chín mươi tám tuổi rồi, nhưng..thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh đó!!

-------*****------

Chuẩn bị có màn Chính Quân bị ăn đập và đi hỏi cưới mọi người ơi v:

24. Chương 24: Là Do Cháu Tự Nguyện

Dạ Anh sau khi được Uy Vũ gọi điện kể rõ sự tình thì suýt nữa hộc máu ngay tại nhà, mâm cơm vừa dọn lên chưa kịp động đũa thì hai người phải xách thân mình, phóng thẳng đến bệnh viện, thuận tiện gọi cho Tuấn Nghi luôn!!

Vừa đến nơi hai vợ chồng họ Khúc liền đạp chân chạy đến phòng riêng của Uy Vũ, thấy con trai mình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, Dạ Anh liền chẳng để ý gì nữa, một hai bay đến nện ngay má Chính Quâm một đấm khiến nó ngã chổng vó ra sàn, dưới sự ánh mắt kinh ngạc của Uy Vũ và Mạnh Nhi, đoạn Dạ Anh đi đến, xách cổ áo Chính Quân lên, mắng

- Thằng nhóc thối này, ngươi nhìn xem ngươi đã đồi bại đến mức nào?? Gia đình ta cũng có gia giáo, cho ngươi ăn học đến nơi đến chốn để người làm ra cái loại sự tình này hả?? giở thói lưu mang thì thôi đi, bây giờ còn khiêm luôn cả trò ăn hiếp con cái nhà người ta!!Con còn nhân tính không??

Tuấn Nguy vừa hay đến đúng lúc, thấy cháu mình bị ba nó mắng không còn đường thối lui, lên tiếng giải vây

- Anh dâu!! Bình tĩnh đi nào, chuyện đâu còn có đó

Khúc Thừa Hoa thấy vợ mình xúc động, tiên lên vừa gọi hai tiếng bà xã thì Dạ Anh hai mắt đỏ ngầu, quay lại quát

- Câm ngay!! Các người không được nói đỡ cho nó. Con hư tại cha mẹ, tôi là người sinh ra nó, phải có trách nhiệm dạy nó. Đến nước nào các người còn bênh vực, từ cha, chú, bà nội lẫn vệ sĩ không ai là không bao che cho nó. Đấy!! Bây giờ chống hết mắt lên nhìn xem nó hại đời một đứa trẻ chưa đến tuổi vì thành niên rồi. Bênh vực em gái các người!!

Ba người nhà họ Khúc bị chị dâu mắng đến không biết nên rúc mặt mũi vào đâu cho đỡ ngại, chỉ biết im lặng lắng nghe, Dạ Nay quay ngược lai đánh tát cho con trai mình một cái nữa, thì bất chợt Mạnh Nhi vừa hay lao xuống, ôm cổ đầu Chính Quân lại, hét lên

- Không được đánh anh ấy!!!

Cái tát dừng ngay giữa không trung, mọi người trong phòng kể cả Chính Quân đều ngẩn ngơ, Mạnh Nhi vẫn sống chết ôm đầu anh giấu vào trong ngực mình, đoạn dùng giọng run rẩy nói

- Bác!! Bác đừng đánh anh ấy!! Đều là lỗi của cháu, là do cháu tự nguyện, không phải anh ấy bắt épbđâu. Đều tại cháu hết!! Nếu...bác muốn đánh thì đánh cháu đi, đừng đánh Quân mà!!

Ban đầu Chính Quân chỉ định im lặng cho ba mình trút giận, nào ngờ bỗng nhiên nhóc con này lao xuống sống chết bảo vệ mình, khiến anh cảm thấy ấm áp không thôi, định mở miệng thì Mạnh Nhi lại hấp tấp nói

- Quân tốt lắm.. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Với lại mọi người yên tâm đi, cháu không có đòi hỏi gì nhà mọi người đâu.. Đừng đánh Quân nữa mà!! Làm như vậy cháu và em bé sẽ buồn lắm!!

Dạ Anh bất chợt buông cổ áo con trai mình ra, nhìn kĩ nhóc con nhà họ Khang này một lượt, lại chú ý thằng bé đang bao che cho con mình, cậu chợt hiểu thì ra là hai đứa này yêu nhau thật lòng, liền thở dài hỏi

- Nhưng cháu là con trai, bị con bác làm cho mang thai, không sợ sao??

Mạnh Nhi lắc đầu, đáp

- Anh ấy không sợ thì cháu cũng không!!

- Mạnh Nhi, cháu vẫn còn ở tuổi vị thành niên đó

- Không sao!! Còn một năm nữa là cháu đủ tuổi rồi, đều như nhau cả. Bác trai, cầu xin bác để Chính Quân ở bên cháu!!

Khúc Chính Quân lúc này mới thoát ra khỏi người cậu, nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng, anh nói

- Đứa ngốc, dù trời có sập anh vẫn sẽ bên em!! Ngoan nào không cần phải sợ

Nhìn hai đứa nó mặc kệ mọi người ở trong phòng mà ôm ấp lấy nhau, Dạ Anh chỉ có nước thở dài thường thượt, Khúc Thừa Hạo đi đến, ôm vai cậu nói

- Dù sao thằng bé kia cũng không cảm thấy sợ, em không cần phải lo lắng nữa, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên nhất định sẽ hiểu, ngày mai chúng ta qua hỏi cưới có được không??

Dạ Anh tựa vào vai anh, nhắm mắt gật đầu xem như là đồng ý, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ Mạnh Nhi, dùng giọng ôn hòa hỏi

- Con thật sự rất thích con trai bác??

Cậu đáp lại

- Dạ vâng!! Con chỉ thích mỗi anh ấy, cái thai này chính là kết tinh của tụi con. Bác trai, cháu không sợ người ta nói gì đâu, bác đừng lo lắng nữa!!

Đưa tay lên xoa đầu nhóc con ngoan hiền, Dạ Anh cười nói tiếp

- Vậy ngày mai hai vợ chồng cùng con trai ta qua nói chuyện với gia đình con nhé??

Nghĩ đến hai vị thân sinh nhà mình, tính tình thì hòa nhã, làm mọi việc đều rất bình tĩnh. Họ cũng sẽ nghĩ đến cách tốt nhất cho Mạnh Nhi, cho nên sau một lúc suy tư, cậu gật đầu đồng ý

Tuấn Nguy thấy mọi chuyện đã ổn liền lên tiếng

- Vậy mau đưa nhóc này về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng qua đó!!

Dạ Anh cười cười đứng lên, nắm tay Thừa Hạo, rồi hướng con trai mình quát

- Nhóc thối!! Mau đỡ vợ con lên, chúng ta đi về. Ngày mai sang hỏi cưới!!

Chính Quân nghe vậy, khuôn miệng lập tức kéo giãn ra, vội vàng ngồi dậy đỡ bảo bối của mình, sau đó cả một đoàn người đều kéo nhau ra về!!

25. Chương 25: Chuyện Hỏi Cưới

Quả đúng như lời hôm qua vừa nói, vừa mới sáng sớm hôm nay, gia đình nhà họ Khang sau khi ăn sáng xong, tiếng chuông cửa liền reo lên. Lúc Lục Tiểu Thiên vừa ra mở cửa thì có cả tốp năm sáu người đứng ở phía trước, mặt ai cũng đều nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu Thiên vừa nhìn liền biết ngay là ai, giọng nói cũng toàn khí vui vẻ chào mời

- A!! Lâu quá mới gặp lại mọi người. Mời vào!! Mời vào!!

Hai vị thân sinh cùng vợ chồng Tuấn Nguy bắt đầu nối đuôi đi trước. Để lại Chính Quân ở phía sau mang một đống túi to túi nhỏ khập khệ đi theo sau, Tiểu Thiên thấy hắn khổ sở như vậy, liền có lòng tốt muốn giúp đỡ

- Có cần ta giúp gì không??

Chính Quân nhìn đến ba vợ mà chẳng khác gì anh trai của Mạnh Nhi, tâm tình thả lỏng lễ phép thưa

- Dạ không cần đâu!! Cháu tự mình mang được. Chú cứ đi vào với cha mẹ cháu trước đi ạ!!

Khang Mạnh Nghiêm đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cảm nhận được có nhiều bước chân đang tiến đến, liền ngước mắt sang nhìn. Chỉ thấy một đoàn người quen đang được vợ mình đưa vào, thuận thế anh cũng liền đứng lên xã giao

- Lâu quá rồi mới gặp lại mọi người!!

Mạnh Nhi biết họ đến vì mục đích gì, cũng theo phía sau lưng cha mình, liếc mắt nhìn người yêu đang đứng ở đó. Dạ Anh niềm nở nói

- Haha!! Thật ra chúng tôi đến đây có chuyện cần nói!! Không biết có phiền đến hai người và cháu đây không??

Tiểu Thiên lục đục pha trà mời mọi người, sau khi ổn định cũng ngồi phía bên cạnh chồng mình đáp

- Các anh đến chúng em đây rất mừng đấy chứ. Nghỉ làm cũng đã lâu, giờ nhìn ai cũng đã sắp có tuổi, lòng em lại thấy bồi hồi thật sự!!

Mọi người ngồi ở đây tình cảm rất tốt, sau một hồi kẻ chèo người đẩy, bầu không khí càng hài hòa hơn. Dạ Anh uống xong một ly trà, liền lấy can đảm nói

- À..ừ Mạnh Nghiêm với Tiểu Thiên à, tôi có thể nói thưa chuyện với hai người một chút được không??

Mạnh Nghiêm liếc mắt nhìn tình cảnh xung quanh, đôi mắt ưng khẽ tập trung vào chàng trai trẻ nãy giờ chỉ nhìn còn trai mình. Rồi lại thu tầm mắt về phía Mạnh Nhi đang nhìn hắn cười, đầu não hoạt động chưa đầy mười mấy giây liền suy đóan được chuyện gì, anh cười cười nói

- Được!! Anh cứ nói đi, chúng em có thể giúp gì được cho anh??

Dạ Anh đáp

- À.. Thì thật ra thằng nhóc đang ngồi cạnh anh chính là Tiểu Bánh Đậu năm xưa Tiểu Thiên từng chăm sóc, nó...nó tên là Khúc Chính Quân, học chung lớp với con trai của hai người. Và.. Hai đứa nó đang yêu nhau....

Chuyện này không cần nói thì Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều biết, cậu nhóc này suốt ba năm trời thường xuyên xuất hiện tại cổng nhà mình, nào là cùng Mạnh Nhi ôm ấp, hôn môi không có gì là không thiếu. Mạnh Nghiêm rải một chút tiền cũng biết thông tin của nhóc này. Cho nên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên, hai vợ chồng họ Khang trả lời

- Chuyện này chúng em biết lâu rồi!! Không sao, tuổi trẻ mà yêu thương nhau như vậy là tốt. Thời buổi này rồi, bọn nó có cách riêng, chúng ta không thể xen vào được!!

Nhìn hai vợ chồng nhà này lịch sự cùng ôn hòa, Dương Dạ Anh sau lưng mồ hôi đổ ròng ròng, Uy Vũ hai tay cũng run lẩy bẩy vì phụ lòng tin tưởng của bọn họ. Khúc Thừa Hạo nhìn vợ mình sợ đến mất mật liền tiếp tục nói

- Thật ra là bọn anh đến đây hỏi cưới Mạnh Nhi..

Tiểu Thiên khó hiểu nghiêng đầu hỏi

- Hả?? Có nhanh quá không, hai đứa nó còn quá nhỏ mà!!

Chính Quân nhanh miệng giải thích

-Cháu không còn nhỏ, cháu là yêu thương Mạnh Nhi thật sự, và em ấy còn đang mang thai con cháu nữa

Cả một nhà họ Khúc vì câu nói bồng bột của con cưng mà suýt chút nữa sùi bọt mép,bốn người tám con mắt liếc hận Chính Quân nói

- Sao mà ngu dốt thế hả con?? Đánh nhau thì giỏi mà ăn nói sao mà dành hết cái ngu của thiên hạ thế. Mi im thì cơ hội cưới vợ còn tốt, giờ mi nói thế này, liệu còn đường sống không đây??

Mạnh Nhi nghe người yêu mình nói vậy tim cũng đánh trống thùng thùng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đều ngẩn ngơ trước câu nói đó, mất một lúc sau, hai người phục hồi lại tinh thần, Mạnh Nghiêm ho khan giải vây

- Thai gì chứ?? Cháu nó thật biết nói đùa mà!! Tuổi trẻ hay thích đùa giỡn chúng ta không cần để bụng!

Uy Vũ nhịn hết nỗi, đằng nào cũng chết thôi thì chết nhanh còn hơn chết chậm, hắn mở miệng hết công suất bắt đầu giải thích

- Tháng trước Tiểu Quân và Tiểu Nhi có lỡ dại mà quan hệ tình dục với nhau mà không dùng bao, nào ngờ cơ thể Mạnh Nhi có cấu tạo đặc biệt, bộ phận sinh dục của nhóc ấy có tử cung. Cho nên theo đúng như lời Chính Quân nói là đã mang thai, đứa bé trong bụng đã gần bốn tuần tuổi, hôm qua gia đình chúng tôi cũng vừa mới biết, cho nên sáng hôm nay liền qua đây thưa chuyện!!

Trong khi Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên vẫn còn đang bất ngờ thì ngoài cửa vang lên tiếng hét

- Cái gì?? Cháu tôi mang thai??

Nhà họ Khúc vừa quay đầu lại nhìn, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn, lòng thầm nghĩ

- Thôi rồi!! Hôm nay ngày gì mà cả một dòng tộc kéo đến đây thế??

Quả không sai!! Ngoài kia, ông cố Khang Đông, bên nội, lẫn bên ngoại của Mạnh Nhi đều xuất hiện, ai nấy ánh mắt đều co rút, riêng Khang Đông là có lửa giận lên ngút trời!! Bốn người lớn nhà họ Khúc thầm nghĩ

- Lần này họ chết chắc rồi!!

-------*****-----

Ba chương nữa là bộ này hoàn văn nhé chị em:v chuẩn bị tập trung qua bộ Ngày Em Đến và một bộ mới sắp chào đời!!

À nói hơi thô một chút, thật ra chap này Cỏ ngồi ở trong " túp lều lí tưởng" để viết đó:v

26. Chương 26: Nhà Họ Khúc Bị Ăn Đòn

Ban nãy cha mẹ hai bên lẫn ông cố vừa muốn đến nhà thăm cháu trai cùng chắt cưng của mình. Nào ngờ đâu chân vừa đặt vào cửa chính, liền nghe thằng nhóc lạ mặt nào bô bô lên nói rằng nó làm cháu mình có thai. Định xem tình hình đùa giỡn kiểu gì, thế mà lại còn có thêm một nam nhân không sợ chết, vội vã đứng lên khai tất tần tật về cơ thể đặt biệt của Mạnh Nhi, khiến hai bên nội ngoại suýt chút nữa thì ngã ngửa. Chỉ có Khang Đông lão gia là tức đến tay chân run rẩy, râu ria đều muốn vểnh ngược hết lên. Nhấc đầu gậy được làm từ gỗ quý, lão ông nổi cơm tam bành, cơ thể tuy đã gần một trăm tuổi nhưng không hiểu sao lại có sức lực kinh người. Một hai nhắm đến đám người lạ mặt mà đánh, miệng chửi rủa

- Lũ mất dạy này!! Chắt cưng của tao mà chúng mày làm ra nông nỗi thế hả?? Khốn khiếp!!!

Vì Chính Quân là người ngồi ở ngoài, cho nên việc nhận được cây roi đầu tiên là không thể tránh khỏi, Khang lão gia vung tay, hết đánh người này rồi lại vươn dài tay sang đập người kia. Cả nhà họ Khúc đã được nghe thông tin về lão ông vĩ đại này, cho nên cũng chẳng dám phản kháng gì, chỉ có thể im lặng tránh né từ đằng đông sang đằng tay, vợ chồng họ Lục cùng họ Khang thấy ba mình nỗi giận cũng chỉ có thể xúm lại căn ngăn ông, nào ngờ Khang Đông vẫn cứ là vung gậy tới cái đám mất nết kia, mắng

- Ai cho mà cưới!! Họ Khang không thiếu tiền, mau cút hết ngay cho tôi!!

Dạ Anh lên tiếng!!

- Ông à!! Người bình tĩnh đi có được không?? Chuyện đâu còn có đó mà!! Ngài làm vậy không có tốt cho sức khỏe đâu!! Chính Quân thằng bé nó lỡ dại, nhưng mà chúng cháu hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Mạnh Nhi như con ruột mà!!

Đám người họ Khúc đồng thanh gật đầu, bên phía này vợ chồng Khang Phát cũng nói thêm vào

- Ba à!!! Người đã lớn tuổi rồi!! Đừng kích động mà!! Chuyện đâu còn có đó!!

Khang Đông tức đến độ mắt nổ đom đóm, dùng gậy chĩa đến một đám người to con đang thụt lùi về phía trong góc kia, tiếp tục một bài mắng chửi

- Thật không biết xấu hổ!! Chắt tôi từ nhỏ nó đã được nâng niu, các người biết mang thai cực khổ đến thế nào không?? Đã thế còn việc sinh em bé, nó biết phải làm sao??

Mạnh Nhi không thể kìm lòng được nữa, vội vã lên tiếng

-Ông cố à!! Người đừng đánh họ mà!! Là do cháu tự nguyện, không ai ép cả!! Quân không sai, chú Anh chú Hạo, không ai sai cả!! Là cháu sai!!

- Con không có quyền lên tiếng ở đây!! Im lặng để cố đòi công đạo cho con

Đứa chắt đáng thương của ta!!

Tiểu Thiên thấy mọi việc đã loạn cào cào lên, đầu đau nhức đến độ không chịu được, Mạnh Nghiêm một tay đỡ vợ mình, giọng nói anh vang lên

- Tất cả thôi ngay!!

Chỉ một tiếng nói uy nghiêm cũng đủ làm bầu không khí im lặng lại, tuy rằng vợ chồng Mạnh Nghiêm là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng phải nói rằng uy vũ của anh thì khó có ai sánh bằng, liếc mắt đảo quanh một vòng, anh tiếp tục nói

- Mọi người ngồi im lại hết cho tôi!! Mạnh Nhi và nhóc con nhà họ Khúc theo ta lên phòng!!

Được lệnh từ chủ nhà ban xuống, Chính Quân được mọi người nhà ở phía sau lưng trấn an tinh thần, sau đó liền cùng Mạnh Nhi đi theo hướng hai người kia, gia tộc họ Khang và họ Khúc tuy căng thẳng cũng chẳng dám làm trái lời anh, đành an phận ngồi ngay ngắn cả lại!!

--------******-------

Mạnh Nhi nhìn dáng vẻ của cha Nghiêm đang đỡ ba Thiên mà lòng sợ hãi, lúc lên vào phòng làm việc của cha, không nói hai lời liền tự giác quỳ gối xuống khóc nức nở

- Cha,ba Tiểu Nhi sai rồi!! Con không nên làm vậy, nhưng mà con rất yêu anh Quân.. Cho nên hai người có giận có bực gì cứ tìm con mà đánh, Chính Quân không có lỗi!!

Khúc tiểu công nhìn bảo bối bao che chở mình, anh liền hốt hoảng quỳ theo, đoạn nói

- Tiểu Nhi!! Em mau đứng lên đi, đang mang thai mà quỳ là không tốt đâu, cũng đừng có khóc mà!! Cứ để anh là được rồi!!

Đoạn anh dập đầu xuống tạ lỗi với hai người đang trầm lặng ngồi phía trước, âm giọng thành khẩn vô cùng

- Thật xin lỗi hai người, cháu biết mình lớn tuổi hơn Mạnh Nhi nhưng lại thiếu suy nghĩ, để hại đời em ấy ra nông nỗi này. Nhưng lỡ thương rồi cháu cũng không biết phải làm gì cả!! Chỉ mong hai bác cho phép cháu cưới em ấy, ở rể hay gì cũng được, cháu đều chấp nhận, nhưng chỉ xin hai người cho cháu được nuôi nấng Tiểu Nhi và đứa bé!!

Mạnh Nghiêm chợt hỏi

- Trách nhiệm làm cha rất lớn, cháu còn trẻ có gánh nỗi không??

- Nỗi!! Cháu làm được!! Chỉ cần là Mạnh Nhi cháu đều làm được, cháu sẽ yêu thương em ấy hết cuộc đời này!! Làm cha có khó thì vẫn sẽ cố gắng, đứa bé là con của cháu, là do Mạnh Nhi sinh ra, cháu hiểu và biết rõ điều đó!! Chỉ mong hai bác chấp thuận

Quả đúng như lời mọi người suy đoán, chỉ cần nói vài câu thuận miệng, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên sẽ suy tính đường tốt nhất cho con trai mình, gia thế nhóc con này cũng rất lớn, cho nên việc quen vì tiền vì danh lợi lại càng không thể tính vào đây được,. Nhóc con này ba năm ròng rã,không ngại thời tiết đều đứng chờ con trai mình ở ngoài cửa chủ để nhìn thằng bé một chút,hoặc là đưa Mạnh Nhi đi chơi, việc gì cũng có,điều đó đủ làm họ hiểu được tình cảm của Khúc tiểu công, nhìn mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, lại còn tự nguyện ở rể, cưng chiều con trai mình lên đến tận trời, như thế là quá tuyệt vời rồi còn gì!! Hại vợ chồng chỉ còn cách thở dài, sau đó mỉm cười đưa ra quyết định cuối cùng

--------*****------

Nay Cỏ lại ốm nữa rồi!! Nên mai tất cả mọi truyện đều không có chap mới đâu nha:(((

27. Chương 27: Quyết Định Cuối Cùng

Ánh mắt Chính Quân thành khẩn nhìn hai người, chỉ sợ bọn họ lại không đồng ý, anh liền nói thêm

- Cháu thật sự rất thương Mạnh Nhi, sau này sẽ cố gắng bảo vệ và yêu thương em ấy nhiều hơn nữa. Cháu biết đối với hai người, tuổi trẻ thường rất bồng bột thiếu suy nghĩ chính chắn. Cháu biết là bây giờ nói bằng miệng sẽ không tin, chỉ cầu xin hai người để em ấy ở bên cháu, thời gian sẽ chứng minh lời cháu nói!!

Mạnh Nghiêm vỗ vỗ tay vợ mình, ngụ ý bảo rằng em nói thay anh đi!! Tiểu Thiên gật đầu, hướng Chính Quân mà Mạnh Nhi nhẹ giọng

-Hạt Sen con đứng lên đi, có chuyện gì chúng ta cùng nói, người mang thai quỳ lâu không tốt

Mạnh Nhi được ba gọi nhũ danh cũng không đứng lên, chỉ có khóc thút tha thít cầu xin

- Con không đứng lên đâu, Quân vẫn còn quỳ ở đây, Mạnh Nhi lại làm sai, sao có thể đứng được!!

Chính Quân sợ cậu quỳ nhiều lại đau chân, nhẹ nhàng nắm tay cậu trước mặt hai vị thân sinh họ Khang, dỗ dành

- Em đang mang thai, đừng có khóc nữa. Mau theo lời hai chú ngồi lên ghế đi, không khéo lại tổn hại cho sức khỏe cùng con, anh không sao, nam nhi quỳ một chút không chết đâu

Mạnh Nghiêm nhìn hai nhóc con này cứ anh anh em em trước mặt mình, đành phì cười nói

- Được rồi!! Nãy giờ chúng ta cũng chưa trách mắng hai đứa mà. Yên tâm, ta biết nên làm gì. Hai đứa ngồi lên ghế ngay ngắn đi!!

Chính Quân như được đại xá, vội vàng đỡ Mạnh Nhi sang ghế đối diện, rồi lại lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu, đoạn tay run run chờ kết quả cuối cùng hai người kia phán cho mình

Tiểu Thiên nói

- Dù sao chuyện cũng đã lỡ, bản thân chú và Mạnh Nghiêm cũng là người đồng tính cho nên việc hai đứa yêu nhau cũng sẽ không ngăn cản. Trong bụng Mạnh Nhi lại mang dòng máu của cả hai gia tộc, dù gì cũng là một sinh linh nhỏ bé muốn đến thế gian, là cốt nhục của hai đứa. Cho nên chúng ta đồng ý, chỉ là cháu vẫn phải tiếp tục đi học để thành tài, có đầu óc mới quản lí được công ty lớn,Mạnh Nhi nghỉ sinh con,đến năm sau thi đại học vẫn đúng tuổi của thằng bé,vì vậy chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là Chính Quân, cháu nhất định phải ở rể nhà ta!! Tiểu Hạt Sen dù gì cũng là con cưng, ở lại đây ta vẫn thấy yên lòng hơn!! Có được không??

Khúc Tiểu công và Khang Mạnh Nhi nghe được lời chấp thuận từ hai vị thân sinh liền vui mừng đến độ tay chân luôn cuống. Anh đứng lên, cúi gập đầu cảm ơn hai người

- Con cảm ơn hai người nhiều lắm!!con sẽ cố gắng học hành hơn, ở rể cũng được Mạnh Nhi đi đâu con theo đó!!

Mạnh Nghiêm đỡ nắm tay Tiểu Thiên vừng vàng đứng lên, xoay người đi ra cửa, miệng nhàn nhạt để lại vài câu

- Đã là người nhà thì nên gọi cha và ba rồi, chúng ta cùng đi xuống thông báo cho mọi người một tiếng

Mạnh Nhi cảm nhận thái độ dễ chịu của cha và ba, nỗi sợ hãi ban nãy liền biến mất, chỉ còn lại nụ cười vươn trên khóe môi, Chính Quân thì lén sau lưng hai người hôn lên trán cậu, sau đó bốn người cùng nhau lần lượt đi xuống

Người nhà họ Khúc thấy con trai mình vẫn lành lặn bước từng bước, lại nhìn khuôn mặt tươi như hoa của nó, liền biết mọi chuyện thành công cả rồi, Uy Vũ nhẹ thở hơi ra, bước chân vừa chạm xuống bậc thang cuối cùng, Mạnh Nghiêm căn dặn

- Chính Quân đến chào ông cố, ông nội bà nội và ông bà ngoại đi. Còn Mạnh Nhi mau chào cha mẹ chồng một tiếng nào

Khang Đông nghe cháu trai mình tuyên bố như vậy, mười phần là hiểu ra chuyện, bàn tay nắm lấy cây gậy run run mắng

- Nghiêm con bị điên sao?? Ông nội không cho phép chuyện này, chắt của ông không cần gia đình nhà đó đâu. Gia sản của ta để lại đủ để nuôi đứa bé!! Cái nhà này đừng ai chạm đến chắt của ta, mau cút hết đi

Mạnh Nghiệm âm giọng đều đều phát ra đáp lại

- Ông nội, không lẽ người lại quên lời bà ngoại con nói, người đã quên vụ tai nạn khiến cháu suýt mất đi vợ mình. Người đã quên Uy Vũ của nhà họ Khúc đã một tay giúp chúng ta có Mạnh Nhi hay sao?? Ông nội, hai đứa nó đã có con với nhau, không lẽ người định đứa bé sinh ra mà không có tình yêu thương đầy đủ từ cha nó sao?? Người nỡ nhìn Mạnh Nhi khóc h??

Từng lời nói như đánh trúng trọng tâm của Khang Đông, nhớ lại những chuyện mình từng vấp phải, không còn cách nào khác, ông liền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nói

- Xem như miệng cháu giống hệt bà xui đã mất đi. Thằng quỷ con kia, mau đến hành lễ với ta và mọi người nhanh lên. Ngươi mà dám làm cháu ta khóc thì liệu hồn ăn gậy đó

Bầu không khí cùng thế cục đã ổn định, Chính Quân bên này đi đến hành lễ với từng người nhà họ Khang và họ Lục, nhìn bên nội ngoại đều chỉ mỉm cười hiền lành anh biết mình đã qua ải thành công rồi

Bên này nhà họ Khúc tiến đến chỗ Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên cùng nhau bắt tay, Thừa Hạo nói

- Sau này con chúng tôi phải phiền hai người!! Thật ngại quá, nếu Chính Quân có gì sai xót, mong hai người lượng thứ

Vợ chồng Mạnh Nghiêm niềm nở bắt tay đáp lại

- Đã thành người nhà!! Chúng ta đừng khách sáo!!

Chính Quân sau khi ra hành lễ xong thì liền len lẻn về đứng cạnh Mạnh Nhi, tranh thủ mọi người vẫn còn đang nói chuyện với nhau, anh liền đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của cậu

- Sau này anh sẽ dành cả đời để thương em và con!! Một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau nhé!!

Mạnh Nhi cũng nhìn hắn, cười tươi như hoa gật đầu đáp lại

- Nhất định sẽ là vậy, anh là người cha là người chồng tuyệt nhất đời em và đứa bé!!

-------*****-----

Hôm qua tui đưng hai cái thông báo mà chị em tưởng truyện mới, làm mọi người mừng hụt :v nên hôm nay ra liền ra chương mới để bù nè:v

Cỏ quên nói chưa chắc là có phiên ngoại nha chị em:v

28. Chương 28: Mái Ấm Nhỏ (hoàn)

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế trôi qua. Mới đây, bụng Mạnh Nhi vẫn còn bằng phẳng thế mà bây giờ cậu đã nằm trên bàn sinh của phòng khám Uy Vũ, nhìn căn phòng toàn thiết bị máy móc khiến tim cậu đập thình thịch không thôi, chỉ cần qua hôm nay, nhóc con Tiểu Hạt Mầm sẽ chào đời rồi!!

Lục Tiểu Thiên tuy đã nghỉ làm bác sĩ từ lâu, nhưng vì đây là con trai mình cũng liền đi vào phụ giúp Uy Vũ một chút!!

Nhìn cái bụng tròn trĩnh đang nhô lên kia, cậu nhẹ đi đến vuốt trán con trai trấn an

- Một lát nữa chú Vũ sẽ tiêm thuốc mê cho con, sau đó sẽ mang bảo bối nhỏ đến với thế giới, con cứ yên tâm nhé!! Không sao đâu

Khang Mạnh Nhi nhìn cửa phòng đã đóng chặt kia, lòng hồi hộp và sợ hãi vô cùng, cảm giác sinh con khiến cậu muốn khóc. Nhưng nghĩ đến đây chính là sợi dây kết nỗi giữa mình và Chính Quân, cho nên cậu liền kìm nén lại,nói

- Con biết rồi!! Mạnh Nhi sẽ cố gắng mà

Lời vừa dứt, Uy Vũ liền từ từ tiến đến, mũi tiêm dài nhỏ,bén nhón cứ thế nhẹ nhàng đâm sâu vào da thịt cậu, chưa mất mười lăm phút sau, Khang Mạnh Nhi mê man chìm vào giấc ngủ, Uy Vũ cũng Lục Tiểu Thiên gật đầu, quá trình mang Tiểu Hạt Mầm đến thế giới chính thức bắt đầu

Ngoài này, một đám người nhao nhao hết cả lên, từ nhà họ Khúc đến họ Khang, không thiếu một ai, đến cả những vệ sĩ cũng đứng xếp hàng hồi hộp chờ đợi cậu chủ nhỏ ra đời

Khúc Chính Quân cả người căng thẳng đi qua đi lại, khiến Dạ Anh nhìn đến đau cả đầu, không kìm lòng liền được cậu liền mắng con trai

- Nhóc thối!! Con đứng im cho ba xem nào, đi qua đi lại làm gì khiến ta đau đầu muốn chết. Ngồi ngay ngắn lại coi nào!!

Trên trán Khúc Tiểu Công xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cậu nhìn một đám người đang đứng ở đây, khuôn miệng cười yếu ớt đáp

- Vợ và con con đang ở trong đó, ba bảo con làm sao mà ngồi ngay ngắn được??

Ông cố Khang Đông dạo trước không ưa đứa chắt rể này thì đến bây giờ không hiểu sao thương nó vô cùng, nhìn nó lúc sáng sớm để cuống cuồng mang vali lớn nhỏ, chạy theo vợ đi sinh con, lòng yêu mến lại tăng thêm vài phần, vị lão ông lớn tuổi nhất đứng ra bênh vực anh

- Được rồi!! Vợ con nó, nó không run thì ai run?? Lần đầu làm cha mà, cứ để nó tự nhiên đi!!

Mọi người nghe vậy cũng để mặc Chính Quân đi lòng vòng, thực ra họ cũng lo lắm chứ, nói cho cùng thì vẫn là cháu của họ mà, bảo sao không run cho được. Nhìn đám người lớn tuổi ở đây ai cũng tỏ vẻ bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng thật ra là họ hồi hộp đến không thể nhấc chân đi lại luôn rồi!!

Thời gian cứ tích tắc, tích tắc trôi qua, nhìn cách cửa vẫn đóng chặt kia, Chính Quân dường như một kẻ yếu bóng vía đến thở không nổi, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Mạnh Nhi là giỏi nhất!! Con trai sẽ không làm đau em ấy đâu!!

Oa!! Oa!! Oa!! Oa

Bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con như cào rách cả một mảng yên tĩnh của dãy hành lang, Chính Quân cùng mọi người đồng loạt trợn mắt mỉm cười, Mạnh Nghiêm cùng gia đình họ Khúc đứng lên nói

- Ra rồi!! Cháu tôi ra rồi, thật tốt quá, Khúc Khang Vinh chào đời rồi!!

Các vệ sĩ đồng đồng loạt vỗ tay chúc mừng, lắm lúc còn có vài người đàn ông cao to trong đám bọn họ đang ầm thầm lau đi giọt nước mắt cảm động!! Khung cảnh náo loạn vô cùng

Lục Tiểu Thiên vệ sinh sạch sẽ cho cháu trai xong cũng liền bao bọc nó thật kĩ, đặt bé con nhỏ nhỏ đang nhắm mắt nằm bên cạnh Mạnh Nhi vẫn còn bị tác dụng thuốc mê chưa tỉnh, sau đó kéo giường bệnh đi ra

Chính Quân nhìn cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, con trai đỏ đỏ đang ở cạnh Mạnh Nhi đang say giấc, khuôn mặt ngàn năm băng sơn bây giờ lại vừa đi theo giường bệnh vừa khóc

- Cha mẹ!! Mọi người nhìn đi...đó là vợ, là con trai của con đó. Con...con được làm cha rồi!!

Mọi người nhìn con người sắp bước qua tuổi hai mươi này bây giờ lại khóc như đứa trẻ, trong lòng họ không khỏi bật cười vì sự non trẻ này của anh

Phòng bệnh tụ tập một đám người, Chính Quân ngồi xuống nhẹ nắm cánh tay vợ mình đang say ngủ, rồi lại hôn nhẹ lên trán của con và Mạnh Nhi, miệng khẽ thì thầm

- Mạnh Nhi, en vất vả rồi, sau này chúng ta sẽ có một nhà ba người hạnh phúc. Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo bọc em và con trai

------****-------

Ba tháng sau

Oa!! Oa!! Oa!!

- Ai ui!! Con trai của cha ngoan nè!! Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nào!! Để ba con pha sữa cho con nhé!! Im lặng nào, hai ông ngoại vẫn còn đang ngủ đấy!! Tiểu Hạt Mầm giỏi lắm, nín đi con

Khúc Chính Quân khuôn mặt ngái ngủ ẵm con trai thức giấc vì đói vào lòng dỗ dành, Mạnh Nhi mang bình sữa vừa pha xong rồi vội vã chạy vào đưa cho Chính Quân, nhìn anh nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa chăm con uống sữa, cơn buồn ngủ của cậu cũng liền tiêu tan, Khúc Tiểu Công cứ thấy cậu đứng nhìn mình, liền không khỏi nhắc nhở

-Đã ba giờ sáng rồi!! Em đi ngủ đi, con cứ để anh lo, thức khuya không tốt cho sức khỏe !!

Mạnh Nhi khẽ cười đáp

- Em không ngủ đâu, có chồng và con dễ thương thế này, hạnh phúc đến ngủ không được nữa rồi!! Chính Quân, cảm ơn anh đã yêu em!!

- Hửm!! Yêu em là quyết định của anh, cảm ơn cái gì chứ cái đồ ngốc này?? Thương em không biết để đâu cho hết!! Giờ nhìn lại những kí ức trước, anh không ngờ mình là một đại lưu manh mà cũng có thể có được một mái ấm hoàn hảo, có vợ hiền con thơ, như vậy là tuyệt lắm rồi. Khang Mạnh Nhi, anh yêu em!!

Mạnh Nhi tuy đã được nghe lời yêu thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng không hề thấy chán, cậu bật cười nhẹ hôn lên má anh một cái, cả hai đồng loạt cùng nhìn con trai đang ngậm bình sữa mà ngủ say sưa, trong lòng hạnh phúc vô cùng, bé con Hạt Mần như cảm nhận được hai baba của bé đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, Tiểu Hạt Mầm tuy ngủ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười dễ thương cực kì

Hạnh phúc đơn giản chỉ cần là một mái ấm nhỏ cùng khiến người ta yên bình lắm rồi, một nhà ba người an an ổn ổn sống vui vẻ với nhau từ đây đến về sau!!!

-----Hoàn Chính Văn------

Người xé tem đầu tiên là chị

Linh0599 nè!!

29. Chương 29: Phiên Ngoại : Chuyện Chưa Kể

Nhắc đến trường Vân Tu, chắc chắn không ai không biết đến ba vị soái ca của trường

Hai người đầu tiên không cần nói cũng biết đó chính là Khúc Chính Quân và chàng hoàng tử nhu hòa như nước Huy Vũ, nhưng mà thôi đừng mơ mộng nữa, bởi vì hai người này đã có người yêu rồi, họ Khúc thì ai không biết hắn đang hẹn hò với tiểu mỹ thụ Khang Mạnh Nhi cơ chứ, hắn giữ người yêu còn hơn là giữ vàng, thằng nào ngon dám chạm vào nhóc con mềm mềm ấy thử xem, không bị con bạo long đó với cái lớp 10A xé xác mới là kì tích đáng có đó!!

Còn về Vũ Huy, sau những tháng ngày yêu thầm Khang Mạnh Nhi, và bị cậu cúi đầu từ chối, thì bây giờ anh cũng đã chính thức hẹn hò với lớp trưởng của lớp 10A, nghe đâu là do nhóc con này theo đuổi trước, sau một thời gian dài, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vị hoàng tử ôn nhu của trường cũng chính thức có người yêu, khiến tâm hồn của nhiều nữ sinh buồn bả đến vô cực

Khoan!! Khoan!! Vẫn còn một người nữa, không phải chúng ta vẫn còn vương tử lạnh lùng mang tên Nghiêm Khiết sao?? Nếu đã nhắc đến soái ca cuối cùng này, không ai không so sánh anh với tảng băng trôi ở bắc cực cả. Muốn anh mở miệng nói chuyện với người ngoài hả?? Bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu Khúc Chính Quân đã ít nói thì anh lại càng ít nói hơn, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị, đẹp trai cùng một sát khí âm lạnh bao bọc quanh thân thể làm các nữ sinh cũng vài nam sinh chết mê chết mệt trước dáng vẻ đó!! Nhưng mà thôi cũng quên đi, Nghiêm Khiết đúng hoàn toàn không hề có người yêu nhưng mà là hắn có vợ luôn rồi, tuy rằng hai người chưa có chính thức kết hôn, nhưng lễ đính hôn thì đã làm từ năm lớp mười rồi còn đâu!! Vả lại hai người này đã có hứa hôn từ trước, ai dám phản đối chuyện của hai gia tộc họ Tĩnh và họ Nghiêm cơ chứ??

Muốn biết người may mắn đó là ai ư?? Xin thưa rằng đó người đó chính là con trai của vị tổng tài Tĩnh Ưng Mạnh, con người ngây thơ thuần khiết mang tên Tĩnh Hi!! Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chỉ có tiểu Hi mới có thể làm cho Nghiêm Khiết nói chuyện, giúp cho anh nổi giận, và đặc biệt hơn, cũng chỉ có cậu mới có thể nhận được tình yêu, sự cưng chiều bao dung từ anh

Muốn chọc anh nỗi giận, chỉ cần chạm vào vợ anh một chút là sẽ lãnh hậu quả ngay, còn nhớ vào đầu năm lớp mười một, Tĩnh Hi trong lúc một mình đi vệ sinh liền bị một đám đàn anh lớp mười hai nhân cơ hội này khóa cửa nhà vệ sinh, giở trò định hãm hiếp cậu. Nào ngờ lúc chiếc áo vừa xé rách thì Nghiêm Khiết đạp cửa đi vào, con mắt hằng lên tơ máu kinh người, tuy khuôn mặt vẫn là không một tia biểu cảm, nhưng sát khí muốn giết người lại hiện rõ trên vẻ mặt anh, âm giọng nhiễm khí lạnh nhàn nhạt phả ra

- Năm trước bọn mày không xem lễ đính hôn của tao và Tĩnh Hi chiếu đầu ở tay trong nhà lẫn ngoài đường hả?? Hay là cha mẹ của bọn mày chán sống nên sai khiến bọn mày làm như vậy?? Dù gì thì đã chạm đến vợ tao, thì xác định chết không có chỗ chôn đi!!

Đó cũng là lần đầu tiên những người đứng gần đó thấy Nghiêm Khiết cười, nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ, mà chính là cái báo hiệu của việc chết chóc đến gần. Lời vừa dứt, bạo long họ Khúc ở đâu xuất hiện cùng anh xông lên, đánh cho đám người kia thổ cả huyết!! Nghiêm Khiết là một kẻ an phận từ trước đến giờ, nhưng mà một khi đánh nhau thì lại tàn ác ngang bằng với Chính Quân, Đem đám người đánh cho đúng với câu nói cả cha lẫn mẹ đều nhận không ra!!

Chưa kể đến vài ngày sau, công ty của từng gia đình đám người giở trò xấu với Tĩnh Hi kia đều được nhà họ Nghiêm cùng họ Tĩnh thu mua hết, đường sống của từng người đều bị hai gia tộc lớn tiêu diệt triệt để không một tung tích

Lại nói đến lúc đánh nhau xong, anh liền tiến đến ôm bảo bối nhỏ của mình đang khóc thút thít về phòng y tế, sau đó lại lạnh lùng mời giáo viên ra khỏi phòng để hai người có thời gian riêng, Tĩnh Hi lúc này mới định thần lại, cậu bỗng nhiên khóc to hơn, nhào vào lòng anh nói

- Khiết!! Em sợ!! Bọn người đó dám..dám ăn hiếp em, họ xé áo còn tát em nữa!! Khiết.. Hức hức có phải em hết trong sạch rồi không?? Anh sẽ không còn thương em nữa hả?? Hức hức!!

Nghiêm Khiết cảm nhận người trong lòng mình đang run lẩy bẩy kia, lòng anh vừa đau lại vừa giận, khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt, nhẹ dùng tay bao bọc lấy thân thể nhỏ của Tĩnh Hi, anh gằn từng chữ

- Hi..không cần phải sợ.. Họ chưa làm gì cả... Anh sẽ bọn kia trả giá... Em đừng khóc, em nên nhớ em là vợ anh, Nghiêm Khiết này từ nhỏ đã ở cùng với em, cho nên Hi cứ yên tâm đi, anh vẫn mãi mãi chỉ thương mình em thôi. Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa!! Em đừng khóc!!! Chỉ cầu xin em sau này đừng tự ý rời khỏi anh nữa

Một ngày hôm đó, trung học Vân Tu được một phen tán loạn vì trận đánh nhau tàn bạo, Nghiêm Khiết từ ấy về sau lại càng chở che cho Tĩnh Hi nhiều hơn, vẫn là một băng sơn lạnh lùng, nhưng mọi người có thể cảm nhận rằng ở phía sau lưng họ Tĩnh luôn có một bóng người to lớn, dùng tình yêu thương, cưng chiều, che chở cho cậu.

Mãi đến mười năm sau đó hai người họ chính thức kết hôn với nhau, tuy rằng chậm trễ hơn Chính Quân nhiều, nhưng thời gian dài cũng đủ chứng minh tính yêu của hai người bọn họ dành cho nhau là vĩnh cữu, không ai có thể tách rời một băng sơn yêu tiểu thiên sứ được!! Nhân duyên của họ vốn dĩ đã bắt đầu từ những năm tháng còn mặc tã, cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau trưởng thành, và cuối cùng là một tình yêu trường tồn suốt một đời!! Không có quá nhiều chông gai, cũng bão tố, Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi cứ như vậy tạo ra một câu chuyện hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cả!!

Cho nên, những nam sinh cùng nữ sinh của Vân Tu rút ra được kết luận là ba vị soái ca này chỉ có thể ngắm chứ không có thể yêu được!! Bởi vì ba người bọn họ đều đã có hạnh phúc riêng của mình rồi!! Không đến lượt bọn họ chen chân vào đâu!! Thật là đáng buồn mà!!!

-----****----

Chính Thức Khép Truyện

Tác giả: Mộc Nhi ( Kiều Nhã)

Bút danh: Cỏ

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yeu-em-theo-cach-cua-anh